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อิสรภาพแหงความคิด

โวยขุดของเกาอุงอิ๊ง

5 โครงการ ฟนเมือง เช� อมยาน 

ตอบโจทยคนกรุงเทพฯ?

วินท สุธีรชัย

รวมไทยยูไนเต็ด 

เราจะเติบโต

เปนพรรคใหญ 

อุงอิ๊ง-แพทองธาร ไมใชคนใกลชิด เครือญาติในตระกูล แตคือ ‘สายเลือดชิน

วัตรโดยตรง’ อุงอิ๊งในวัยเพียงแค 35 ป อาจยังเร็วไปหากตองมารับภาระหนักอึ้ง 

เปนกลองดวงใจ ทักษิณ พจมาน อันเช� อมโยงไปถึงธุรกิจ เดิมพันในวงศตระกูล 

นาทีนี้อาจจะ (ดูเหมือน) เปนเปาจริง พอสถานการณเปลี่ยน เง� อนไขเปลี่ยน 

อาจแปรเปลี่ยนเปนแคเปาหลอก ในตําแหน�งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็เปนได

ผลโพลชําแหละ!

‘ประชาชน’ไมเอา

ขบวนการทําลาย

ระหวางการตาย

และการมีชีวิตอยู

2หนา...

8หนา...

‘ลอยกระทง’รับเปดประเทศ

เปาหลอกทักษิณ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจาคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 

ไปในการถวายผาพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ 30 ตุลาคม 2564

ปที่ 26 ฉบับที่ 9119 วันอาทิตยที่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2564  แรม 10 ค่ํา  เดือน 11  ปฉลู

16หนา...

ไทยโพสต • ซูเปอร โพลสํารวจประเด็น 

ขบวนการทําลายศรัทธาผูอ� น พบประชาชน

สวนใหญตองการใหขบวนการเคล� อนไหวเรียก

รองการเปล่ียนแปลง ควรใหเกียรติ เคารพ

ความรักความศรัทธาของผูอ� นที่มีตอจารีต

ประเพณี สถาบันตางๆ ของผูอ� น คนจะเทา

กันตองเคารพความเห็นตาง 

เม� อวันท่ี 30 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.

นพดล กรรณิกา ผูอํานวยการสํานักวิจัยซู

เปอร โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัย

ความสุขชุมชนและความเปนผูนํา รวมกับ

นางจุฬารัตน นิรัติศยกุล นักวิชาการอิสระ

ดานการพัฒนาย่ังยืน เสนอผลสํารวจภาค

สนามเรื่อง ขบวนการทําลายศรัทธาผู้อ่ืน 

กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่ว

ประเทศ โดยดําเนินโครงการทั้งการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

จํานวน 1,032 ตัวอยาง ดําเนินโครงการ

ระหวางวันที่ 27-30 ตุลาคม 2564

พบวา สวนใหญหรือรอยละ 98.0 ระบุ

ขบวนการเคล� อนไหวเรียกรองการเปลี่ยนแปลง 

ควรใหเกียรติ เคารพความรัก ความศรัทธา

ของผูอ� นที่มีตอจารีตประเพณี สถาบันตางๆ

ทําเนียบรัฐบาล • ติดเชื้อโควิดราย

วันเริ่มขยับสูงขึ้น แตเสียชีวิตยังต่ํา 

ขณะที่คนไทยฉีดวัคซีนสะสมแลว

รวม 75 ลานโดส จังหวัดชายแดน

ใต เชียงใหมยังติดเช้ือสูง รับเปด

ประเทศ! โฆษกรัฐบาลแจงนายกฯ 

อนุมัติจัดงานลอยกระทงได 

เม� อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 

ศูนยบริหารสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถาน 

การณ โควิด-19 วา มีผูติดเชื้อราย

ใหม 9,224 ราย เปนการติดเชื้อใน

ประเทศ 9,091 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 8,832 ราย, 

มาจากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 

259 ราย, 

ไทยโพสต • องครักษพิทักษ “อุงอิ๊ง” 

ดาหนาโตปมขอสอบเอนทรานซ 

“ชลน�าน”  นําทีมโวยอยากลาวหา

ลูกสาวนายใหญลอยๆ ตองเอาขอเท็จ 

จริงมาพูด ไมใชใสราย “อนุสรณ” 

อางเร� องเกาตั้ง 20 ปยังเอามาโจมตี 

วอนกาวขามการเมืองแบบเกา ขณะ

ที่ “แพทองธาร” ตอบไอจี ซ� อตาใส

เขาจุฬาฯ ตองใชเสนดวยหรือ ยัน

อานเองสอบเอง เหน็บยังตองขุด 

เดี๋ยวไมมีสีสัน 

เม� อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 

นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรค

เพ� อไทย ใหสัมภาษณกรณีมีคนออก

มาโจมตี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 

ประธานคณะท่ีปรึกษาดานการมี

สวนรวมและนวัตกรรม

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

2หนา...

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร
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2 ในประเทศ

4

ม่รู้ว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ต.ค. เป็นวัน

แห่งฤกษ์งามยามดีทางการเมืองอะไรหรือ

ไม่ 2 พรรคการเมืองใหญ่ต่างขยับทำากิจกรรม

การเมือง ส่งสัญญาณนัยการเมืองที่สำาคัญ พลัง

ประชารัฐ ว่ากันด้วยเรื่องลูกน้อง ลูกไล่ แต่แกนนำาบาง

คนให้ความเอ็นดู ไม่ต่างอะไรจากลูกรัก ขณะที่เพื่อไทย

ก็มีการเปลี่ยนแปลงกับการเข้ามาของลูกรักของพ่อ  

พรรคพลังประชารัฐ ประชุมคณะกรรมการ

บริหารพรรค หวังที่จะเขี่ย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ให้พ้นจากเลขาธิการพรรค ทั้งที่รัฐมนตรี แกนนำา 

กรรมการบริหารพรรคในสาย บิ๊กตู่-ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี เดินเกมกดดัน หวังจะใช้แนวทาง

ให้กรรมการบริหารพรรคสายประยุทธ์ลาออก เสียงก็ดัน

ไม่ถึง ประกอบกับ บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

หัวหน้าพรรค ไม่รู้ต้องมนต์อะไร ดึงดันโดดขวาง ใน

ที่สุดก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 

พรรคเพื่อไทย ยกพลไปประชุมที่ศูนย์ประชุมและ

แสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น มีการประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี พ.ศ.2564 ภายใต้ธีมงาน ‘พรุ่งนี้เพื่อ

ไทย เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน’ มีการปรับโทนสีโลโก้ 

ตัวอักษรพรรค ใช้สีขาว พื้นหลังแดงล้วน ก็ถูกตีความ

ไปต่างๆ นานา ไฮไลต์สำาคัญ ‘สมพงษ์ อมรวิวัฒน์’ 

ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรค ทำาให้กรรมการบริหาร

พรรคชุดเดิมสิ้นสภาพ ต้องเลือกกันเข้ามาใหม่ ได้  

‘นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว’ ส.ส.น่าน ที่มีบทบาทโดดเด่นใน

สภาฯ มีภาพลักษณ์ความเชื่อมโยงเข้าถึงคนรุ่นใหม่ เข้า

มาทำาหน้าที่พร้อมกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 23 คน 

ที่เป็นส่วนผสม ส.ส.ผู้มีประสบการณ์การเมือง ส.ส.คน

รุ่นใหม่ ทายาทนักการเมือง และกลุ่มคนสายวิชาการ 

จากที่ทำางานเบื้องหลังสลับมายืนด้านหน้า 

แม้งานบริหารพรรคเป็นเพียงงานธุรการ งานรูทีน 

แต่กลุ่มผู้มีอำานาจตัวจริงถูกจัดวางไปอยู่ในอีกกลุ่ม ที่ไม่

เสี่ยงต่อการตัดสิทธิ์ทางการเมือง หากพรรคเพื่อไทยมี

อันเป็นไป นอกจากนี้ในที่ประชุมเพื่อไทยรับทราบถึงการ

ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรค

เพื่อไทย ที่บุคคลส่วนใหญ่ล้วนเป็นกลุ่มสายตรงคนแดน

ไกล 

ไฮไลต์สำาคัญในการประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้คง

หนีไม่พ้นการเปิดตัว ‘อุ๊งอิ๊ง’-น.ส.แพทองธาร ชิน

วัตร บุตรสาวคนเล็ก ทักษิณ ชินวัตร-พจมาน ณ ป้อม

เพชร ในตำาแหน่ง ประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วม

และนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย หลังจากเปิดตัวเธอได้

แสดงวิสัยทัศน์ทันที โดยมุ่งเน้นไปถึงความสำาคัญของ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่หวังจะนำามาปรับใช้

เชิงนโยบาย เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ เพื่อนำาไปสู่การสร้าง

รายได้อย่างยั่งยืนให้เข้ากับกระแสของโลกในปัจจุบัน  

ขณะเดียวกัน ยังได้พูดถึงพ่อ-ทักษิณ ที่แฝงนัย

สำาคัญอย่างน่าสนใจ 

“......ดิฉันจะตั้งใจทำ�ง�นเต็มที่ในฐ�นะที่ปรึกษ� 

แม้จะไม่ใช่นักก�รเมือง แต่ขอมุ่งมั่นทำ�ง�นด้วยคว�ม

ตั้งใจจริงในฐ�นะคนไทยคนหนึ่ง ในฐ�นะลูกของคุณพ่อ 

ที่ไม่เคยลืมบุญคุณแผ่นดินไทย ไม่เคยลืมพี่น้องคนไทยที่

ไม่เคยลืมท่�น และคุณพ่อหวังว่�จะได้กลับม�กร�บแผ่น

ดินไทยอีกครั้ง และกร�บผู้มีพระคุณ” 

เธอยังตอบคำาถามสื่อมวลชนว่า คิดอย่างไรถ้าเป็น

แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทย น.ส.แพทองธาร

ตอบว่า ‘วันนี้เพิ่งม�ใหม่ตรงนี้ อย่�งไรก็ขอกำ�ลังใจด้วย 

ถ้�ทำ�ง�นผิดพล�ดตรงไหนอย่�งไรก็ขอให้แนะนำ�กัน

ด้วย คุณพ่อ คุณแม่ พี่ๆ ส�มี ลูก ให้กำ�ลังใจเสมอ เร�

ขอตั้งใจทำ�หน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อน 

อย่�งอื่นก็รอไว้ก่อน เมื่อถึงเวล�ในอน�คตก็เป็นเรื่อง

ของอน�คตไป’ 

หลังการเปิดตัว แพทองธารที่สลัดภาพจากนัก

ธุรกิจก้าวเข้ามาในเวทีการเมืองและพูดจาประสา

การเมืองเป็นครั้งแรก ทำาให้ สปอตไลต์ ฉายส่องไปยัง

ตัวเธอ-ทักษิณ-เพื่อไทยทันที ว่ากำาลังคิดอ่านทางการ

เมืองประการใด  

สำาหรับตัวเธอ แพทองธาร คงจะปฏิเสธไม่ได้แล้ว

ว่า หลังจากนี้คงจะเข้ามามีบทบาทในพรรคเพื่อไทยมาก

ขึ้น และคงจะได้เห็นไอเดียด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี

สมัยใหม่ ถูกปรับทั้งทางปฏิบัติในพรรค และต่อยอดเป็น

นโยบายในอนาคตมากขึ้น เช่นเดียวกับการลงพื้นที่ที่จะ

มีการจัดวางให้ลงพื้นที่ในพื้นที่ปลอดภัย กลุ่มฐานเสียง 

งานทางสังคม ช่วยชาวบ้าน เชื่อว่าคงจะเห็นเธอปรากฏ

ตัวในสื่อตามแต่ละสถานการณ์ 

 พรรคเพื่อไทย จะถูกตั้งคำาถามย้อนกลับไปอีกครั้ง 

หลังจากส่งคนสนิทคนใกล้ชิดเข้ามาควบคุมกลไกสำาคัญ

ในพรรค อาทิ บอร์ดใหญ่ในการประชุมควบคุมทิศทาง

พรรค ที่ถูกเปรียบเป็นคณะกรรมการโปลิตบูโร เต็มไป

ด้วยคนใกล้ชิดทักษิณ-พจมาน รวมทั้งคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเกินกว่าครึ่ง

ล้วนเป็นบุคคลสายตรงแทบทั้งสิ้น ยังไม่นับรวมคนของ

คุณหญิง หรือแม้แต่กระแสข่าวลือ หากการประชุมนัด

ไหนสำาคัญยิ่ง คุณหญิงพจมานโผล่มาร่วมประชุมด้วย

ตนเอง 

 พท.-เพื่อไทย แท้จริงคือ เพื่อทักษิณ หรือ 

พจมานทักษิณ หรือ แพทองธาร? และสโลแกน พรุ่งนี้

เพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน ก็อาจต้องมองย้อน

กลับมา พรุ่งนี้ตรงไหน? เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน 

หรือเพื่อชีวิตใหม่ของใครกันแน่? 

การมอบหมายลูกตัวเองเข้ามามีบทบาท ที่จะหวัง

ดึงฐานเสียงคนรุ่นใหม่จากก้าวไกล ขณะเดียวกันเพื่อ

ไทยยังก้าวไม่พ้นคนแดนไกลทักษิณ ที่ยังจัดการมอบ

อำานาจการจัดการไว้ที่คนที่ไว้วางใจ มากกว่าความ

สามารถ ยิ่งคนที่ตั้งใจจะเลือกยิ่งต้องคิดหนัก ทั้งพรรค 

ทั้งประเทศ ไม่มีใครมีความรู้ ความสามารถ ไปมากกว่า

คนในครอบครัวชินวัตรแล้วใช่หรือไม่ 

ขณะที่ ทักษิณ แม้แนวความคิดเวลานี้จะยังเชื่อ

ในปรากฏการณ์เปิดตัวแพทองธาร เท่ากับดันลูกสาวสู่

สนามการเมือง วางตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีใน

การเลือกตั้งครั้งหน้า 

แต่ในอีกมุมมองคนในพรรคเห็นว่า เป็นแค่การเปิด

ตัวชิมลาง หยั่งกระแสแพทองธาร ในพรรค นอกพรรค 

ฐานมวลชนทั้งที่สนับสนุนกลุ่มคนกลางๆ รวมไปถึงกลุ่ม

คนรุ่นใหม่ขานรับออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งจาก Data นี้ 

ค่อยไปวางแผนคิดอ่านทางการเมืองอีกครั้ง 

ทักษิณบุคคลที่โตมาจากนักธุรกิจ หลายครั้งได้

ประยุกต์ แผนการตลาด มาปรับใช้ในการเมือง ทักษิณ

ย่อมรู้ดีว่าการส่งลูกสาวลงสนามการเมืองครั้งนี้ ด้วย

บริบทสถานการณ์เปลี่ยนไป จะจัดวางตัวคน ยังเป็น

เครื่องหมายคำาถามว่าเหมาะกับสถานการณ์แล้วจริง

หรือ ในช่วงที่ตัวเขาพ้นอำานาจจากการรัฐประหาร 19 

กันยายน 2549 ถูกตั้งคำาถามหนักถึงความจงรักภักดี ดัน 

สมัคร สุนทรเวช เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชน อดีต

นายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับ สถานการณ์ในพรรคมีปัญหา 

เปลี่ยนม้ากลางศึก ต้องหาคนไว้วางใจ สมชาย วงศ์

สวัสดิ์ ถูกเลือกเข้ามาทำาหน้าที่ 

หลังเหตุการณ์เสื้อแดง 2552-2553 กระแส

ตัวเขา ครอบครัวถูกเล่นงาน แม้จะผลักดัน ยิ่ง

ลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีได้สำาเร็จ แต่

ทว่าประวัติศาสตร์ ไม่เคยโกหก เมื่อไปย้อนดูจุดจบ

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี คนใกล้ชิดของเขา จบไม่สวย

สักราย เป้าทำาลายล้าง เพื่อไทย-ชินวัตร ยังไม่เคยจาง

หายจากสมการการเมืองไทย 

ในการรายคลับเฮาส์ของกลุ่มแคร์ เมื่อ 26 ต.ค. 

มีคนเข้าไปถาม Tony Woodsome หรือ ทักษิณ ว่ามี

โอกาสหรือไม่ที่คนในตระกูลชินวัตรจะอาสามาทำางาน

การเมืองเหมือนกับกรณีคุณยิ่งลักษณ์ โดยทักษิณได้

ตอบกลับมาว่า ‘อ่� เป็นคำ�ถ�มที่ดีครับ แต่ไม่มีคำ�ตอบ

ครับ มัน มัน มัน ซับซ้อนครับ ก�รเมืองไทย เอ�เป็น

ว่� ถ้�มีอะไร ใครจะปรึกษ� ให้ผมแนะนำ�อะไร ก�ร

บริห�รก�รติดต่อต่�งประเทศยินดีครับ ไม่คิดสต�งค์

เลย...’ 

อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ไม่ใช่คนใกล้ชิด เครือญาติใน

ตระกูล แต่คือ ‘สายเลือดชินวัตรโดยตรง’ อุ๊งอิ๊งในวัย

เพียงแค่ 35 ปี อาจยังเร็วไปหากต้องมารับภาระหนัก

อึ้ง เป็น กล่องดวงใจ ทักษิณ-พจมาน อันเชื่อมโยงไป

ถึงธุรกิจ เดิมพันในวงศ์ตระกูล นาทีนี้อาจจะ (ดูเหมือน) 

เป็น เป้าจริง พอสถานการณ์เปลี่ยน เงื่อนไขเปลี่ยน 

อาจแปรเปลี่ยนเป็นแค่ เป้าหลอก ในตำาแหน่งแคนดิ  

เดตนายกรัฐมนตรีก็เป็นได้!!!. 

(1)                                                                           

ลังๆ นี้...ใครต่อใครต่างร่วงผล็อยๆ กันไปเป็น

ราย ไปไม่กลับ-หลับไม่มี-หนีไม่พ้น กลายเป็น

ข่าวคราวในหน้าหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ ชนิด

นับนิ้วมือแทบไม่หวาด-ไม่ไหว โดยเฉพาะแวดวงดารา 

นักร้อง ศิลปิน รู้สึกว่าจะหนักหน่อย หรือแม้แต่ผู้ที่เคย

แข็งแกร่ง แข็งแรงปาน “เหล็กไหล” แต่เมื่อแก่ เมื่อ

ชราได้ที่ ยังไงๆ คงหนีไม่พ้นต้อง “ไปแล้ว-ไปเลย” 

อย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้เลย...

(2)                                                                                  

เจอเข้ากับข่าวคราวประเภทนี้บ่อยๆ ถี่ๆ...เลยอด

ที่จะโหวงๆ เหวงๆ ขึ้นมามิได้ คือไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะ

ต้องไปแล้ว-ไปเลย เมื่อไหร่ ตอนไหน และอย่างไร แต่

เพราะด้วยความ “อำาลา-อาลัย” ต่อผู้ที่ไปซะแล้วก่อน

หน้านี้นั่นแหละ ที่ทำาให้อดเก็บเอามาคิด มาทบทวน 

ถึงการจากไปของใครต่อใคร ที่แทบไม่ต่างไปจากการ

ระเหิดหายของเม็ดน้ำาค้าง การเลือนหายของแสง ของ

เงา อะไรประมาณนั้น คือจู่ๆ...ก็มีแต่ต้องเหือดหายไป

ดื้อๆ!!! ชนิดแทบไม่รู้ว่าหายไปไหน ไปอยู่ ณ แห่งหน

ตำาบลใด การดำารง คงอยู่ หรือไม่ อย่างไร ก็เลยขึ้นอยู่

กับที่ผู้ที่ยังไม่ได้ถึงกับหายไปไหนนั่นเอง ที่จะคิดถึงผู้ซึ่ง

จากไปแล้วในแง่ไหน??? ประมาณไหน???...

(3)                                                           

คือถ้าหากพอหา “คำาตอบ” กันได้ชัดๆ...ว่าบรรดา

ผู้ที่ไปแล้ว-ไปเลยนั้น ท่านไปอยู่ ณ ที่ไหน ณ แห่งหน

ตำาบลไหน อย่างน้อยก็พอช่วยให้เกิดความโล่งอก โล่ง

ใจ สบายอก-สบายใจ หรือจะไปถึงขั้นความสะใจ หรือ

ไม่ อย่างไร ก็แล้วแต่ แต่อย่างว่านั่นแหละ...สิ่งเหล่านี้

ล้วนแล้วแต่เป็น “ปริศนา” ชนิดแทบไม่มีผู้ที่ยังมีชีวิต

อยู่รายใด หรือผู้ที่ยังไม่เคยตาย สามารถให้คำาตอบกัน

ได้อย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจน ปริศนาในลักษณะที่ว่า มัน

เลยกลายเป็นตัวยึดโยง ผูกโยง บรรดาผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ 

ให้คิดโน่น คิดนี่ ไปได้เรื่อยๆ...

(4)                                                                            

โดยถ้าหากคิดในแง่ดี...ก็ดีไป เพราะบรรดาคุณ

งาม ความดี ของผู้ที่จากไปแล้วนั่นเอง อาจพอช่วยให้

เกิดการสืบสาน สืบต่อ การเดินตามแบบอย่าง แนวทาง 

ของคุณความดีนั้นๆ จนอาจกลายเป็นวัฒนธรรม-

ประเพณี เป็นคุณค่า ราคา ของสังคมนั้นๆ ขึ้นมาได้

ก็ไม่แน่ แต่ถ้าหากคิดในแง่ร้ายนี่สิ!!! การแปรเปลี่ยน 

พลิกผัน ไปสู่หนทางใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ ที่ยังไม่อาจ

รับรู้ว่าจะดี-หรือไม่ดี แต่ตัวเองอาจเด๊ดสะมอเร่ย์ อิน 

เดอะ เท่งทึง ไปซะก่อนแล้ว ก็อาจกลายเป็นตัวสร้าง

ปัญหา ให้กับสังคมนั้นๆ ต้องหัวทิ่ม หัวคะมำา ต้อง

ล้มลุกคลุกคลาน ไปอีกนานเท่าไหร่ ก็ยังยากที่จะคาด

คะเนได้...

(5)                                                                                 

การคิดถึงผู้ที่จากไปแล้ว...ในแง่ของคุณงาม 

ความดี ไม่ว่าจะมีอยู่เพียงนิดๆ หน่อยๆ หรือมีอยู่

มากมายมหาศาลก็เถอะ จึงน่าจะถือเป็นการ “คิดดี” 

ตรงข้ามกับการ “คิดร้าย” หรือการหยิบเอาแต่เรื่อง

ร้ายๆ ของบรรดาผู้ที่จากไปแล้ว มาย้ำาไป-ย้ำามาแบบ

ซ้ำาๆ ซากๆ จนกลายเป็นความโกรธ เกลียด เคียดแค้น 

อาฆาต พยาบาท ริษยาและชิงชัง ซึ่งแทบไม่ได้ช่วยให้

อะไรดีขึ้นมาเลย ไม่ว่าตัวเองและผู้อื่น หรือต่อสังคม

ทั้งสังคม การให้เกียรติผู้ตาย หรือผู้ที่จากไปแล้ว จึง

เป็นสิ่งที่สังคมแต่ละสังคม มักถือเป็นแบบอย่างในการ

ประพฤติ ปฏิบัติ มาโดยตลอด...

(6)                                                                          

แต่ดูเหมือนว่า...ในโลกยุคใหม่ สังคมสมัยใหม่ จะ

ด้วยเหตุเพราะความเชื่อในเรื่อง “ตายแล้วสูญ” หรือ

ตายแล้ว-ตายเลย ไม่ได้มีอะไรดำารงคงอยู่อีกต่อไป ดู

จะทำาให้บรรดา “คนรุ่นใหม่” จำานวนไม่น้อย ออก

จะคิดไปในทางร้ายๆ ต่อผู้ที่จากไปแล้ว มากกว่าที่จะ

คิดถึงสิ่งดีๆ แม้แต่แค่เล็กๆ น้อยๆ อะไรต่อมิอะไรมัน

เลยดูน่าเกลียด น่าชัง ไปซะแทบทั้งหมด ชนิดต้องหา

ทางปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กันอย่างถึงราก-ถึงโคน ถึง

ระดับพลิกฟ้า-คว่ำาดิน อะไรทำานองนั้น เพราะแม้แต่

ผู้ที่ยังไม่ได้ตาย ไม่ได้จากไปไหน อย่างพ่อๆ-แม่ๆ ยัง

ถือเป็นเพียงแค่ “เครื่องมือ” ในการก่อกำาเนิดลูกๆ อัน

เนื่องมาจากความใคร่ของตัวเองแต่เพียงเท่านั้น หรือ

ครูบา อาจารย์ ที่ต้องกลายสภาพไปเป็น “ผู้รับจ้าง” ใน

การ “เห่ากระดานดำา” ไปวันๆ ฯลฯลฯ...

(7)                                                                           

การคิดในลักษณะเช่นนี้นี่เอง...ที่ออกจะเป็น 

“อันตราย” ไม่ว่าต่อปัจเจกบุคคล สังคม ส่วนรวม 

ภายในอนาคตเบื้องหน้า เพราะมีแต่ทำาให้ผู้ที่ยังคงมี

ชีวิตอยู่ ยังไม่ได้จากไปไหน น่าจะมีชีวิตอยู่ท่ามกลาง

สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเอามากๆ เหมือนอย่างที่นักคิด 

นักปราชญ์ชาวอังกฤษ “เซอร์ โทมัส มอร์” ท่านวาด

จินตนาการไว้ในนิยายเรื่อง “ยูโธเปีย” นั่นแหละว่า ผู้

ที่เชื่อว่า...วิญญาณ ตายไปพร้อมๆ กับร่างกาย ไม่ได้มี

การลงโทษผู้ที่ทำาความชั่ว และตอบแทนผู้ที่ทำาความ

ดี หลังจากชีวิตนี้แล้ว คือผู้ที่ไม่เหมาะสำาหรับ “สังคม

มนุษย์” ด้วยเหตุเพราะ “ผู้ที่ ไม่กลัวอะไรเลยนอกเสีย

จากกฎหมาย และไม่เชื่อว่ามีอะไรหลังความตาย ย่อม

พร้อมที่จะหัวเราะเยาะต่อกฎหมายของประเทศตน

อย่างลับๆ และพร้อมเสมอที่จะละเมิดกฎหมายใดๆ 

ก็ตาม เพื่อตอบสนองกิเลสของตนได้เสมอๆ”...

ระหว่างการตายและการมีชีวิตอยู่

ห

บริบทการเมืองซับซ้อน 

‘อุ๊งอิ๊ง’ เป้าหลอก หรือเป้าจริง? 

ไ



ปดาห์ที่ผ่านมามี “ไฮไลต์” 2 พรรคการเมืองใหญ่ แข่งกันชิง

พื้นที่หน้าข่าวการเมืองในโลกออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์กันดุเดือด 

โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องยกให้

เป็นอันดับหนึ่ง จากปมความขัดแย้งการเมืองสองกลุ่มที่ถือหาง 

2 ลุงตระกูล ป. ดุเดือดเลือดพล่านจน

เกือบปรอทแตก แต่ในที่สุดก็จบด้วยความ

ขลังของ พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

หัวหน้าพรรค “พี่ใหญ่บูรพาพยัคฆ์” ที่ลง

มาเคลียร์ปัญหาให้จบก่อน “ผู้กองธรรมนัส                         

พรหมเผ่า” ในฐานะเลขาธิการพรรค จะ

เปิดหน้าทิ้งไพ่ขอประชุมคณะกรรมการ

บริหารพรรค ส่งสัญญาณวัดพลังแบบ

แตกหัก ปิดเกมด้วยภาพแกนนำาฝั่งหนุน 

“ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี ต้องออกมากล้ำากลืนฝืนทน

ประกาศร่วมสร้างพรรคสู้ศึกเลือกตั้งครั้ง

หน้า ยอมรับให้ “ผู้กอง” นั่งเป็นแม่บ้าน

พรรคต่อไปแบบระแวงหลัง เหลือไว้แต่

ข่าวเบื้องหลังทั้ง 2 ลุงบ่นว่าลูกพรรคที่ขัดแย้งกัน และต่างฝ่ายเอาเรื่อง

ไปฟ้อง “ลุงของตัวเอง” ให้เข้าใจแกนนำาฝ่ายตรงข้ามผิดไป ทั้งเรื่อง

ทำาโพล-การร้องนายกฯ แทรกแซงพรรค จนกลายเป็นเรื่องกินแหนง

แคลงใจ และยังกลายเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมทำางานได้ตลอดเวลา

ฮือฮาอีกข่าวคือ การเปิดตัว “อุ๊งอิ๊ง“ แพทองธาร ชินวัตร  นั่ง

ประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทย แม้จะ

มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้บ้างแล้ว ว่าเจ้าตัวเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่

พรรคจะชูเป็นนายกฯ ในการเลือกตั้งครั้ง

หน้า แต่การก้าวย่างเข้ามามีตำาแหน่งใน

พรรค ก็ถือเป็นการจั่วหัวเพื่อปูทางไปสู่

สนามแข่งขันจริง ตามการวิเคราะห์ของ

หลายสำานักที่ฟันธงว่า “เพื่อไทย” ยังเป็น

ของตระกูลชินวัตร และสุดท้ายเมื่อ “นาย

ใหญ่” กดปุ่มเลือกคนที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อ

ไขมาเป็นแม่ทัพ การเดิมพันครั้งใหญ่ใน

สถานการณ์ข้างหน้าจึงต้องเทหมดหน้า

ตัก สะท้อนผ่านรอยยิ้มของ “ทักษิณ ชิน

วัตร” ที่ “พานทองแท้ ชินวัตร” โพสต์

ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เป็นคลิป

วิดีโอของตนเองกับบิดากำาลังดู  “อุ๊งอิ๊ง” 

แสดงวิสัยทัศน์ หลังได้รับแต่งตั้งเป็น

ประธานที่ปรึกษาฯ อย่างอิ่มเอมใจ

หลังจาก “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา จะ

เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่

จังหวัดกระบี่ ในช่วงเดือน พ.ย.เพื่อจัดงบประมาณในการจ้างลลิษา มโน

บาล “ลิซ่า แบล็กพิงก์” และ “อันเดรอา โบเชลลี” นักร้องโอเปราชาว

อิตาลีร่วมงานเคาต์ดาวน์ปีใหม่ เพื่อโปรโมตการท่องเที่ยวประเทศไทย 

ปรากฏว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าว YG Entertainment ต้นสังกัดของลิซ่า

ว่อนเน็ต ออกเอกสารชี้แจงมีเนื้อหาว่า ลิซ่าไม่สามารถมาร่วมงานเคาต์                                                                              

ดาวน์ที่จังหวัดภูเก็ตได้ เนื่องจากตารางงานถูกกำาหนดไว้แล้ว ทำาให้  

“นายกฯ ประยุทธ์” ต้องแสดงความเสียใจ

กับเหล่าบรรดา “ติ่งบลิงก์” ที่กำาลังมี

ความหวังได้สัมผัสกับศิลปินในดวงใจ ถึง

ขนาดเตรียมจองตั๋ว-หาโรงแรม-หาข่าว

กันให้ควั่ก ดังนั้นต้องหาวิธีแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า “ลุงตู่” จึงสั่งการหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องไปแล้ว ทั้งในส่วน รมว.การท่อง

เที่ยวและกีฬา หารือกับการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย ว่าในส่วนของต่างประเทศ

ตรงไหนจัดได้ก็จะจัดต่อไป แต่ต้องหาคน

ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก หรือคนที่เป็น

สัญลักษณ์ เพราะต้องการให้มีนักท่อง

เที่ยวจากต่างประเทศเข้ามา พร้อมสอด

แทรกการแสดง 5 ภาคของไทยเข้าไปด้วย 

ความเห็นต่างกันในประเด็นที่ “เนเน่” เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล 

นายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออก

แถลงการณ์เรียกร้องให้ยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยว ในงาน

ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ โดยให้เหตุผลว่ากิจกรรมดังกล่าว

เป็นกิจกรรมที่ล้าหลังอันขัดต่อคุณค่า

สากลอย่างประชาธิปไตย ความเท่าเทียม 

และสิทธิมนุษยชน เพราะสนับสนุนและ

สะท้อนถึงระบอบอำานาจนิยม รวมถึงค้ำา

ยันความเชื่อว่าคนไม่เท่ากัน จากตรงนี้

ทำาให้เหล่าบรรดาศิษย์เก่าออกมาแสดง

ความไม่เห็นด้วยกับแถลงการณ์ดังกล่าว 

โดยเฉพาะ รมต.อย่าง “ชัยวุฒ ิ ธนาคมา                   

นุสรณ์”  รัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม อดีตหัวหน้านิสิตคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ปี 2536 ที่โพสต์เฟซ 

บุ๊กระบุว่า  พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์

แห่งความภาคภูมิใจของชาวนิสิตจุฬาฯ 

เหมือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องมี

ตราธรรมจักร  พร้อมมองว่า “สังคมเปลี่ยน วัฒนธรรมบางอย่างอาจ

ต้องเปลี่ยน แต่คุณค่าของพระเกี้ยวสำาหรับชาวจุฬาฯ ไม่เคยเปลี่ยน”. 
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3ในประเทศ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

ต้อนรับ ท้ังคู่ยังรับชมสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศโดยใช้

เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง หรือ Network Centric  Operation 

(NCO)  และได้ร่วมทำาการ

บินสังเกตการณ์ในตำาแหน่ง

ท่ีน่ังหลังของเครื่องบิน

ขับไล่กริพเพน ในภารกิจ

การโจมตีเป้าหมาย Time 

Sensitive Target และ

ภารกิจการบินรบในอากาศ

เหนือพ้ืนท่ีอ่าวไทย ถ้าเป็น

ยุคก่อนมีอีเวนต์ในลักษณะ

น้ี ตีความได้ว่าต้องมีการ

ซ้ือเครื่องบินรบใหม่ แต่

ในภาวะท่ีงบฝืดเคือง “บ๊ิก

ป้อง” ผบ.ทอ.เคยบอกไว้

ตอนแถลงนโยบายแล้ว

ว่า วิสัยทัศน์ในการเตรียม

พร้อมเพื่อจัดหาเครื่องบินรบ

ทดแทนฝูงท่ีจะปลดประจำา

การ ต้องมีความทันสมัยและมีเทคโนโลยีท่ีสูงกว่าท่ีมีประจำา

การอยู่ แม้จะมีการพูดถึงเอฟ-35 ท่ีแฟนพันธ์ุแท้เครื่องบิน

ท้ังหลายอยากให้มีใน ทอ.ไทย แต่คงต้องใช้เวลาพอสมควร

ในการทำาความเข้าใจกับสังคม ถึงอย่างน้ันก็เชื่อว่าคงไม่ไกล

เกินฝัน หากสภาพเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึนในอนาคต •

ถึงเวลาท่ี นักเรียนนายเรือ (นนร.) เนติภูมิ สิทธิ 

ต้องเดินทางไปศึกษาหลักสูตรโรงเรียนนายเรือท่ีเมืองเซนต์

ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นเวลา 5 ปี เพื่อนำา

ประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านการทหารกลับมาพัฒนา

หน่วยในวันข้างหน้า และตามธรรมเนียมก่อนจะเดินทาง 

นนร.เนติภูมิได้เดินทางไปอำาลาและเข้ารับฟังโอวาทจาก 

พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติระหว่างท่ีศึกษาเล่าเรียนท่ีน่ัน โดย 

ผบ.ทร.ได้ให้คำาแนะนำาหากเกิดข้อติดขัดในต่างบ้านต่างเมือง 

รวมถึงแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือโควิด-19 ท่ียังระบาดอยู่ จึงขอให้ระมัดระวังและ

ดูแลสุขภาพด้วย •

เช่นเดียวกับ นักเรียน

นายเรืออากาศ (นนอ.) รอย

อินทร์  ชุนหกิจ ท่ีได้รับทุน

ศึกษาต่อทางด้านอวกาศ 

สาขาวิชา Launch Vehicle 

and Spacecraft Control 

Systems ท่ี Military Space 

Academy และ นักเรียน

นายเรืออากาศ (นนอ.) ณัฐ

ชนนท์ เจียมจิตวานิชย์ ได้

รับทุนศึกษาต่อ สาขาวิชา 

Maintenance of Special 

- Purpose  Computers, 

Facilities, Systems and 

Networks ท่ี Military  Space 

Academy  ซ่ึงเป็นสถาบันการ

ศึกษาด้านการทหารของสหพันธรัฐรัสเซีย ก็ได้เข้ารับโอวาท

จาก พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

ก่อนเดินทางไปเช่นกัน 

นับเป็น 3 นักเรียนทหาร ท่ีได้รับทุนการศึกษาตาม

ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหารไทย-รัสเซีย 

ท่ีลงนามเมื่อวันท่ี 18 พ.ค.59 ท่ีนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

และนับเป็นคร้ังท่ี 2 ในรอบ 116 ปี ต้ังแต่ สมเด็จพระ

เชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลก

ประชานาถ ทรงเคยเสด็จไปศึกษาหลักสูตรนายร้อย

มหาดเล็กและหลักสูตรนายทหารฝ่ายเสนาธิการของรัสเซีย 

พร้อมกับคุณพุ่ม สาคร นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ซ่ึงนับ

เวลาก็ห่างกันกว่าศตวรรษ.

นยันเสียงดังฟังชัดจาก ผบ.ป๊ัด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุข แม่ทัพใหญ่สีกากี คำาส่ังแต่งต้ัง

ตำารวจระดับ นายพัน ตำาแหน่ง รองผู้บังคับการ 

(รอง ผบก.) ถึง สารวัตร (สว.) วาระประจำาปี 

2564 จะเสร็จส้ินทันตามกำาหนด กฎเกณฑ์ ตามระเบียบ

คณะกรรมการข้าราชการตำารวจ (ก.ตร.) ท่ีต้องเสร็จภายใน

วันท่ี 30 พ.ย.อย่างแน่นอน พร้อมท้ังยึดตามเกณฑ์แต่งต้ัง 

11 ข้อท่ีกำาหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด โดยเฉพาะข้อ 

5 “ข้าราชการตำารวจท่ี

มีการฝ่าฝืนมาตรการใน

การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการแข่งรถยนต์

และรถจักรยานยนต์ใน

ทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ

ท่ีเปิดให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายสถานบริการ บกพร่อง

ในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ตลอดจนความ

ผิดท่ีเก่ียวเนื่องกับการค้ามนุษย์ ให้พิจารณาเสนอแต่งต้ัง

สับเปล่ียนหมุนเวียนไปดำารง

ตำาแหน่งอื่นนอกพ้ืนท่ีทุกราย” 

ซ่ึง ผบ.ป๊ัด จะรอให้ถึงวันท่ีมี

ข้อมูลส่งข้ึนมา เพื่อประชุมใน

ระดับสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

โดยจะเรียก ผู้บัญชาการ (ผบช.) 

ต่างๆ มาพูดคุยทำาความเข้าใจ

ให้ความเห็นแต่ละตำาแหน่ง 

หากคนท่ีถูกลงโทษลง ลงทัณฑ์ 

ก็มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วว่ามีผลกับ

การเลื่อนตำาแหน่งอย่างไร ตรง

น้ี ผบ.ป๊ัด ไม่ห่วง เพราะเชื่อม่ัน

ตำารวจรู้ดี •

ชื่นมื่นกันท่ัวหน้าใน

การประชุมบริหาร ตร. คร้ัง

ท่ี  9/2564 ท่ี ผบ.ป๊ัด เป็น

ประธาน เพราะนอกจากการ

มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้ ผบช.ท่ัวประเทศ ผ่านการ

ประชุมระบบวิดีโอทางไกล (Video Conference) กันแล้ว 

ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริจาค และ

ข้าราชการตำารวจผู้ประพฤติปฏิบัติดีเย่ียมตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำารวจ เนื่องในโอกาสวัน

ตำารวจ ประจำาปี 2564 และพิธีมอบเข็มแม่นปืนกิตติมศักด์ิ  

โดยหน่วยงานและองค์กรผู้บริจาคทุนทรัพย์ และส่ิงของ

ในการสนับสนุนภารกิจของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ท่ี

ได้รับโล่ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย มูลนิธิโรงพยาบาล

ตำารวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สถานเอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกา ประจำา

ประเทศไทย โดยฝ่ายความ

ร่วมมือด้านการบังคับใช้

กฎหมายและยาเสพติด, 

มูลนิธิคนไทยเก่งข้ึน, บริษัท 

ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) 

จำากัด (มหาชน), ธนาคาร

ออมสิน, ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ และมูลนิธิ

จำานงค์ ภิรมย์ภักดี ส่วนหน่วย

งานและข้าราชการตำารวจท่ี

ประพฤติปฏิบัติดีเย่ียมตาม

ประมวลจริยธรรมและจรรยา

บรรณของตำารวจ ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มี

กองการต่างประเทศ และ 

พล.ต.ต.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม 

ผู้บังคับการกองวินัย นอกจากน้ียังมีรางวัลเครื่องหมาย

เชิดชูเกียรติ (เข็มแม่นปืนกิตติมศักด์ิ)  ได้แก่ พล.ต.อ.รอย 

อิงคไพโรจน์ และ พล.ต.อ.สุทิน  ทรัพย์พ่วง รอง ผบ.ตร. 

•

ตอนน้ีถ้าเห็นตำารวจท่ัวประเทศ นอกจาก

ทำาหน้าท่ี ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ แล้ว ยังทำาหน้าท่ี 

ช่างสำารวจ ก็อย่าเพ่ิงแปลกใจ เพราะในระหว่าง

การประชุมบริหาร ตร. คร้ังท่ี  9/2564 ช่วงท่ี บ๊ิก

เบ้ิม-พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.ให้นโยบาย

งานฝ่ายบริหารน้ัน 

ได้เน้นย้ำาในเรื่องการ

ดูแลสวัสดิการให้

ตำารวจ โดยส่ังการ

ให้ทุกกองบัญชาการ

ไปสำารวจพ้ืนท่ีของ

ตัวเอง ว่ามีพ้ืนท่ีราช

พัสดุว่างเปล่า ไม่มีหน่วยงานไหนใช้ประโยชน์หรือ

ไม่ ให้นำาเสนอมาท่ีสำานักงานตำารวจแห่งชาติ เพื่อ

ดำาเนินการประสานขอใช้พ้ืนท่ีในการสร้างแฟลต 

สร้างท่ีอยู่อาศัยให้ตำารวจ โดย บ๊ิกเบ้ิม จะหางบ

ประมาณในการจัดสร้างมาให้ เพื่อ

ให้ตำารวจทุกคนได้มีท่ีพัก ได้มีท่ีอยู่อาศัย เป็น

สวัสดิการของหน่วยงาน ซ่ึงถ้าหากทำาได้

จริงก็เชื่อว่า ตำารวจ น้อยใหญ่น่าจะพอใจ

อย่างมาก แต่ส่ิงท่ีอยากฝาก อยากกระซิบ

ไปยัง บ๊ิกเบ้ิม เรื่องแฟลต เรื่องท่ีอยู่อาศัย

ของตำารวจ จะบอกว่าขาดแคลนก็ขาดแคลน 

การสร้างใหม่เพ่ิมเติมเป็นเรื่องดี ทว่าในส่วน

แฟลตเก่า ท่ีอยู่เดิม  ก็ต้องกวดขันเข้มข้น

ตามกฎ ตามระเบียบ เพราะมีหลายแฟลต มี

หลายห้อง ตำารวจเจ้าของห้องเกษียณอายุ

ราชการไปแล้วก็ไม่ยอมย้าย ไม่ยอมออก คน

ใหม่ก็เข้าไปอยู่ไม่ได้ น่ีก็เป็นอีกหน่ึงปัญหา

ท่ี รอง ผบ.ตร.ฝ่ายบริหารน่าจะรับรู้รับทราบ

ด้วย •

ปิดท้ายเห็นท่าทีขยันขันแข็งของ บ๊ิก

เจ๊ียบ-พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง 

ผบช.ก. ในฐานะเลขานุการ  ศพดส.ตร.แล้ว

ก็อดชื่นชมไม่ได้ ล่าสุดโดดลงไปเล่นข่าวดัง

ทางโซเชียล ท่ีมีการวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรม

แสดงความรักต่อลูกสาวของ หน่ึง จักรวาล 

นักดนตรีชื่อดัง ยืนยันตำารวจไม่ได้น่ิงนอนใจ 

ได้ประสานไปยัง บก.ปคม.และเจ้าหน้าท่ีนัก

สังคมสงเคราะห์ อาศัยอำานาจตามความใน

มาตรา 30 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเข้าตรวจสอบ

พ้ืนท่ี พบว่าครอบครัว หน่ึง  จักรวาล ได้เดิน

ทางไปต่างจังหวัด ก็จะเรียก หน่ึง  จักรวาล 

มาสอบปากคำา ตรวจสอบพฤติกรรม

ดังกล่าวเป็นการล่วงละเมิด หรือ

เป็นการแสดงความรักของพ่อกับลูก

ท่ีเกินขอบเขตหรือไม่ แต่ส่ิงท่ีอยาก

สะกิดชายเส้ือ บ๊ิกเจ๊ียบ เอาไว้ เท่า

ท่ีดูการออกมาขอโทษของ “หน่ึง 

จักรวาล” กับภรรยา ท้ังคู่ก็ยอมรับ

คลิปดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมและได้ลบคลิปน้ัน

ไปแล้ว เมื่อท้ังพ่อท้ังแม่ยืนยันความบริสุทธ์ิใจ

และยอมรับเป็นเรื่องไม่เหมาะสม ไม่มีเจตนาอื่น

ใด ก็น่าจะชัดเจน อย่าไปฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ เล่น

ตามกระแสมากไป สงสาร เด็ก สงสาร ลูกสาว 

ท่ีไม่รู้อีโหน่อีเหน่บ้าง มีคดีอื่นให้ชุด ศพดส.ตร. 

ทำาอีกเยอะ...เชื่อซิ •

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการ

ทหารอากาศ  ควงเพื่อน ตท.21 พล.อ.เฉลิม

พล ศรีสวัสด์ิ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจ

เย่ียมกองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี  ผู้การเงาะ-

น.อ.พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7  ให้การ

นนร.เนติภูมิ สิทธิ

แพทองธาร ชินวัตร

พิพัฒน์ รัชกิจประการ

ชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ 

พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

ยื

สั

พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย

พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา



ขตการศึกษาแหงหนึ่งในรัฐนิวยอรกระบุเม� อวันพฤหัสบดี

ที่ผานมาวา มีคําสั่งหามนักเรียนสวมชุดที่ปรากฏในซีรีส 

โปแลนด จอรเจีย อินเดีย ตุรกี

อนตนปที่ผานมาบานเราแทบจะไมมีผูปวยโควิด-19  

ขณะที่เมืองนอกหลายประเทศโดนเลนงานหนักเหมือนนัก

มวยถูกชกหลังพิงเชือก แตชาติผูผลิตวัคซีนและประเทศ

ร่ํารวยทั้งหลายเริ่มมีการฉีดวัคซีนกันแลวในตอนนั้น 

ความหวังในการเปดชายแดนเปดน�านฟาเพ� อการทองเที่ยวเห็นรําไร 

ทั้งไทยเราและหลายชาติตะวันตก

หลังถูกโควิดจับขังมา 1 ปครึ่ง ตัวผมรอจังหวะอยางใจจดจอ 

อยากเดินทางไปตางแดน มองไปยังยุโรปตาเปนมัน เพราะกําลังเขา

สูฤดูใบไมผลิ ตอดวยหนารอนที่เหมาะแกการแบกเปตะลอนจาก

เมืองนี้สูเมืองนั้น

ประเทศไทยคอนขางปลอดโควิดจึงอยูลิสตสีเขียวเที่ยวยุโรป

ได แมวาหลายชาติยังรังเกียจวัคซีนจีนและแอสตราเซนเนกาที่ไมได

ผลิตในยุโรป แตทางกลุมประเทศบอลขานอาแขนตอนรับ

เร� องการเดินทางทองเที่ยว ผมเคยไดยินผูที่น�านับถือบางทาน

กลาววาควรเที่ยวไทยใหทั่วเสียกอนจึงคอยไปเมืองนอก สวนรัฐบาล

ก็เนนนโยบายไทยเที่ยวไทยเพ� อเงินทองไมรั่วไหล แตหลังจากที่ได

เดินทางตางแดนมาสักระยะ ผมเห็นดวยเพียงครึ่งเดียว อีกครึ่งผมมี

ความเช� อวา ถาปลอยใหคนไทยไปเที่ยวเมืองนอกเสียบาง คนไทยจะ

ยิ่งรักเมืองไทย

ยิ่งถาไดไปเห็นคุกตวลสเล็ง ไปเจอคายมรณะเอาชวิตซ ไปเขา

พิพิธภัณฑแสดงนิทรรศการสงครามกลางเมืองของบางประเทศ ไปดู

อนุสรณสถานพลีชีพเพ� อชาติและเอกราช แมกระทั่งไปนอนหิวกลาง

คืน แตไมมีรานอาหารเปดสักราน

รัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศควรหรือไมที่จะตอง

เจรจาหาประเทศที่คนไทยเดินทางเขาไปได โดยไมตองขอวีซาเพิ่ม

จากที่มีอยูจํานวนเพียงหยิบมือ

ขอมูลจาก Passportindex.org พาสปอรตของไทยมีศักดิ์และ

สิทธิ์อยูลําดับที่ 55 ของโลกรวมกับอาเซอรไบจาน อินโดนีเซีย และ

สุรินาเม ต่ํากวาติมอรเลสเต บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร และต่ํา

กวาคากลางของโลกอยูไมนอย

หลังสงกรานต สถานการณ โควิดในไทยกลับกลายวาเราเปน

นักมวยที่พิงเชือกให โควิดตอนชกบาง แตตอนที่ตัวเลขผูติดเชื้ออยูที่

วันละประมาณ 2,000 คนชวงกลางป ไทยเรายังมีเครดิตเขายุโรป

ไดหลายประเทศ ถาไมฉีดวัคซีนครบโดสก็แคมีผลตรวจเชื้อเปนลบ 

สวนตัวผมนั้นรอฉีดวัคซีน คิดวาครบ 2 เข็มแลวก็แบกเปเหินฟา

ราคาประหยัด โปแลนดและยุโรปตะวันออกคือจุดหมายปลายทาง 

ขากลับบินเขาภูเก็ตแซนดบ็อกซ

จนพนกลางปมาไดไมเทาไหร ตัวเลขผูติดเชื้อของไทยเราพุง

จากวันละ 2,000 คน เปน 20,000 คน คราวนี้เครดิตที่สะสมมา

หายเกลี้ยง แมแตกลุมประเทศบอลขานก็ปดประตูใส สวนจะใหไป

อเมริกาที่ดาราและพวกอินฟลูเอ็นเซอรทรงอิทธิพลตอคนรุนใหมเดิน

ทางเขาไปฉีดวัคซีน mRNA กันแน�นทุกเที่ยวบิน ผมเองไมรูจะไป

ทําไม เพราะฉีดซิโนแวคไปแลว และอเมริกาก็ยังมียอดผูติดเชื้อสูง

อยู (แมจนบัดนี้ก็ยังสูง) กลัวจะไปติดเชื้อสายพันธุเดลตาเสียมากกวา 

สวนประเทศทางซีกโลกตะวันออกและชาติบานใกลเรือนเคียงของ

เราไมมีที่ไหนเปดรับนักทองเที่ยว

รุนนองคนหนึ่งอุตสาหบินไปฉีดไฟเซอร เขียนรีวิวช� นชมการ

ใหบริการของอเมริกา ทั้งเข็ม 1 และเข็ม 2 สลับกับดารัฐบาลและ

วัคซีนที่มีในประเทศตัวเอง

เห็นอีกทีก็ตอนที่กําลังรีวิวการกินยาฟาวิพิราเวียรอยูที่ฮอสพิ

เทลในกรุงเทพฯ เพราะตรวจพบเชื้อเดลตาขณะเขากักตัวในโรงแรม

หลังกลับถึงไทย วัคซีนเทพ 2 เข็มก็ติดเชื้อไดเหมือนกัน

ทุกประเทศทางฝงตะวันออกของไทยไมมีแนวโนมจะเปด

ประเทศเพ� อการทองเที่ยวเลยแมแตรายเดียว มีบาหลีของอินโดฯ ที่

ผลุบๆ โผลๆ เกาะฝูกวกของเวียดนามก็เล� อนไปปลายป สีหนุวิลล

และเกาะรงของกัมพูชาก็เชนกัน สวนเสียมราฐเปดตนปหนา ผมจึง

จําเปนตองหันไปมองทางฝงตะวันตกเหมือนเดิม

หนารอนของซีกโลกตะวันตกลวงผานเขาสูฤดูใบไมรวง ผมไล

ดูขอมูลการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติของแตละประเทศ มีความ

เปนไปไดและน�าสนใจเพียง 2 ชาติ คือ “จอรเจีย” และ “ตุรกี”    

2 ประเทศนี้คนไทยไมตองขอวีซา โดยจอรเจียนั้นพํานักไดสูงสุดถึง

คราวละ 365 วัน สวนตุรกีฟรีวีซา 30 วัน

2 ประเทศนี้อยูในภูมิภาคยูเรเซีย มีพรมแดนติดกัน ตุรกีติด

ทะเลเมดิเตอรเรเนียนและทะเลดํา สวนจอรเจียติดทะเลดํา ติด

ตุรกี ติดอารเมเนีย อาเซอรไบจาน 

และถัดจากอาเซอรไบจานไปคือทะเล

แคสเปยน จอรเจียยังติดกับรัสเซียที่

อยูทางเหนือ คนไทยไมตองขอวีซา

เขารัสเซียหากอยูไมเกิน 30 วัน แต

วาตัวเลขผูติดเชื้อในรัสเซียสูงอยูอยาง

ตอเน� อง และไมมีนโยบายเปดประเทศ

เพ� อการทองเที่ยว

นับตั้งแตชวงหนารอน จอรเจีย

ยกเลิกมาตรการคุมเขม เปดรับนัก

ทองเที่ยวโดยไมตองกักตัว ขอเพียง

ฉีดวัคซีนที่องคการอนามัยโลกรับรอง 

กรุงทบิลิซี เมืองหลวงกลับมามีชีวิต

ชีวา ทวาแตรัดกุม เทศกาลงานร� นเริง

จัดได แตจํากัดขนาด สวนทัวรชิม

ไวนไมมีใครหาม และตองขอเรียนวา

ไวนของจอรเจียนี่ไมธรรมดานะครับ 

รสชาติเปนเอกลักษณ ราคายอมเยา 

ทั้งมีประวัติศาสตรสืบยอนไปยาวนาน 

หลักฐานขุดพบเม� อปที่แลวยืนยันไดวา

ผลิตมาแลวราว 8,000 ป นานกวาที่

ใดในโลก

ขอความในเว็บไซตทางการและ

เว็บไซตทองเที่ยวตางๆ ระบุไววา ไม

วานักทองเที่ยวจากชาติใดก็สามารถ

เดินทางเขาจอรเจียได แตเม� อตรวจ

สอบลึกลงไปกลับไมมีไทยแลนด ถาม

ไปหลายทางก็ไมไดรับคําตอบวาเพราะ

อะไร เปนไปไดวาเน� องจากไทยก็ไม

อนุญาตใหทางจอรเจียเดินทางเขามา 

เปนการแกเผ็ดคลายอินเดียที่ทํากับ

อังกฤษ เพราะอังกฤษรังเกียจชาวภารตะกอน

ตุรกีจึงเปนทางเลือกที่เหลือ ประเทศของชาวเติรกเปดใหนัก

ทองเที่ยวเกือบทั่วทั้งโลก รวมทั้งไทย เดินทางเขาตุรกีไดหากฉีด

วัคซีนครบโดส โดยจะไมมีการตรวจเชื้อทั้งกอนและหลังเดินทางเขา

ประเทศ

นครอิสตันบูลเวลานี้จากที่อานในเว็บไซตวารสารการทอง

เที่ยว กลับมาคึกคัก ผูคนใชชีวิตเกือบจะเปนปกติ รานอาหาร คาเฟ 

บาร เปดทาโควิด ผู โดยสารเต็มรถไฟใตดินและรถราง

สถานทูตไทยประจํากรุงอังการาตอบอีเมลผมกลับมาเม� อตอน

กลางเดือนตุลาคมวา “…ตัวเลขผูติดเชื้อยังคงสูงอยู แตเกือบจะทุก

สวนของประเทศเปดแลวเวลานี้ และไมมีมาตรการเขมงวด ยกเวน

การสวมหนากากอนามัยที่ยังคงบังคับ...”

อากาศอิสตันบูลในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนออกไปทาง

คอนขางเย็น ฝนตกบอยใหพอรําคาญ ผมวางแผนวาถาไปถึงแลว

พยากรณอากาศแจงวามีฝนหลายวันติดกัน ก็จะหนีไปยังชายฝงทะเล

ที่เมืองอิซเมียรและอันตัลยา คิดจะขามจากเอเชียไปยังยุโรปเขาสู

บัลแกเรียอยูเหมือนกัน ซึ่งชวงนี้บัลแกเรียเปนหนึ่งประเทศที่เปด

กวางสําหรับการทองเที่ยว แตคนไทยตองขอวีซา สถานทูตใชเวลา

พิจารณาราว 2 สัปดาห ไมทันการณในชวงหัวเลี้ยวหัวตอการตัดสิน

ใจ และบัลแกเรียเริ่มหนาวหนักตั้งแตกลางฤดูใบไมรวง จึงตองลืมโย

เกิรตประเทศไปกอนในตอนนี้

ไดวางแผนคราวๆ ไวแลวดวยซ้ําวา ขณะอยูในนครอิสตันบูล

จะพักที่โซนไหนของเมือง เช็กราคาที่พักจากออนไลนเอเจนซี หัน

ไปมองตัวเลขผูติดโควิด-19 อยูที่ประมาณ 3 หม� นตอวัน เสียชีวิต 2 

รอยกวาๆ แตเรียนตามตรงวาผมไมกลัวโควิด ยิ่งเพิ่งจะบูสตเข็ม 3 

มาหมาดๆ และจะระวังตัวเปนพิเศษ ที่กลัวคือตอนกลับเขาประเทศ

ผมมั่นใจวารัฐบาลตองประกาศเปดประเทศแน�ๆ ไมกลาง

ตุลาคมก็ตนพฤศจิกายน ยังไมกดซื้อตั๋วเพ� อรอดูวาตุรกีจะติดหนึ่งใน

รายช� อประเทศเขาไทยโดยไมกักตัวหรือไม

คนไทยที่อาศัยหรือทองเที่ยวในตางแดน เม� อจะกลับเขาไทยก็

ตองปฏิบัติตามเกณฑที่พลเมืองหรือผูอยูอาศัยในประเทศนั้นๆ ไดรับ

จากรัฐบาลไทย

หมายความวาถาเราเที่ยวอยูในประเทศที่ไมอยูในรายช� อไฟ

เขียว เพราะมีตัวเลขผูติดเชื้อสูง กลับเขาไทยก็ตองกักตัว ไมสามารถ

ใชความเปนอภิสิทธิ์คนไทยที่ฉีดวัคซีนครบขอกลับบานแบบเทๆ ได 

ซึ่งผมเห็นดวย ไมงั้นก็เพิ่มความเสี่ยงใหกับระบบสาธารณสุขและ

เศรษฐกิจโดยใชเหตุ

พอขาวออกมาวามีเพียง 10 ประเทศที่จะเขาไทยได โดยไม

ตองกักตัว ผมเช� อวาไมมีตุรกีอยูแน�ๆ

ชวงเวลาเดียวกันทราบวาอินเดียจะเปดใหทองเที่ยวไดตั้งแต

กลางตุลาคมโดยตองเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา สวนเที่ยวบินพาณิชย

ทั่วไปเปดกลางพฤศจิกายน ผมจึงเบนเข็มมาที่อินเดีย คราวนี้ขอ

เที่ยวอินเดียทางใตทีเถอะ ทางเหนือชวงปลายปอากาศเย็นผสมฝุน

ควันจะทําใหปวยงาย สารภาพวาเข็ดแลวจริงๆ สวนทางใตชวงปลาย

ปอากาศเปนใจ

ยิ่งพอนายกฯ ประกาศวาจะมีถึง 46 ประเทศที่จะไดรับไฟ

เขียวเขาไทย หากใครมาทาตอนนั้นผมกลาวางเดิมพันวาตองมีพี่ใหญ

อินเดียอยางแน�นอน ระหวางรอการยืนยันอยางเปนทางการวามี

ประเทศอะไรบาง ผมก็สํารวจแผนที่กูเกิลทันที บินไปลงมุมไบ เที่ยว

ลงใตมาเร� อยๆ แวะปูเน เขาพื้นทวีปไปยังไฮเดอราบัด กลับออกไปยัง

ชายทะเลอาหรับที่กัว ลองไปโคจิ ตอไปมาดูไรในรัฐทมิฬนาดู วกขึ้น

เหนือไปหน�อย บินกลับเมืองไทยจากบังกาลอร

แตรายช� อ 46 ประเทศที่ประกาศออกมา ไมมีอินเดียอยูในนั้น

ไมมีตุรกีนั้นเขาใจได เพราะตัวเลขผูติดเชื้อยังเกือบ 3 หม� น

ตอวัน ไมมีจอรเจียตอนนี้ก็ไมเปนไร แตแปลกใจที่ไมมีอินเดีย ทั้งที่

ตัวเลขผูติดเชื้อลดลงมาวันละไมถึง 2 หม� น ขณะที่อเมริกาเปน 1 ใน 

46 ซึ่งถาเปนเดือนกอนติดเชื้อวันละ 2 แสน ตายวันละ 2 พัน ชวง

นี้ลดเหลือเฉลี่ย 1แสน ตายเฉลี่ยวันละราว 1,500 คน สวนสหราช

อาณาจักรติดเชื้อวันละเกือบ 5 หม� น ก็ติดในรายช� อเขาไทยไมตอง

กักตัว

ลองมาพิเคราะหดูรายช� อ 46 ประเทศแลว เอาเขาจริง เกณฑ

การพิจารณาอาจไมใชตัวเลขผูติดเชื้อ แตน�าจะเปนตัวเลขของ

จํานวนเงินในกระเปาของประชากรประเทศเหลานั้นมากกวา

เม� อตอนกลางปถาไดไปเที่ยวยุโรป ผมยินดีกลับเขาภูเก็ต

แซนดบ็อกซหากอยูบนเกาะแค 7 วัน แตอยางที่ทราบวามีการ

เปลี่ยนแปลงเปน 14 วัน ผมไมมีเวลาใหกับภูเก็ตนานขนานนั้น และ

เวลานี้ที่มีคนจาก 46 ประเทศเดินทางเขาไทยได โดยอาจตองกักตัว

เพียงแควันเดียวหากฉีดวัคซีนครบโดสและสอบผานการตรวจเชื้อ ก็

ใหรูสึกน�านอยใจ ปนเสียดายเงินและเวลา ถาตองกักตัว 7 วัน หรือ

เขาแซนดบ็อกซ 7 วัน

ไลดูรายช� อแตละประเทศที่เขาเกณฑ

มาไทยไมตองกักตัวลวนเปนประเทศในซีกโลก

เหนือ และกําลังเขาสูชวงอากาศหนาวเย็นเปน

สวนใหญ หลายประเทศไมเปดใหคนไทยเขาไป

งายๆ

มีเพียงสเปนที่เปดรับนักทองเที่ยวจาก

บางประเทศโดยไมตองกักตัวทุกกรณี บาง

ประเทศหากฉีดวัคซีนครบแลวก็เขาไปได รวม

ถึงไทยดวย สเปนบางเมืองที่อยูทางชายฝง

เมดิเตอรเรเนียนอากาศยังแคเย็นๆ แตหากตอง

รอการพิจารณาวีซาของสถานทูต 2 สัปดาห 

ถึงตอนนั้นคือกลางเดือนพฤศจิกายน และหาก

ตองเดินทางไปทองเที่ยวปลายเดือนพฤศจิกายน

ถึงกลางๆ ธันวาคม ก็ไมพนหนาวอยูดี ผมเข็ด

แลวเร� องเดินทางระหวางเมืองของยุโรปในชวง

หนาหนาว ไมสนุกเลย หากอยูกับที่ยังพอทําเนา

จึงทําไดแคยกยอดยุโรปไปฤดูใบไมผลิ

หรือหนารอนปหนา หากวาสถานการณ โควิดไม

แยลงไปอีก

ไมกี่วันกอน ไดอานขาวที่ “คุณเทพไท 

เสนพงศ” อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค

ประชาธิปตย เรียกรองใหรัฐบาลเพิ่มอินเดีย 

และ สปป.ลาว เขาสูบัญชีประเทศยินดีตอนรับ

ของไทย คุณเทพไทบอกวา

“...สิ่งที่ผมแปลกใจก็คือ มีอยู 2 

ประเทศ ที่ ไมมีรายช� ออยูในรายช� อ 46 

ประเทศ ที่ ไดรับอนุญาตใหเดินทางมาทอง

เที่ยวประเทศไทย คือ

1.ประเทศอินเดีย ซึ่งเปนประเทศที่

มีประชากรมากเปนอันดับ 2 ของโลก และ

เปนประเทศคูคาทางเศรษฐกิจที่สําคัญของ

ประเทศไทย เปนตลาดใหญในการสงออกสินคาของไทย เพราะเปน

ประเทศที่มีประชากรมาก มีกําลังซื้อและการบริโภคที่สูงมาก แต

กลับไมมีรายช� ออยูใน 46 ประเทศ ผมเองมีเพ� อนเปนคนเชื้อสาย

อินเดียหลายคน ซึ่งไมสามารถตอบคําถามนี้ตอเพ� อนๆ ไดวาทําไม

รัฐบาลไทยไมอนุญาตใหคนอินเดียเดินทางมาประเทศไทยเหมือน

กับประเทศอ� นๆ อีก 46 ประเทศ ทั้งที่ในประเทศไทยก็มีคนไทยเชื้อ

สายอินเดียที่มีบทบาททางเศรษฐกิจจํานวนไมนอย และปริมาณการ

ติดเชื้อโควิด-19 ในอินเดียก็ลดนอยลง คนอินเดียสวนใหญไดรับ

การฉีดวัคซีนเกือบหมดทั้งประเทศแลว จึงไมมีเหตุผลใดที่จะกีดกัน

คนอินเดียไมใหเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย

2.สปป.ลาว ซึ่งเปนประเทศที่มีมาตรการปองกันการระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไดดีมากประเทศหนึ่ง และมียอดผูติดเชื้อ

ต่ํามาก ประชากรก็ไดรับการฉีดวัคซีนเปนจํานวนมากเชนกัน เปน

ประเทศเพ� อนบานที่ใกลชิดกับประเทศไทย สามารถติดตอเดินทาง

เขา-ออกทางดานพรมแดนและชองทางธรรมชาติไดอยางงายดาย 

มีวัฒนธรรมประเพณีและภาษาพูดที่ใกลเคียงกันมากที่สุด แตกลับ

ไมมีอยูในรายช� อ 46 ประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศเพ� อนบาน

อยางกัมพูชากลับมีรายช� ออยูใน 46 ประเทศดวย เม� อเปนเชนนี้ 

เราจะตอบคําถามและจะหาเหตุผลอธิบายตอเพ� อนของเราในสอง

ประเทศนี้ ไดอยางไร...”

ผมเห็นดวยกับคุณเทพไท และขอเสริมอีกนิดวา ผูคนใน

ประเทศกําลังพัฒนานั้นสวนใหญถาเขาไมมีเงินในกระเปามากพอ 

เขาจะไมกลาเดินทางทองเที่ยว

สวนคนจากชาติร่ํารวย พวกที่เดินทางทองเที่ยว โดยเฉพาะ

ที่เดินทางไปยังประเทศกําลังพัฒนานั้น ผมมั่นใจวาเปนซําเหมา

ประหยัดงบเสียเกือบครึ่งหนึ่ง.
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4 บทความ

ต

หญิงในกรุงมาดริดลองสวมหนากากแบบซีรีสสควิดเกมที่วางขายใกลวันฮาโลวีนเม� อวันที่ 28 ต.ค.

“สควิดเกม” ที่โดงดังไปทั่วโลกของเน็ตฟลิกซ มาที่โรงเรียนเพ� อ

ฉลองวันฮาโลวีน เน� องจากมีความกังวลวาเด็กอาจจะเชิดชูความ

รุนแรงที่ไดดูจากซีรีส

สควิดเกมซีรีสเกาหลีใตที่เลาเร� องของคนที่มีหนี้สินกลุมหนึ่ง 

แตหมดหนทางในการทํางานหาเงินมาใชหนี้ ในขณะที่กําลังสิ้นหวัง

ในชีวิต พวกเขาไดรับเชิญชวนใหมาเลนเกมตางๆ ที่เคยเลนตอนเด็ก 

เชน เกมเออีไอโอยู หยุด, 

เกมที่ใชลูกแกวเลน, เกมแกะ

ขนมเปนรูปทรงตางๆ ที่ไดรับ

โดยไมใหขนมแตก และเกม

ชักเยอ ผูแพจะถูกฆาทิ้งและ

เงินรางวัลจะเพิ่มขึ้นเร� อยๆ 

ตามจํานวนผูเลนที่เสียชีวิตไป 

ในเกมสุดทายจะมีผูชนะเพียง

คนเดียวที่ไดเงินทั้งหมดไป

เขตการศึกษาฟาเยตต

วิลล-แมนลิอัสในรัฐนิวยอรก

ที่อยูหางจากนครนิวยอรก

ไปทางเหนือราว 250 ไมล 

(402 กิโลเมตร) สงจดหมาย

ถึงผูปกครองวา ไมอนุญาตให

นักเรียนในสังกัดที่มีทั้งหมด 6 

โรงเรียนสวมชุดที่ปรากฏใน 

ซีรีสสควิดเกม เชน หนากาก, 

ชุดวอรมสีเขียวและจัมพ

สูทสีชมพู มารวมสนุกวัน

เ

ฮาโลวีนที่โรงเรียน

เครก ไทซ ผูอํานวยการเขตการศึกษาแหงน้ี กลาวในแถลง 

การณท่ีสงถึงเอเอฟพีวา “เราตองการใหม่ันใจวา ครอบครัวในเขตการ

ศึกษาของเราจะตระหนักถึงความไมเหมาะสมท่ีจะใหนักเรียนคนใด

ก็ตาม ใสชุดแบบในสควิดเกมมาโรงเรียนเพ� อฉลองวันฮาโลวีน เพราะ

ชุดจากซีรีสเร� องน้ีเปนการสงสารถึงความรุนแรง และจากคูมือของโรง 

ผเรียนในเขตการศึกษาน้ีระบุวา ชุดวันฮาโลวีนท่ีนักเรียนสวม ไมควร

แสดงถึงเลือดทวมหรือน�ากลัวมากเกินไปท่ีจะทําใหนักเรียนท่ีเปนเด็ก

เล็กหวาดกลัว และมีนักเรียนบางคนเร่ิมเลียนแบบเกมจากซีรีสเร� องน้ี

แลว”

เขตการศึกษาแหงน้ีมีโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด 3 โรงเรียน

ไทซบอกดวยวา ทางเขตการศึกษาหวังวาพอแมและผูปกครอง

นักเรียน จะสนับสนุนสารที่โรงเรียนตองการส� อกับนักเรียนวา เกมที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมความรุนแรงไมเหมาะสมที่จะใหเด็กๆ เลนใน

ชวงพักผอน 

สควิดเกมทําสถิติซีรีสของเน็ตฟลิกซที่มีผูชมทั่วโลกสูงสุด โดย

มีผูชมสูงถึง 142 ลานครัวเรือน ภายในเวลา 4 สัปดาห หลังจากเปด

ใหชมเม� อกลางเดือนกันยายนที่ผานมา 

เม� อตนเดือนตุลาคมนี้มีรายงานวา โรงเรียนหลายแหงใน

อังกฤษประกาศเตือนผูปกครองใหเฝาระวังไมใหเด็กลอกเลียนแบบ

เกมจากซีรีสเร� องนี้ ระบุวาซีรีสเร� องนี้เหมาะสําหรับผูชมที่มีวุฒิภาวะ

แลว.

โรงเรียนในนิวยอรกแบนชุด ‘สควิดเกม’ วันฮาโลวีน

ตุกตายักษจากซีรีสสควิดเกมที่ โอลิมปกพารคในกรุงโซล เม� อวันที่ 

26 ต.ค. โดยจะติดตั้งไวถึง 23 ม.ค.ปหนา

นักช็อปปงถายรูปกับคนใสชุดจัมพสูทสีชมพูแบบการดใน

สควิดเกมที่ยานมงกกในฮองกง เม� อวันที่ 24 ต.ค.

เวลา 2 ปเต็มเขาไปแลว ภาพเคร� องบินลงจอดในตางแดนที่ผูเขียนถวิลหาแตยังมาไมถึง
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5ตางประเทศ

ยึดมั่นปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชนที่จัดทําโดยคณะ

กรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN 

Human Rights Declaration: AHRD) ตอตานอาชญากรรมขามชาติ 

ความรุนแรงจากลัทธิสุดโตง (Violent Extremism)

อาเซียนจะตองแสดงบทบาทนําในเร� องโครงขายความมั่นคง

ภูมิภาค ยึดหลักอาเซียนเปนแกนกลาง (ASEAN Centrality) ยึดมั่น 

UNCLOS กิจกรรมทางทะเลทุกอยางตองเปนประโยชนตอประเทศ

ตางๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : 

อาเซียนกําลังทําตามยุทธศาสตร AEC Blueprint 2025 ที่

ตองเนนย้ําคือขอใหความสําคัญกับคุณภาพผลลัพธ ขับเคล� อนสู

เศรษฐกิจดิจิทัล ใช โรคระบาดขณะนี้สงเสริมระบบดิจิทัล ทําตาม

แผน ASEAN Agreement on Electronic Commerce สงเสริม

พลังงานสะอาด ลดกาซเรือนกระจก ความรวมมือดานพลังงาน

ระหวาง สปป.ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปรเปนตัวอยางที่ดี 

ปฏิบัติตามยุทธศาสตรการตลาดทองเที่ยวอาเซียน 2021-25

อาเซียนยอมรับวาการฟนตัวทางเศรษฐกิจยังไมแน�นอนทั้ง

ระดับภูมิภาคกับโลก ใหความสําคัญกับการเปดตลาด รักษา 

supply chain วางแผนยกระดับการคาเสรีกับบางประเทศ รวมมือ

ทางเศรษฐกิจกับประเทศนอกภูมิภาค

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) :

อาเซียนดําเนินตามแผน ASCC Blueprint 2025 ไดครึ่งทาง

แลว ยังมีอีกมากที่ตองทํา ใหความสําคัญกับการสงเสริมคนงานทํา

แบบยืนหยุน (Agility of Workers - ทํางานไดทุกที่ทุกเวลา) เพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน เหมาะกับสถานการณ โรคระบาด มีเวลา

ใหครอบครัวมากขึ้น 

อาเซียนใหความสําคัญกับเยาวชน สงเสริมใหเยาวชนเปนผู

สรางประชาคมตอไป 

มีแผนชวยเหลือเมียนมาดานสิทธิมนุษยชน ใหคนเดินทาง

กลับรัฐยะไขดวยความสมัครใจ บนพื้นฐานขอตกลงระหวาง

เมียนมากับบังกลาเทศ

ความสัมพันธนอกภูมิภาคและประเด็นตางๆ :

ารประชุมสุดยอดอาเซียนเม� อเดือนตุลาคม 2021 

เปนการประชุมครั้งที่ 38 กับ 39 แสดงความกาวหนา

และจุดยืนอาเซียนสําคัญๆ หลายเร� อง ดังนี้

อาเซียนหรือประชาคมอาเซียนยึดมั่นกฎบัตรอาเซียน 

(ASEAN Charter) พรอมกับความสามารถในการรับมือความทา

ทายใหมๆ ที่เขามา แถลงการณเอยถึงความรวมมือหลายอยาง 

ความคืบหนาของแตละงาน เชน ขอริเริ่มเพ� อการรวมตัวของ

อาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) การลดชองวาง

การพัฒนาระหวางสมาชิกและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ย้ํา

ความเปนแกนกลางของอาเซียน (ASEAN centrality) ใหทุกสวน

พัฒนา เดินหนาตามแผนสรางการเช� อมโยงระหวางกันในอาเซียน 

(ASEAN Connectivity)

ประเด็นโควิด-19 :

อาเซียนยังคงกังวลอยางยิ่งตอโรคระบาดโควิด-19 อยู

ระหวางการฟนฟูตามแผน ASEAN Comprehensive Recovery 

Framework (ACRF) ประสานความรวมมือทุกดานทุกมิติ

ตระหนักวาการพัฒนาที่ยั่งยืนคือหนทางสูอนาคตที่ดีกวา 

เรงดําเนินตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals) ของสหประชาชาติ สงเสริม Care 

Economy (เศรษฐกิจใสใจ-งานบริการที่ตองใชทักษะความรูกับ

ความใสใจดูแล เชน กลุมงานรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ 

สอดรับโลกอนาคตที่คนสูงวัยเพิ่มขึ้นและเปนงานที่หุนยนตทําแทน

ไมได) มีแผนจัดเตรียมเวชภัณฑจําเปน พัฒนาระบบสาธารณสุข 

แผนรองรับการเดินทางภายในหมูประเทศสมาชิกทามกลาง

สถานการณปองกันโรคระบาด

ใหความสําคัญเปนพิเศษตอการฟนฟูอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

สงเสริมการซื้อขายสินคาจําเปน เชน อาหาร ไมปลอยใหติดขัด

ทามกลางสถานการณ โรคระบาด

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) :

ย้ําวาสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: 

TAC) เปนหลักสําคัญที่สมาชิกอาเซียนยึดถือ อยากใหประเทศ

นอกกลุมเขารวมสนธิสัญญานี้ (สาระสําคัญของ TAC คือ เคารพ

ความเปนอิสระ อธิปไตย ความเทาเทียม บูรณภาพแหงดินแดน 

อัตลักษณของทุกชาติ สิทธิที่จะปลอดการแทรกแซงจากภายนอก 

การบั่นทอนทําลาย ไมแทรกแซงกิจการของกันและกัน TAC เปน

เสาหลักความมั่นคงของอาเซียนที่มีมาตั้งแตตน) เปนเขตปลอด

อาวุธนิวเคลียรเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia Nuclear 

Weapon-Free Zone: SEANWFZ)

ความกาวหนาและจุดยืนอาเซียน 2021

www.chanchaivision.com

ภาพ: บรรยากาศการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 38-39

เครดิตภาพ: https://asean.org/chairmans-statement-of-the-38th-and-39th-asean-summits/

อาเซียนมีกลไกความสัมพันธกับประเทศนอกภูมิภาคหลาย

ตัว เจรจาทวิภาคีกับคูเจรจาหลายองคกรหลายประเทศ สรางความ

ไวเนื้อเช� อใจตอกัน บนพื้นฐานเปดกวางโปรงใส ยึดถือกฎระเบียบ

โดยมีอาเซียนเปนศูนยกลาง

ย้ําความสําคัญของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East 

Asia Summit: EAS) ที่อาเซียนเปนผูริเริ่มหารือทุกมิติ ภายใตมุม

มองของอาเซียนตอแนวคิดอินโด-แปซิฟก (ASEAN Outlook on 

the Indo-Pacific: AOIP) อาเซียนตองเปนศูนยกลางบริหารจัดการ

โครงสรางเศรษฐกิจและความมั่นคง เพ� อความมั่นคง เสถียรภาพ

และความมั่งคั่งแกอาเซียนและภูมิภาคอินโด-แปซิฟก สอดคลอง

กับขอตกลงตางๆ ของอาเซียน เชน TAC

ในประเด็นทะเลจีนใต ชาติสมาชิกอาเซียนบางประเทศ

กังวลตอการแปรสภาพพื้นที่ กิจกรรมบางอยางที่น�าสงสัย 

สรางความตึงเครียดและอาจทําลายเสถียรภาพภูมิภาค จําตอง

สรางความไวเนื้อเช� อใจ ยับยั้งชั่งใจ หลีกเลี่ยงสถานการณที่ขัดแยง

มากขึ้น ปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 

(UNCLOS) ทําตามแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใตอยางสมบูรณ 

(DOC) ใหทะเลจีนใตเปนเขตเสรีดานการเดินเรือกับการบินทาง

อากาศ ยินดีกับความกาวหนาของ Single Draft COC Negotiating 

Text

อาเซียนหวังวาคาบสมุทรเกาหลีจะมีสันติภาพตลอดไป 

ปราศจากอาวุธนิวเคลียร หวังวาทุกประเทศที่เกี่ยวของจะเดินหนา

เจรจา ปฏิบัติตาม Panmunjom Declaration สนับสนุนสิทธิอันชอบ

ธรรมของชาวปาเลสไตนที่จะมีรัฐอิสระของตน (State of Palestine) 

ตามแนวทางทวิรัฐ ยึดพรมแดนป 1967 

อาเซียนเปนหวงสถานการณภายในเมียนมา ความรุนแรง

ที่เกิดขึ้น ขอใหเมียนมาทําตามฉันทามติ 5 ขอของที่ประชุมผูนํา

อาเซียน (Five-Point Consensus of the ASEAN Leaders’ 

Meeting) ที่ตกลงไวเม� อ 24 เมษายน 2021 ยุติความรุนแรงทันที 

ยินดีกับผูแทนพิเศษของอาเซียน (ASEAN Special Envoy to 

Myanmar) ที่เดินหนาหารือกับทุกฝายในเมียนมา เขาถึงและรับรู

ความตองการทั้งหมด

ในกรณีเมียนมา อาเซียนเคารพหลักไมแทรกแซงกิจการ

ภายใน (principle of non-interference) และยึดมั่นหลัก

นิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักประชาธิปไตยและรัฐบาลภายใต

รัฐธรรมนูญ โดยยึดถือเร� องเหลานี้อยางสมดุลสอดคลองกับ

หลักการอาเซียน ยืนยันยึดการตัดสินใจจากที่ประชุมฉุกเฉินของ

รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน (EAMM) เม� อ 15 ตุลาคม 2021

และตระหนักวาเมียนมาตองการเวลา พื้นที่การเมืองเพ� อ

จัดการปญหาภายในที่ซับซอน หวังวาประเทศจะกลับสูปกติตาม

เจตจํานงของคนเมียนมา

โดยสรุปแลว อาเซียนใหความสําคัญการฟนฟูเศรษฐกิจ

หลังเผชิญโรคระบาดโควิด-19 ยอมรับวาการฟนตัวยังไมแน�นอน

ทั้งระดับภูมิภาคกับโลก ประเด็นทะเลจีนใตที่นับวันจะทวีความ

ตึงเครียด เรียกรองใหอาเซียนเปนแกนกลางจัดการโครงสราง

ความมั่นคงภูมิภาค ขอใหเมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ 5 ขอของที่

ประชุมผูนําอาเซียน เปนอีกปที่อาเซียนเผชิญความทาทายทั้งระดับ

โลกกับภายในอาเซียนเอง.

ก

แวะทักทาย • หุนเชิด “หนูนอยอามัล” สูง 3.5 เมตร แวะ

ทักทายเด็กที่ทุงหญาไครสตเชิรชแหงเมืองออกซฟอรดของ

อังกฤษ
แกะบุกกรุง • ฝูงแกะเกินคณานับถูกตอนผานกรุงมาดริด เมืองหลวงของสเปน ระหวางเทศกาลตรันชูมันเช

มีเพ� อนเรียน • 

เจสสิกา แมตธิวส 

วัย 10 ป พักเลน

กับแกะระหวาง

การเรียนออนไลน

จากบานที่เมือง

วอรกเวิรธ นอก

เมืองโอกแลนด

ของนิวซีแลนด 

ฝกกูภัย • หน�วยกูภัยพยายามเปดประตูฉุกเฉินของเคร� องบิน 

ระหวางการฝกกูภัยเคร� องบินตก ที่กรุงอังการาของตุรกี

รวมกัน • งานศิลปะช� อ “Together” แสดงที่มหาพีระมิดกิซา

ของอียิปต นิทรรศการนี้จัดแสดงผลงานของศิลปนรวมสมัยทั้ง

ชาวอียิปตและตางชาติ

เมสซียีนส • 

“เมสซี สัตว

ประหลาด 

ค็อปเนสส” 

ขนาดยาว 

5 เมตร สราง

ขึ้นจากผา

ยีนสเกา จัด

วางที่จัตุรัส

กรอสเวเนอร ใน

กรุงลอนดอน 

ตอนรับการ

ประชุมโลก

รอนค็อป 26 

เร� องสําคัญที่สุดคือ การฟนฟูเศรษฐกิจหลังเผชิญโรคระบาด

โควิด-19 ประเด็นทะเลจีนใตที่นับวันจะทวีความตึงเครียด 

ขอใหเมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ 5 ขอของที่ประชุมผูนํา

อาเซียน
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realme (เรียลมี) แบรนด์สมาร์ทโฟนอันดับ 6 ของโลก ได้ประกาศ

เปิดตัว Flagship Killer รุ่นใหม่ล่าสุด “realme GT Neo2” ไปแล้วอย่างเป็น

ทางการ ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับวงการสมาร์ทโฟนอย่างมากจากการนำา

เสนอโทนสีใหม่สุดจี๊ดอย่าง NEO Green ที่สื่อถึงความหรูหราสวยงาม 

เทคโนโลยีอันล้ำาสมัย และพลังของคนรุ่นใหม่ได้อย่างโดดเด่น (Technology 

and Vitality) โดยเป็นผลงานการออกแบบของ realme Design Studio

สำาหรับการสร้างสรรค์สี NEO Green ด้วยพื้นผิวสองโทนสีและ

เคลือบนาโนเลเยอร์ 7 ชั้น เห็นได้ชัดว่า realme GT Neo2 5G คือสมาร์ท

โฟนเครื่องแรกของวงการที่กล้าใช้ โทนสีเขียวนีออนที่มีความอิ่มตัวของสี

สูงสุด ผ่านการเคลือบนาโนเลเยอร์ถึง 7 ชั้น เพื่อเพิ่มความอิ่มสีขึ้นอีก 50% 

เมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนปกติทั่วไป ซึ่งทำาให้ โทนสี Neo Green โดดเด่น

กว่าสมาร์ทโฟนในโทนสีทั่วไปอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ นักออกแบบยังใช้ความคอนทราสต์ของ 2 โทนสีคือ

เขียวนีออนและดำา ร่วมกับการดีไซน์แถบยาวที่มีแรงบันดาลใจมาจาก

ลู่แข่ง เพื่อสร้างความรู้สึกถึงเทคโนโลยีและความล้ำาสมัยได้อย่างลงตัว 

สำาหรับประเทศไทยจะนำาเสนอ 2 สีด้วยกัน ได้แก่ NEO Green และ NEO 

Blue ในงานเปิดตัว Everything in NEO ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์

บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของทาง realme ได้แก่ 

YouTube  และ Facebook ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 

14.00–15.00 น. และงานนี้ ทาง realme ยังได้เตรียมของรางวัลพิเศษ 

realme GT Neo2 5G พร้อมด้วย realme air buds 2 ให้กับผู้ที่ติดตามรับ

ชมกันอีกด้วย โดยจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนั้น ต้องติดตามกันในงาน

สำาหรับ เลอโนโว ตอบรับความต้องการของเกมเมอร์และกลุ่ม

คนทำางานที่เน้นประสบการณ์การรับภาพที่คมชัด จัดจ้าน ไร้การกระ

ตุก แนะนำาเกมมิ่งมอนิเตอร์แบบ In-Plane Switching (IPS) 3 รุ่น ได้แก่ 

Lenovo G27-20, Lenovo G24-20 และ Lenovo Legion Y25-25 โดดเด่น

ด้วยขนาดหน้าจอที่แตกต่าง รูปทรงทันสมัย ออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อ

ประสบการณ์ภาพที่คมชัดสมจริง ไร้อาการภาพฉีก รองรับเทคโนโลยี AMD 

FreeSync และได้รับการรับรองโดย TÜV Rheinland ว่าช่วยถนอมสายตา

จากแสงสีฟ้า เหมาะสำาหรับการใช้งานที่หลากหลายของทุกคนในครอบครัว

ที่ต้องการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงผู้ที่หลงใหลในการเล่นเกม

อย่างแท้จริง

จอมอนิเตอร์ทุกรุ่นมาพร้อมกับการรับประกันแบบ Advanced 

Exchange Service เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะครอบคลุมถึงการเปลี่ยนตัว

จอของคุณในทันที หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานหรืออุปกรณ์เสีย

หายภายในวันถัดไป โดย

ราคาและการจัดจำาหน่าย

ประกอบด้วย The 27-inch 

Lenovo G27-20 gaming 

monitor ราคาจำาหน่าย 

8,290 บาท, The 27-inch 

Lenovo G24-20 gaming 

monitor ราคาจำาหน่าย 

6,690 บาท และ The 27-

inch Lenovo Legion Y25-

25 gaming monitor ราคา

จำาหน่าย 10,990 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เข้าไปที่ www.

facebook.com/LenovoTH และ  www.lenovo.com/th/th

ายในงาน

ประชุม 

Connect 

2021 มาร์ค ซัค   

เคอร์เบิร์ก ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ได้

เปิดตัว Meta ซึ่ง

เป็นการผสมผสาน

แอปพลิเคชันใน

เครือของ Facebook 

เข้ากับเทคโนโลยี

ต่างๆ ภายใต้ชื่อใหม่ของบริษัท โดยบริษัทมีความมุ่งมั่น

ในการผลักดันเมตาเวิร์ส (metaverse) สู่การใช้งานใน

ชีวิตจริง และช่วยเหลือผู้คนในการเชื่อมต่อกัน ค้นหา

ชุมชน และพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

ในจดหมายของผู้ก่อตั้ง มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ได้

บรรยายถึงวิสัยทัศน์ว่าเมตาเวิร์สจะเป็นยุคต่อไปของ

การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะมอบ

ประสบการณ์การใช้ โซเชียลมีเดียบนโลกออนไลน์ใน

ปัจจุบันในรูป

แบบไฮบริด โดย

จะเป็นการขยาย

ประสบการณ์สู่รูป

แบบสามมิติหรือ

มีการแสดงภาพสู่

โลกแห่งความจริง 

สิ่งนี้จะเป็นการ

เปิดโอกาสให้

ผู้คนสามารถแชร์

ประสบการณ์

โลกเสมือนจริง

แก่ผู้อื่นได้แม้ใน

ขณะที่พวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน รวมถึงทำากิจกรรมที่ไม่

สามารถทำาร่วมกันในโลกความจริงได้อีกด้วย

สำาหรับระหว่างการเปิดตัวครั้งนี้ มาร์ค ซัคเคอร์

เบิร์ก กล่าวว่า “ผมรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่พวกเราได้สร้างขึ้น 

และรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่กำาลังจะเกิด ในเส้นทางที่ก้าว

ข้ามความเป็นไปได้ของปัจจุบัน ข้ามข้อจำากัดของหน้า

จอ ข้ามข้อจำากัดของระยะทางและเรื่องทางกายภาพ 

ไปสู่โลกแห่งอนาคต

ที่ทุกๆ คนจะอยู่ตรง

หน้ากันได้ สร้างโอกาส

ใหม่ๆ และได้สัมผัส

ประสบการณ์ใหม่ๆ 

ไปด้วยกัน นี่ถือเป็น

โลกอนาคตที่เกินกว่า

ที่บริษัทเพียงบริษัท                        

เดียวจะทำาได้ แต่ทุก

คนจะร่วมสร้างด้วย

กัน”

เมตาเวิร์สเป็นตัวอย่างล่าสุดในการพัฒนา

เทคโนโลยีของ Meta เพื่อช่วยเหลือผู้คนในการเชื่อมต่อ

กัน ค้นหาชุมชน และเติบโตไปด้วยกัน เมื่อ Facebook 

ได้เปิดตัวขึ้นในปี 2547 ผู้คนได้เปลี่ยนแปลงวิธีการใน

การเชื่อมต่อ รวมถึงแอปพลิเคชันอย่าง Messenger 

และ Instagram ก็ได้มอบพลังในการเชื่อมต่อให้กับผู้คน

อีกจำานวนหลายพันล้านคนทั่วโลก ตอนนี้ Meta กำาลัง

‘มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก’ 

ประกาศวิสัยทัศน์เปิดตัวสู่ยุคเมตาเวิร์ส

ภ

‘มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก’ 

LinkedIn เปิดฟีเจอร์ค้นหาฟรีแลนซ์

LinkedIn เว็บไซต์ โซเชียลสำาหรับคนทำางาน เปิดบริการใหม่ ในรูปแบบ

ฟีเจอร์ Service Marketplace เป็นบริการช่วยคนหางานฟรีแลนซ์ แข่งกับ

แพลตฟอร์มที่ดังเรื่องนี้อยู่แล้วอย่าง Fiverr และ Upwork โดย LinkedIn ทดสอบ 

Service Marketplace เป็นเวอร์ชันเบต้า ผู้ใช้แล้ว 2 ล้านคนจากผู้ใช้เกือบ 800 

ล้านคนตามรายงานผลประกอบการ ซึ่งล่าสุดเตรียมเปิดใช้งานทั่วโลกแล้ว ในการ

เปิดใช้งาน สามารถเปิดใช้งานได้ที่ปุ่มใต้รูปโปรไฟล์ เพิ่มหมวดหมู่งานที่ตัวเองถนัด

เพื่อให้คนหางานฟรีแลนซ์หาคนตามทักษะได้ ตอนนี้มีหมวดหมู่งานครอบคลุม 250 

หมวดหมู่ และมีแผนจะขยายเป็น 500 หมวดหมู่

IBM ซื้อกิจการ McD Tech Labs

IBM ยักษ์ใหญ่ด้านไอที ประกาศซื้อกิจการ McD Tech Labs บริษัท

เทคโนโลยีของ McDonald’s ที่พัฒนาระบบรับออเดอร์อัตโนมัติ ที่ใช้ AI รับฟังคำา

สั่งเสียงจากลูกค้าในระบบไดรฟ์ทรู แทนการใช้คนแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยที่

มาของ McD Tech Labs เกิดจากการที่ McDonald’s ซื้อกิจการบริษัท Apprente 

ในปี 2019 เพื่อพัฒนา AI ฟังคำาสั่งซื้อของลูกค้า โดย McDonald’s ระบุว่าการขาย

ก้าวข้ามการใช้งานบนจอแบบสองมิติ สู่ประสบการณ์

โลกเสมือนจริง เช่น เทคโนโลยี Augmented reality 

และ Virtual reality นับเป็นการสร้างวิวัฒนาการยุค

ต่อไปของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียอีกมากมาย และ

เป็นการนำาบริษัทก้าวไปอีกขั้น

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นภายในงานประชุม 

Connect ในปีนี้ ซึ่งถูกจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี โดยเป็น

ศูนย์รวมของนักพัฒนาเทคโนโลยี Augmented reality 

และ Virtual 

reality เหล่าครี

เอเตอร์ นักการ

ตลาด และ

ด้านอื่นๆ ซึ่ง

มารวมตัวกัน

เพื่อฉลองการ

ขับเคลื่อนและ

การเติบโตของ

อุตสาหกรรม 

พร้อมเรียนรู้ว่า

ประสบการณ์

ต่างๆ ในเม

ตาเวิร์สจะออกมาเป็นอย่างไรในช่วงทศวรรษข้างหน้า 

ผ่านประสบการณ์การเชื่อมต่อบนโลกโซเชียล ความ

บันเทิง เกม การออกกำาลังกาย การทำางาน การศึกษา 

และการค้าขาย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดตัวเครื่องมือใหม่ๆ ที่

จะช่วยให้ผู้คนสร้างประสบการณ์เมตาเวิร์สได้ เช่น 

Presence Platform ที่จะทำาให้การสร้างประสบการณ์

โลกความจริง

แบบผสมผสาน 

(Mixed reality 

experiences) 

เกิดขึ้นได้บน 

Quest 2 รวม

ถึงขั้นต่อไปของ

บริษัทที่จะใช้

ศักยภาพสูงสุด

ของเมตาเวิร์ส

ในอนาคต รวม

ถึงการลงทุนกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ในโครงการ

การอบรมแบบครบทุกมิติสำาหรับครีเอเตอร์รุ่น                                                                

ใหม่ๆ

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ยังได้เน้นย้ำาในระหว่างการ

แถลงด้วยว่า “ในปัจจุบัน แบรนด์ของเราถูกเชื่อมโยง

กับผลิตภัณฑ์เดียวของบริษัทเป็นอย่างมาก ซึ่งทำาให้

ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำาลัง

ทำาอยู่ในทุกวันนี้ 

รวมถึงในอนาคต 

และเมื่อเวลาผ่าน

ไป ผมหวังว่าเรา

จะถูกจดจำาใน

ฐานะบริษัทด้าน

เมตาเวิร์ส และ

ผมต้องการที่จะ

ประกาศให้ผู้คนได้

ทราบเกี่ยวกับการ

ดำาเนินงานและ

ตัวตนที่เรากำาลัง

ดำาเนินไป”.

  

• ลาซาด้า ประเทศไทย จัดงานสัมมนาออนไลน์

สุดพิเศษ Lazada Seller Opportunity Day 2021: เปิด

ร้านปัง ยอดขายเปร้ียงไปกับลาซาด้า โดยมีผู้ขายของ

บนลาซาด้าเข้าร่วมงานกว่า 5,000 ราย ภายในงานมี

การนำาเสนอข้อมูลเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ขาย เช่น 

พฤติกรรมผู้บริโภคและเทรนด์อีคอมเมิร์ซ พร้อมมอบ

เครื่องมือ โซลูชัน และกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขาย ซ่ึง

ผู้ขายสามารถนำาไปใช้ได้จริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน

เมกะแคมเปญส่งท้ายปีท่ีกำาลังจะมาถึง โดยลาซาด้ายังได้

เปิดตัวโปรแกรมผู้ขายใหม่ โดยลาซาด้ามีผู้ขายท่ีสามารถ

สร้างรายได้อย่างสม่ำาเสมอเพ่ิมข้ึนกว่า 1.5 เท่า เมื่อเทียบ

กับเดือนกันยายนปีท่ีแล้วอีกด้วย

• GSMA ประกาศจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี 5G ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia 

Pacific (APAC) 5G Industry Community ภายใน

งาน Mobile 360 Asia Pacific ซึ่งจะทำาหน้าที่เป็น

อีโคซิสเต็มสำาหรับผู้มองหาโอกาสในการพัฒนา

อุตสาหกรรม 4.0 และการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล ผ่าน

โครงข่าย 5G บริการ edge-cloud รวมถึงเทคโนโลยี 

IoT และ AI สำาหรับระดับธุรกิจองค์กร โดยกลุ่ม

อุตสาหกรรมนี้ ได้รับการออกแบบสำาหรับผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องต่างๆ ภายในห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งรวมถึงหน่วย

งานรัฐ สมาคมอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการเครือข่ายมือ

ถือ ธุรกิจองค์กร ผู้เล่นในภาคอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการ

โซลูชัน นักวิเคราะห์ และผู้ให้คำาปรึกษาต่างๆ

• แอป TAGTHAi (ทักทาย) แพลตฟอร์ม

บริการด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน

ทุกมิติ โดย บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจ

เพื่อสังคม จำากัด และกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป 

(KBTG) ผนึกกำาลังกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) เปิดตัว “ทักทายพาส (TAGTHAi Pass)” บัตร

ดิจิทัลด้านไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว (Digital pass) ที่ช่วย

ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบ

การในอุตสาหกรรม เพิ่มช่องทางจัดจำาหน่าย ซึ่งเป็น

โอกาสในการสร้างรายได้จากการเข้าถึงกลุ่มนักท่อง

เที่ยวจากทั่วโลก โดย TAGTHAi Pass จะช่วยอำานวย

ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้วยการชำาระเงินซื้อเพียง

ครั้งเดียว ก็สามารถเข้าถึงบริการการท่องเที่ยวที่คัดสรร

อย่างดีโดยคนท้องถิ่น ทั้งบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

สำาคัญ ร้านอาหาร บริการด้านการเดินทาง สปาและ

สุขภาพ และมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ มีแผนเปิด

ตัวช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้

• บริษัท กราวิตี้ เกม เทค จำากัด ผู้ให้บริการ

เกมระดับโลกได้ประกาศเปิด OPEN BETA เกม

ออนไลน์ Ragnarok Online Classic อย่างเป็นทางการ

แล้วในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ชวนเพื่อนๆ มาร่วมออก

ผจญภัยกับตำานานเกมแห่งมิตรภาพสุดคลาสสิกที่ทุกคน

รอคอย โดยเกม Ragnarok Online Classic ที่เปิดให้

บริการในประเทศไทยอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท 

กราวิตี้ เกม เทค จำากัด (Gravity Game Tech, GGT) 

ซึ่งเกมนี้ ได้ถูกสร้างให้คงกลิ่นอายและความสนุกของ

เกม Ragnarok Online ที่เปิดให้บริการในประเทศไทย

เมื่อปี 2546 เอาไว้ โดยในเวอร์ชั่นนี้ ได้มีการพัฒนา

ระบบการเล่นให้มีความสะดวกสบายและสนุกสนาน 

อีกทั้งยังใช้วิธีการที่ทันสมัยในการอัพเดตจึงทำาให้ตัวเกม

ยิ่งดูน่าสนุกมากยิ่งขึ้น.

กิจการครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเลิกทำา AOT แต่เป็นการโอนทีมด้าน AI ไปให้กับ IBM 

ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากกว่า มีสเกลในการขยายร้านอาหารที่รองรับสูงกว่า (McD 

Tech Labs จะเข้าไปอยู่ใต้ IBM Watson) และทั้งสองบริษัทจะยังพัฒนา AOT 

ร่วมกันต่อไป

Spotify จำานวนสมาชิกเพิ่มเป็น 381 ล้านบัญชี

Spotify รายงานผลการดำาเนินงานของไตรมาสที่ 3 ปี 2021 พบว่าจำานวน

ผู้ใช้งานเป็นประจำาทุกเดือน (MAUs) เพิ่มขึ้นเป็น 381 ล้านคนบัญชี เทียบกับ 

365 ล้านบัญชีใน

ไตรมาสก่อนหน้า

นี้ โดยมีการเติบโต

ที่สูงมากในอินเดีย 

ฟิลิปปินส์ และ

อินโดนีเซีย ตัวเลข

นี้เป็นจำานวนผู้

ใช้งานพรีเมียมที่

เพิ่มขึ้นเป็น 172 

ล้านบัญชี ส่วน

หนึ่งมาจากการทำา

โปรโมชั่นร่วมกับ

พาร์ตเนอร์ทั่วโลก 

รายได้ในไตรมาสเพิ่มขึ้น 27% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น 2,501 ล้านยูโร 

รายได้จากสมาชิกพรีเมียมคิดเป็น 2,178 ล้านยูโร (+22%) และโฆษณา 323 ล้าน

ยูโร (+75%) ซึ่งส่วนของโฆษณาเติบโตทั้งจากเพลงและพอดคาสต์



กลาง และกรมบัญชีกลาง เพ� อขยายวงเงินทดรองราชการเพ� อชวย

เหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยจะเพ่ิมเปน 50 ลานบาท และ 

100 ลานบาทตามลําดับ ข้ึนอยูกับสถานการณความรุนแรง

กุลยา ระบุวา ตองยอมรับวาสถานการณนํ้าทวมในขณะน้ีขยาย

เปนวงกวางเพ่ิมข้ึน กรมบัญชีกลางเองไดมีการติดตามสถานการณอยาง

ใกลชิด และยืนยันวากรมฯ มีความพรอมอยางเต็มท่ีสําหรับการเบิกจาย

เงินทดรองราชการเพ� อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปจจุบันมี

บางจังหวัดไดขอขยายวงเงินเพ่ิมบางแลว โดยวงเงินทดรองราชการยัง

เพียงพอในการดูแลสถานการณนํ้าทวมและชวยเหลือประชาชนอยู

สําหรับวัตถุประสงคของวงเงินทดรองราชการเพ� อชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้น เพ� อเปนการใหความชวยเหลือผู

ประสบพิบัติกรณีฉุกเฉิน บรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดย

ใหจายเปนคาใชจายที่จําเปนในการดํารงชีพ และความเปนอยู

ของประชาชน หรือเปนการซอมแซมที่อยูอาศัยใหคืนสูสภาพเดิม 

หรือเพ� อปองกัน ยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เปนการใหความชวย

เหลือแบบจําเปนเรงดวน เชน ใหเงินทุนประกอบอาชีพ ถุงยังชีพ 

อาหาร เร� องด� ม เปนตน โดยจะมีหลักเกณฑของ ปภ. ในการ

กําหนดการใชเงินทดรองราชการดังกลาวอยางชัดเจนอยูแลว.

ารระบาดของโควิด-19 ไดสงผลกระทบในหลาก

หลายมิติ ทั้งดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ และชีวิต

ความเปนอยูของประชาชน การใชจายเงินในการให

ความชวยเหลือ เยียวยา และฟนฟูทุกภาคสวนอยาง

มีประสิทธิภาพจึงเปนเร� องสําคัญ โดย “กรมบัญชีกลาง” ถือเปน

หนึ่งในหน�วยงานที่มีบทบาทในการกํากับดูแลการใชจายเงินของ

ภาครัฐ 

วันนี้อาทิตยเอกเขนกไดมีโอกาสพูดคุยกับ กุลยา ตันติเตมิท 

อธิบดีกรมบัญชีกลางปายแดง กับภารกิจการทํางานในยุคโควิด-

19 โดย กุลยา เลาวา ภายหลังที่เขามารับตําแหน�งก็ ไดกําชับถึง

บทบาทหนาที่ของกรมบัญชีกลางในการกํากับดูแล บริหารการใช

จายเงินของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด ยังเปนวิสัยทัศนในการ

ปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางที่ตองยึดมั่นตอไป 

โดยเฉพาะในชวงวิกฤตจากการแพรระบาดของโควิด-19 ที่

ภาคเอกชนไมสามารถเปนแรงขับเคล� อนเศรษฐกิจผานการลงทุน

ไดอยางเต็มที่ ดังนั้นเม็ดเงินจากภาครัฐจึงเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งกรม

บัญชีกลางจะเปนกลไกหลักที่จะชวยทําใหเม็ดเงินลงทุนของภาค

รัฐออกไปสูระบบเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็ว โดยหากหน�วยงานหรือ

องคกรตางๆ สามารถบริหารเม็ดเงินรายรับ ราย

จาย และเม็ดเงินลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ก็จะชวยทําใหเม็ดเงินดังกลาวสามารถลงสู

ระบบเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็ว

“กรมบัญชีกลางยังตองยึดมั่นใน

การทําหนาที่ดวยความซ� อสัตย โปรงใส 

เพ� อกํากับดูแลและบริหารการใชจาย

เงินของแผนดินใหเกิดประโยชนสูงสุด 

พรอมขับเคล� อนการปฏิบัติงานของสวน

ราชการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป”

สําหรับการปฏิบัติหนาที่ หรือ

การดําเนินงานตางๆ ของกรมบัญชี

กลาง ตองเปนการดําเนินการใน

เชิงรุก พรอมทั้งตองมีการ

ปรับการทํางานใหสอดรับ

กับสิ่งแวดลอมหรือแนว

โนมตางๆ ที่มีการประเมิน

วาจะเปลี่ยนแปลงไปใน

อนาคต เพ� อใหการทํางาน

มีประสิทธิภาพสูงสุด

อธิบดีกรม

บัญชีกลาง ระบุวา ใน

ปงบประมาณ 2565 กรม

บัญชีกลางไดมีแนวทางใน

การพัฒนาการดําเนินงาน

ดานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ

มากขึ้น โดยจะพิจารณาปรับปรุง

กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติดานการ

เงินการคลังภาครัฐ ใหมีความคลองตัว

ในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพ� อใหสอดรับ

กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญ

กับการดําเนินงานที่รวดเร็ว โปรงใส 

ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ 

ภายใตบริบทของความถูกตองและ

เปนธรรม มุงเนนดานการพัฒนา

ระบบความปลอดภัยของขอมูล 

โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขา

มามีบทบาทมากขึ้น รวมทั้ง

การกําหนดกรอบภารกิจใน

ปจจุบันใหสอดรับกับนโยบาย

ของรัฐบาลและกระทรวงการ

คลัง เพ� อใหเกิดประโยชนตอ

ผูรับบริการ และเปนกลไกใน

การขับเคล� อนเศรษฐกิจของ

ประเทศตอไป

“การทํางานของกรมบัญชีกลางจะยังมุงเนน

ในเชิงรุก กาวไปขางหนาอยางไมหยุดนิ่ง เพ� อใหการ

บริหารการเงินการคลังของแผนดินเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน

สูงสุด และแมจะมุงเนนการทํางานที่

รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได แตก็ยัง

ตองอยูภายใตความถูกตองและเปน

ธรรมเสมอ” กุลยา ระบุ

นอกจากนี้ ไดมีการ

วางแผนงานอยางเปนระบบ

ทั้งในระยะสั้น ระยะปาน

กลาง และระยะยาว 

ซึ่งในระยะสั้นมุง

เนนไปที่การให

ความชวยเหลือ

ประชาชนที่กําลัง

ประสบปญหาน้ํา

ทวมในหลายจังหวัด

ทั่วประเทศ โดยไดสั่งการให

หน�วยงานที่เกี่ยวของเตรียมความพรอม

สําหรับรองรับการเบิกจายเงินทดรอง

ราชการเพ� อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน สําหรับจังหวัดที่ไดรับผล 

กระทบจากสถานการณน้ําทวม เพ� อ

ใชในการดูแล แกปญหา และชวย

เหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก

สถานการณน้ําทวมในพื้นที่ประสบ

ปญหาทั่วประเทศอยางเรงดวน ทั้งดาน

ผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน และความเปน

อยู จังหวัดละ 20 ลานบาท

ท้ังน้ี หากจังหวัดท่ีประสบปญหานํ้าทวม

มีความตองการใชเงินมากกวา 20 ลานบาท ผู

วาราชการจังหวัดสามารถสงเร� องเพ� อขอขยาย

วงเงินทดรองราชการได โดยสงเร� องผานมายัง

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด (ปภ.) ซ่ึงจะประสานมายัง ปภ. สวน
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7เศรษฐกิจ

อมมิวนิสตจะมีวิธีการชวนเช� อในการหาคนเขามาเปน

สวนหนึ่งของลัทธิ เพ� อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยใหเปนระบอบคอมมิวนิสต 

ดวยการตอกย้ําความไมทัดเทียมของคนที่ดอยโอกาส เพ� อให

คนเหลานั้นไมพอใจระบอบการปกครองที่เปนอยู แลวก็จะอาง

วาลัทธิของตนนั้นเปนแนวความคิดใหมที่จะชวยปลดเปลื้องให

ประชาชนผูดอยโอกาสไดหลุดพนจากสภาพของความไมทัดเทียม 

เนื้อหาของการส� อสารจะมีความพยายามที่จะส� อวาความไม

ทัดเทียมเกิดขึ้นจากระบบที่เอื้อใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ มี

ความเหล� อมล้ําที่ทําใหผูดอยโอกาสนั้นกลายเปนผูที่ ไมไดรับความ

เปนธรรม เหมือนคนที่ตองแบกแอกอันหนักอึ้ง พวกเขาคนที่

พยายามโฆษณาชวนเช� อจะอางความเปนคนที่มีความมุงมั่นที่จะ

มาปลดแอก ดังนั้นประชาชนที่รูสึกวาตัวเองดอยโอกาส ถูกเอารัด

เอาเปรียบ ไมมีความทัดเทียมจะตองมาเปนพวกเดียวกับเขา จะ

ตองสนับสนุนใหพวกเขาไดเปนผูนําของการบริหารประเทศ

คําพูดของเขาเปนเร� องของ “อุดมคติ” ท่ีไมอาจจะเปนจริงได 

เพราะคําวา “ทัดเทียม” มันไมมีอยูในโลกของความเปนจริง เพราะ

เขาเราเกิดมาก็ไมทัดเทียมกันต้ังแตแรก ท้ังดานสมองและรูปราง

หนาตา ชาติตระกูล และเม� อเติบโตข้ึน เราก็ไดรับการเล้ียงดูท่ีตาง

กัน มีนิสัยไมเหมือนกัน ขยันไมเทากัน มีความทะเยอทะยานท่ีไม

เหมือนกัน มีคุณสมบัติในการจะทํางานบางอยางไมเทากัน เลือก

เรียนสาขาวิชาเอกตางกัน และแตละสาขาวิชาก็มีความจําเปนตอ

การดําเนินงานขององคกรตางๆ ไมเทากัน โอกาสท่ีจะทํารายไดจึง

ไมเทากัน และจังหวะชีวิต อยูท่ีไหน เวลาใด มีโอกาสอะไรเกิดข้ึน 

ณ ท่ีน้ัน บริเวณน้ัน ก็ไมเหมือนกัน แลวเราจะทัดเทียมกันไดอยางไร 

การหลอกใหคนเลือกใหตนเองเปนใหญดวยการตอกยํ้าความไม

ทัดเทียม จึงเปนวาทกรรมท่ีไมไดอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริง

แมวาเร� องของการเผยแพรลัทธิคอมมิวนิสตดวยการ

โฆษณาชวนเช� อน�าจะเปนอดีตไปแลว แตก็ยังมีพรรคการเมือง

บางพรรค กลุมการเมืองบางกลุม ยังคงหาเสียงตามยุทธศาสตร

ของคอมมิวนิสต ท้ังๆ ท่ีพวกเขาอางความเปนประชาธิปไตย แต

พฤติกรรมการหาเสียง และวาทกรรมของพวกเขาน้ัน น�าจะเรียกวา

เปนพวกคอมมิวนิสตหลงยุค เพราะรัฐบาลท่ีใสใจประชาชน และ

ตองการพัฒนาประเทศโดยรวมน้ัน จะมีโครงการในการพัฒนาพ้ืนท่ี

ตางๆ และดูแลผูดอยโอกาสท้ังหลาย มีโครงการท่ีจะกําจัดความ

ยากจนหลากหลายโครงการ และพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีอาจจะไมมีความ

เจริญในอดีตน้ันไดมีการพัฒนาไปมากมาย ท้ังการสรางเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ การสนับสนุนการเกษตรดวยหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม 

การบริหารจัดการนํ้า การพัฒนานวัตกรรมของการทําการเกษตรท้ัง

ดานกสิกรรม ปศุสัตว และประมง รวมไปถึงการแปรรูปสินคาเกษตร 

และการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ดังน้ันวาทกรรมท่ีบอกวาเดินทางไป

ท่ัวประเทศไทย เจอแตความยากไร ความยากจนขนแคนน้ัน ถือวา

เปนการใชยุทธศาสตรของคอมมิวนิสตในอดีตดวยขอความท่ีเปนเท็จ

ลองเดินทางไปทั่วประเทศใหมดวยหัวใจที่ไรอคติ เปดใจให

กวาง ถอดแวนตาดําออกใหเห็นฟาแจงจางปาง แลวคุณจะรูวา

คุณกําลังโกหกตัวเองและโกหกคนอ� น ลองเดินทางจากเหนือลงใต 

จากตะวันออกไปตะวันตกใหครบ 77 จังหวัดและอําเภอรอบนอก 

ไปจนถึงพื้นที่ในชนบท คุณก็จะเห็นสิ่งที่พัฒนาแลว สิ่งที่กําลัง

พัฒนา และลองหาขอมูลเพิ่มเติมดู คุณก็จะเห็นอยูวามีโครงการ

ที่เตรียมไวสําหรับการพัฒนาในวันขางหนาอีกมากมาย คุณจะ

เห็นการทํางานของ อสม.ที่เปนการพัฒนาดานสุขภาพ คุณจะได

รูจักศูนยดํารงธรรมที่เปนการพัฒนาดานความยุติธรรมเพ� อชุมชน 

คุณจะไดเห็นการประยุกตใชภูมิปญญาชาวบานในการพัฒนา

สินคา OTOP เพ� อความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชนที่สงเสริมโดย

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

อุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย คุณจะเห็นชุมชนเกษตร

ทฤษฎีใหม การดําเนินชีวิตตามรูปแบบของโครงการโคก หนอง 

นา ที่พัฒนารายไดของคนในชนบทที่เปนการสงเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของพวกเขา คุณจะไดเห็นการพัฒนาทรัพยากรการ

ทองเที่ยวของพื้นที่ตางๆ และใชการทองเที่ยวเปนปจจัยในการ

สรางความเขมแข็งใหชุมชน และการพัฒนายุวมัคคุเทศกที่พานัก

ทองเที่ยวไปช� นชมทรัพยากรการทองเที่ยวของทองถิ่น คุณจะได

เห็นพื้นที่เกษตรที่เปนทั้งการทําการเกษตร และการทองเที่ยว มี

ผูคนเขาชมไรสวนที่งดงาม สนุกสนานกับการเก็บผลผลิตทางการ

เกษตร และหัดแปรรูปสินคาเกษตรใหเปนของที่ระลึกกลับบาน

ดวยความภาคภูมิใจ

อยาติดกับดักฉากทัศนเดิมๆ (Scenario Trap) วาตางจังหวัด

ของไทย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชนบทไมเจริญเลยนะคะ ส่ิงท่ีจะทําให

แตละพ้ืนท่ีในลักษณะสังคมเมือง (Urbanization) คือการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ท้ังเร� องนํ้า ไฟ การส� อสาร 

สัญญาณโทรศัพท สัญญาณอินเทอรเน็ต และการคมนาคมขนสง 

(logistics) บัดน้ีตางจังหวัดมีการพัฒนาถนน รถไฟ สนามบิน และ

ทาเรือท่ีมีความจําเปนสําหรับการคมนาคมขนสง ท้ังขนคนและ

ขนสินคาเกือบสมบูรณแลว แตก็ยังไมครบ เพราะเราตองมีการจัด

ลําดับความสําคัญกอนหลังตามยุทธศาสตรของชาติ เพ� อการจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรอ� นๆ ในการพัฒนาประเทศ การบอก

วาไปท่ัวประเทศไทย เจอแตความยากไรท่ีส้ินหวังน้ัน ดูออกจะเปน

คําพูดท่ีเกินจริง ต้ังใจดอยคารัฐบาล แตก็สงผลใหเปนการดอยคา

ประเทศไทยดวย เปนการกระทําท่ีต้ังใจจะเอาชนะทางการเมือง 

โดยการใชยุทธศาสตรการโฆษณาของคอมมิวนิสต แบบน้ีไมเรียก

วาเปนคอมมิวนิสตหลงยุคจะใหเรียกวาอะไร ทําไมคุณไมลองมอง

ทุกส่ิงทุกอยางดวยใจเปนธรรมท่ีไมมีอคติดูบาง คุณไมไดหูหนวก 

ตาบอด แตพฤติกรรมของคุณมันสะทอนวาคุณ “ใจบอด”

คนชนบทของไทยไมใชคนส้ินไรไมตอก ผูนําชุมชนจํานวนมาก

เปนคนมีความรูดี มีความคิดดี มีวิสัยทัศน พวกเขาเรียนรูเกษตรทฤษฎี

ใหม พวกเขาเรียนรูการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เขามาทําหนาท่ีเปนผูนํา

ชุมชนดวยความเสียสละอุทิศตน เขาเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วาไมใชการกดหัวชาวบานไมใหมีความทะเยอทะยานท่ีจะเติบโต แต

เปนความพยายามท่ีจะเติบโตอยางมีเหตุผล ไมประมาท และพวกเขา

มีความสามารถในการประยุกตใชความรูตางๆ ท่ีทางการนําไปใหเพ� อ

การทํามาหากินท่ีทําใหพวกเขามีรายไดในระดับสูง หลายคนไมไดจบ

มหาวิทยาลัยแตสามารถทํารายไดมากกวาคนท่ีจบมหาวิทยาลัย

นอกจากคุณจะไดเห็นความเจริญของทองถิ่นตางๆ ของ

ประเทศไทยแลว คุณยังจะไดเห็นความงามของธรรมชาติ ภูเขา

ลําเนาไม แมน้ํา ลําธาร ทองทุง น้ําตก วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคน

ชนบท หลากหลายชาติพันธุที่มีความสุขกับวิถีชีวิตของชาวบานที่

ชีวิตไมเรงรีบ ไมตองขับเคี่ยวกับการตอสูแบบเอาเปนตายที่ทําให

เครียดกับการดําเนินชีวิต มีความสุขกับความเรียบงาย และช� นชม

ยินดีกับการพัฒนาดานตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน แมวาวันนี้ยังมีคน

ยากไรเหลืออยูบาง แตชีวิตของพวกเขาก็ไมไดไรหวังนะคะ อยา

ดรามาเลยคะ.

รศ.ดร.เสรี วงษมณฑา

จจุบันขยะพลาสติกกําลังสราง

ปญหาใหกับส่ิงแวดลอมและสัตว

ทะเลอยางมาก ดังน้ัน 5 หน�วยงาน

พันธมิตร ประกอบดวย กลุมบริษัท ดาว 

ประเทศไทย (Dow), กลุมบริษัท ยูนิลีเวอร 

ประเทศไทย, บมจ.ทีพีบีไอ, บริษัท เอ็ม.บี.เจ. 

เอ็นเตอรไพรส จํากัด และสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รวมพัฒนา “กรีนพลาส พาเลท” สําหรับ

คลังสินคาและงานขนสงอุตสาหกรรม ซ่ึง

ผลิตจากไมเทียมผสมบรรจุภัณฑพลาสติกใช

แลว เชน ถุงเติมสบูเหลว ถุงเติมนํ้ายาปรับ

ผานุม แชมพูชนิดซอง ฯลฯ

โดยไดเริ่มใชงานจริงในโรงงานและ

คลังสินคาของ Dow แลวในขณะนี้ ซึ่ง

ชวยลดขยะไดกวา 104 ตันตอปในระยะ

แรก และยังมีแผนจะชวยสงเสริมใหไปสู

เชิงพาณิชยในบริษัทอ� นๆ ตอไป พรอมกัน

นี้ยังไดรวมกันขยายการมีสวนรวมไปยังผู

บริโภคเพ� อรวบรวมบรรจุภัณฑพลาสติก

เปาหมายจากครัวเรือนมาผลิต “กรีนพลาส                                                    

พาเลท” เพ� อลดขยะอยางย่ังยืนตามแนวทาง

เศรษฐกิจหมุนเวียนอยางมีสวนรวม

ทั้งนี้ พาเลทไมเทียมเปนหนึ่งใน

ไมกี่ผลิตภัณฑในปจจุบันที่สามารถดึง

ขยะพลาสติกกลับมาใชประโยชนไดใน

ปริมาณมาก เน� องจากเปนอุปกรณที่ใช

ในการจัดเก็บและขนสงสินคาในเกือบทุก

อุตสาหกรรม ยิ่งไปกวานั้นไมเทียมที่ไดจาก

โครงการสามารถตอยอดนําไปประยุกตใช

งานดานอ� นๆ เชน เฟอรนิเจอร รั้ว 

สนามเด็กเลนไดในอนาคต โดย

ภายในปหนา Dow วางแผนจะ

ใชแผนไมเทียมจากพลาสติกใช

แลวนี้ประมาณ 147,000 แผน

ตอป นํามาประกอบเปนพาเลท

เกือบ 59,000 ตัว ซึ่งจะชวยลดการ

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได

ประมาณ 108 ตันตอป เทียบเทา

ปลูกตนไม 333 ไรตอป

แผนไมเทียมที่ใชผลิต 

“กรีนพลาส พาเลท” ดังกลาว

มีคุณสมบัติแข็งแรง ยืดหยุน 

สามารถเจาะหรือตอกตะปูเพ� อยึด

ติดไดอยางมีประสิทธิภาพ รองรับ

ยืนหยัดยุทธศาสตรของคอมมิวนิสต ไมเลิก

น้ําหนักไดเทาพาเลทที่ทําจากไมจริง ตอบ

โจทยนโยบายสิ่งแวดลอมทั้งระดับโลก 

เชน เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของ

องคการสหประชาชาติ (UN’s SDGs) 

ระดับประเทศ เชน นโยบาย BCG (Bio-

Circular-Green) Economy ของรัฐบาล 

และสงเสริมเปาหมายดานความยั่งยืนใน

ระดับองคกรของบริษัทผูรวมโครงการ และ

ผูที่นํา “กรีนพลาส พาเลท” ไปใชงาน

นายฉัตรชัย เล� อนผลเจริญ

ชัย ประธานบริหาร กลุมบริษัท ดาว 

ประเทศไทย กลาววา เพ� อสรางตลาดใหกับ

พลาสติกที่ใชแลวใหมีมูลคาและมีการเก็บ

เพ� อนํากลับมาใชประโยชน ตามที่ตั้งเปา

ไววาภายในป พ.ศ.2573 จะชวยทําใหขยะ

พลาสติกจํานวน 1 ลานตันถูกเก็บกลับมา

ใชใหมหรือรีไซเคิลผานการดําเนินการของ

บริษัท และความรวมมือกับภาคสวนตางๆ

เชนเดียวกับ นายชู ลิม รองประธาน

บริหาร ฝายซัพพลายเชน กลุมบริษัท ยูนิ

ลีเวอร ประเทศไทยและภาคพ้ืนอาเซียน 

กลาววา กลุมบริษัท ยูนิลีเวอร ประเทศไทย

และภาคพ้ืนอาเซียน ต้ังเปาจะเรียกเก็บบรรจุ

ภัณฑท่ีใชแลวใหมีปริมาณท่ีมากกวายอดขาย

ท่ีจัดจําหน�ายผลิตภัณฑภายในป 2568 ให

เปนผลสําเร็จ ผานความรวมมือกับทุกภาค

สวนท่ีจะทําใหสามารถนําขยะพลาสติกท่ีถูก

ท้ิงหลังการบริโภค เขาสูเศรษฐกิจหมุนเวียน

ดวยเทคโนโลยีท่ีเปนนวัตกรรมใหมน้ีอยาง

เปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน.
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‘กุลยา ตันติเตมิท’

ปกหมุดภารกิจเบิกจาย

ขับเคล� อนศก.ภายใตบริบทถูกตอง-เปนธรรม

กรีนพลาส พาเลท
ขยะพลาสติกเพ� องานขนสงอุตสาหกรรม

‘กุลยา ตันติเตมิท’
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8 Life and City

ย่านที่เป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมืองกรุงเทพฯ (CBD) 

และย่านเมืองเก่าพระนคร เป็นพื้นที่นำาร่องในการฟื้นเมือง

และเชื่อมย่านต่างๆ ด้วยระบบโครงข่ายคลอง ถนน ทางเท้า 

และพื้นที่สีเขียว ภาย

ใต้การทำางานของ

กรุงเทพมหานครและ

ภาคีเครือข่าย  ฝันจะ

พลิกฟื้นสิ่งแวดล้อม

เมืองที่เสื่อมโทรมจาก

การขยายตัวของเมือง

ใหญ่ ประชากรเพิ่มขึ้น 

และกิจกรรมมากมาย

ที่ก่อมลพิษ ทำาร้าย

สุขภาพคนกรุงและ

ความเป็นเมืองน่าอยู่  

สำาหรับ 5 

โครงการ รับปีใหม่

คนกรุงเทพฯ กทม.

เปิดตัวภายใต้ชื่อ

งาน “ฟื้นเมือง เชื่อม

ย่าน สานอนาคต” 

(Regenerative 

Bangkok)”   ได้แก่ 1.สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี-สาทร ชูฟื้น

ชีวิตคลองกลางย่านเศรษฐกิจ 2.สีลม ปรับปรุงสู่ถนนต้นแบบ CBD 

3.ถนนพระรามที่ 1 ยกเป็นถนนต้นแบบช็อปปิ้งสตรีท 4.สวนลุมพินี 

100 ปี ฟื้นปอดกรุงเทพฯ ให้ยั่งยืน และ  5.คลองผดุงกรุงเกษม ฟื้น

คลองประวัติศาสตร์ เล่าย่านผ่านคลอง แต่ละโปรเจ็กต์ใช้งบประมาณ

มหาศาล เฉพาะโครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีที่ต้องการจะ

เป็นคลองชองเกซอน กรุงโซล มูลค่าลงทุน  980 ล้านบาท เฟสแรก

ของสวนริมคลองแลนด์มาร์กใหม่ คาดว่าเสร็จพร้อมเปิดบริการ 25 

ธ.ค.นี้ อีก 4 โครงการตามแผน กทม.แล้วเสร็จเมษายน ปี 2565 

ฟื้นฟูคลองช่องนนทรีมีการตั้งคำาถามและตรวจสอบหลาย

ประเด็นจาก ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำานวยการศูนย์ออกแบบ

และพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หรือ UddC โพสต์

บทความวิพากษ์

โครงการ “คลอง

ช่องนนทรี” สรุป

คร่าวๆ โครงการ

ปราศจากข้อมูลราย

ละเอียดงานระบบและ

วิศวกรรม แนวความ

คิดดีๆ อาจเป็นได้เพียง 

The Green Disney 

หรือโครงการฟอกเขียว 

ใช้งบประมาณลงทุน

มาก แต่ได้ผลตอบแทน

ไม่คุ้มค่า ใครมีหน้าที่

รับผิดชอบตอบคำาถาม

ของประชาชน งาน

ดีไซน์ขวางการระบาย

น้ำา  และคนจะข้าม

ถนนไปใช้ได้อย่างไร 

เพราะสวนตั้งอยู่เกาะ

กลางของถนน 8 เลน ฝั่งละ 4 เลน รวมเลน BRT และเป็นหนึ่งใน

ถนนที่การจราจรคับคั่ง เป็นข้อสงสัยที่ กทม.ไม่ควรเพิกเฉย   

อย่างไรก็ตาม การพลิกโฉม 5 ย่านเพื่อคนกรุง ร.ต.อ.พงศกร 

ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวว่า การพัฒนาทั้ง 5 ย่าน จะฟื้น

ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคน

กรุง มีการฟื้นผืนน้ำา ผืนดิน และผืนป่า นอกจากนี้ เตรียมต่อยอดไป

สู่ 5 ย่านในอนาคต คือ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ย่านเมืองเก่า ย่านธนบุรี 

ย่านเมืองใหม่ และย่านพาณิชยกรรมและศูนย์การแพทย์ 

   แต่ละโครงการพัฒนาเมืองได้จริงหรือไม่ ดร.กชกร วรอาคม                    

ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต เน้นพัฒนา

เมืองในมิติใหม่ทั้งระบบ แก้ปัญหาคลองที่ไม่สามารถใช้งานได้จริง ทั้ง

การระบายน้ำา หน่วงน้ำา จนกระทั่งทางเดินริมคลองที่ไม่มีคนใช้ เช่น 

คลองผดุงกรุงเกษม คลองประวัติศาสตร์คู่เมือง ซึ่ง กทม.มีโครงการ

ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ย่านต่างๆ อยู่แล้ว    แต่ดึงผู้เชี่ยวชาญด้าน

ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ร่วมพัฒนาทั้ง 5 โครงการนำาร่อง ยืนยัน

ทุกโครงการจะทำางานร่วมกับคนในย่าน และภาคเอกชน การพัฒนาย่าน

จะพยายามนำาสาธารณูปโภคลงท่อใต้ดินเป็นท่อเดียวกัน ทำางานแบบ

บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการขุดเจาะทางเท้าบ่อยครั้ง 

“คลองช่องนนทรีรองรับทั้งน้ำาฝนและน้ำาเสีย นอกจากการ

ปรับปรุงคุณภาพคลองให้สะอาดแล้ว ยังพัฒนาคลองเป็นแก้มลิง 

เพื่อกักเก็บน้ำา ก่อนระบายออกสู่แม่น้ำาเจ้าพระยาได้ โดยมีการติด

ตั้งระบบโครงข่ายเพื่อแยกน้ำาฝนออกจากน้ำาเสียในคลอง จากนั้นจะ

ผลักดันน้ำาดีจากแม่น้ำาเจ้าพระยามาไล่น้ำาเสียออกไปบำาบัด มีกำาแพง

น้ำาตกที่ใช้บำาบัดน้ำา น้ำาบำาบัดแล้วนำากลับมาใช้ และเก็บกักไว้ในแก้ม

ลิง ดีไซน์เป็นเขื่อนขนาดเล็ก สามารถส่งน้ำาให้พื้นที่โดยรอบด้วย”    

ดร.กชกร ซึ่งออกแบบโครงการคลองช่องนนทรี กล่าว 

ส่วนคำาถามจะจัดการขยะที่มาอย่างไร ดร.กชกรบอกจะมีการ

ดักจับขยะใต้ผิวน้ำา เพื่อจัดการขยะไม่ให้ไหลเข้าสู่คลองช่องนนทรี 

รวมถึงป้องกันขยะไปคลองสาขาอื่นที่เชื่อมต่อกัน ทางเดินเลียบคลอง

จะมีการแชร์เส้นทางจักรยานให้คนทำางานมาปั่นออกกำาลังกาย 

สำาหรับคลองผดุงกรุงเกษม ผู้เชี่ยวชาญบอกผู้ว่าฯ กทม.ให้

เร่งปรับปรุงคลองย่านหัวลำาโพง อย่างคลองผดุงกรุงเกษม เปลี่ยน

ทางเดินแคบให้กว้างขึ้น และจัดการตัดต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตรงกลางทาง

เดินรอบคลองออก เพิ่มต้นไม้ใหม่และไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม คน

สามารถเดินเชื่อมต่อไปยังหัวลำาโพงและ MRT ได้สะดวก รวมถึงเป็น

พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ  

การพัฒนาถนนสีลม ที่ปรึกษาโครงการระบุปรับปรุงทางเท้า

ที่เคยเป็นพื้นที่หาบแร่แผงลอยขายสินค้าให้กลับมาเดินได้แบบ

ปราศจากการเป็นศัตรูกับพ่อค้าแม่ค้า ยึดหลักสิทธิความเท่าเทียม  ทำา

ฟุตปาธที่ได้มาตรฐาน ทำาทางลาดสำาหรับผู้พิการ เช่นเดียวกับถนน

พระรามที่ 1 จัดระเบียบทางเท้าและฝาท่อใหม่ ฝาท่อที่ไม่จำาเป็น

นำาออกเอื้อให้ผู้คนเดินสัญจร สามารถเชื่อมต่อบีทีเอส  ใต้ดิน ลดใช้

รถยนต์ก่อฝุ่นพิษ  

โปรเจ็กต์สีเขียวอย่างสวนลุมพินี 100 ป ีดร.กชกรบอกว่า สวน

ลุมฯ เป็นผืนป่าใจกลางเมืองพื้นที่ 360 ไร่ นอกจากพัฒนาเป็นที่พัก

ผ่อนหย่อนใจแล้ว จะใช้เป็นหัวใจแก้ปัญหาผังเมือง ปัจจุบันสวนลุมฯ 

ไม่มีท่อระบายน้ำา และยังเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้น้ำาต่อวันมาก 

ขณะเดียวกันก็มีน้ำาเสียเยอะ ตามแผนจะดึงน้ำาจากคลองสาทร เป็น

น้ำาดีจากแม่น้ำาเจ้าพระยามาใช้ในสวนลุมฯ ทำาให้น้ำาใสสะอาด ส่วนน้ำา

เสียระบายไปยังคลองไผ่สิงโต เพื่อบำาบัดกลับมาใช้อีก จะมีประโยชน์

กับคนกรุงเทพฯ 

แต่ละย่านใช้งบประมาณปรับปรุงจากเงินภาษีของประชาชน 

จะเป็นของขวัญล้ำาค่าให้กับคน กทม.อย่างที่ประชาสัมพันธ์ โครงการ

ไว้ รวมถึงสร้างมิติใหม่ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน คนในแต่ละย่าน 

เหล่านักวิชาการจะต้องมีส่วนร่วมติดตามการดำาเนินงานฟื้นเมือง

อย่างใกล้ชิด. 

5 โครงการ ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน ตอบโจทย์คนกรุงเทพฯ?

5

เรียกร้องประกาศภาวะฉุกเฉินสภาพภูมิอากาศ

หลังจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. แถลงกรอบท่าทีการเจรจาของไทย

ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ครั้งที ่26 (COP26) โดยระบุว่า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้า

ร่วม COP26 และประกาศยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือน

กระจกต่ำา ซึ่ง ครม.มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ไปแล้ว รวมถึงประกาศเป้า

หมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ในวาระ COP26 กรีนพีซ ประเทศไทย เรียกร้อง

ให้รัฐสภาไทยประกาศ “ภาวะฉุกเฉินสภาพภูมิอากาศ” ดังนี้ ใช้กลไกคณะกรรมาธิการ

รัฐสภาผลักดันประเด็นวิกฤตสภาพภูมิอากาศ เป็นวาระหลัก และผนวกข้อเสนอของ

ภาคประชาชนในแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นธรรม รวมถึงยอมรับองค์

ความรู้และภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นในการต่อกรกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ, รับรอง

ว่ามาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อฟื้นฟูผลกระทบจากโรคระบาดและวิกฤต

สภาพภูมิอากาศมุ่งส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน ตระหนักว่าการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรลุเป้าหมาย 1.5 องศาเซลเซียส ตามความตกลงปารีส ต้อง

มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและกลยุทธ์ที่โปร่งใสเพื่อลดการปล่อยก๊าซเป็นศูนย์อย่าง

แท้จริง การปฏิวัติระบบอาหาร และลดนโยบายสนับสนุนการผลิตและบริโภคเนื้อสัตว์

เชิงอุตสาหกรรม ตลอดจนยุติโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ก่อมลพิษ และ

สนับสนุนสิทธิชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทะเล พื้นที่ชุ่มน้ำาและชายฝั่งที่เป็นรากฐาน

ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและประเทศ

บริการวัคซีน ‘คนท้อง-แม่ให้นมลูก’ ไม่ต้องลงทะเบียน

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในพื้นที่ กทม.มีหญิง

ตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ จำานวน 29,724 คน ได้รับวัคซีนโควิดเข็ม 

1 จำานวน 10,108 คน, วัคซีนเข็ม 2 จำานวน 6,115 คน  จากการสำารวจพบว่าหญิง

ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด ส่วนใหญ่ร้อยละ 95 ไม่ได้รับวัคซีน เพราะมีความกังวลเรื่อง

ความปลอดภัย ผลข้าง

เคียงของวัคซีน และไม่

มั่นใจประสิทธิภาพของ

วัคซีน ซึ่งสำานักอนามัย 

กทม. เร่งรณรงค์สร้าง

ความรู้ความเข้าใจใน

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ให้

ทราบถึงความปลอด

ของวัคซีน รวมถึงหาก

ต้องออกไปทำางานนอก

บ้านควรรับวัคซีนโควิด

โดยเร็ว สำาหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดซึ่งอยู่ระหว่างให้นมบุตรที่ประสงค์รับ

วัคซีน สำานักการแพทย์ กทม. ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด โดยไม่ต้องลงทะเบียน 

เพียงนำาใบฝากครรภ์หรือใบรับรองการตั้งครรภ์จากแพทย์ พร้อมบัตรประชาชน มา

ติดต่อขอเข้ารับบริการได้ที่ รพ.ในสังกัดสำานักการแพทย์ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่ รพ.กลาง, 

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์, รพ.โรงพยาบาลตากสิน, รพ.สิรินธร, รพ.หลวงพ่อทวี

ศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ, รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร, รพ.ราชพิพัฒน์, รพ.ผู้สูงอายุ

บางขุนเทียน, รพ.คลองสามวา  ติดต่อสอบถามได้ที่ BFC รพ. หรือคลินิกฝากครรภ์

ประจำา รพ. นอกจากนี้ มีเปิดวอล์กอิน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจทั้ง 12 จุด ประกอบ

ด้วย SCB สำานักงานใหญ่ (รัชโยธิน), SCG บางซื่อ, โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง,  

เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัลเวิลด์, สามย่านมิตรทาวน์, โลตัส พระราม 4, เอเชียทีค 

เดอะริเวอร์ฟร้อนท์,  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, สยามพารากอน, เดอะมอลล์ บางกะปิ 

และเดอะมอลล์ บางแค ผู้รับการฉีดวัคซีนสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนวัคซีน 1516 และ           

เฟซบุ๊กเพจ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย”

Bangkok World แหล่งชิม ช็อป เที่ยว ที่เดียว 

นางสาวเจนจิต ลัดพลี ผู้อำานวยการ-การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและ

สันทนาการ “เคทีซี” กล่าวว่า จากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความต้องการที่ชัดเจนกับการเดินทางท่องเที่ยว พร้อมที่จะจ่ายเงิน

จำานวนมากสำาหรับการเดินทางที่เป็นส่วนตัวและขยายเวลาของทริปให้นาน เคทีซีได้จัด

ทำา Platform Domestic Travel Hub ภายใต้แนวคิด “หา เรื่อง เที่ยว” เพื่อเป็นแหล่งรวม

เรื่องราวและโปรโมชันด้านการท่องเที่ยว อาทิ ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจทัวร์ บัตรเข้า

ชมกิจกรรมต่างๆ รถเช่า และประกันภัยการเดินทาง โดยเน้นการเดินทางท่องเที่ยวทั้ง

เมืองหลักและเมืองรอง รวมถึงชุมชนทั่วไทย 

นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ นายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจแห่ง

ประเทศไทย และผู้บริหาร “สวนสยาม” กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 63 สยาม อะเมซิ่งพาร์ค                                                                              

(สวนสยาม) มีการปรับตัวอยู่ตลอดให้ธุรกิจสามารถดำาเนินต่อไปได ้เช่น เปิดจำาหน่าย

บัตรล่วงหน้าราคาพิเศษ ขายบัตรออนไลน ์การเพิ่มช่องทางการชำาระเงินแบบ e-

payment การร่วมมือกับพันธมิตรเช่น เคทีซีขยายฐานกลุ่มลูกค้า รวมถึงการลงทุนในธุรกิจ

อื่นๆ ได้แก่ โครงการ Bangkok World แหล่งชิม ช็อป เที่ยว ที่เดียว แบบ One Stop 

Service ที่ดำาเนินการอยู่ นอกจากนี้ ได้นำาเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มต่างๆ เข้ามาเพิ่ม

ความสะดวกสบายและรองรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป

รุกขกรสำารวจ-แก้ไขต้นไม้ใหญ่ใน กทม.เสี่ยงโค่น

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำานวยการสำานักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า ในช่วง

ที่มีฝนตกชุกและมีลมกระโชกแรงเป็นสาเหตุให้ต้นไม้ใหญ่โค่นล้ม อันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินประชาชน สำานักสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำานักงานเขต สำารวจต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่

กรุงเทพฯ พบสภาพเสี่ยงต่อการโค่นล้ม หรือไม่มั่นคงแข็งแรง จะจัดทีมรุกขกรเข้าดำาเนิน

การตรวจสอบ แนะนำา และแก้ไขตามหลักวิชาการและระเบียบปฏิบัติทันที แนวทาง

ทำางานยึดรักษาต้นไม้ คงไว้ซึ่งความสวยงาม 

และป้องกันการโค่นล้ม เช่น ตัดแต่งกิ่งแห้งผุ 

การค้ำายันถาวรด้วยวัสดุที่แข็งแรง โดยรุกขกร

จะพิจารณารูปแบบและจุดรับน้ำาหนักที่เหมาะ

สม ทำาศัลยกรรมโพรงผุต้นไม้ เพื่อป้องกัน

การถูกทำาลายโดยแมลง หลังจากแก้ไขแล้ว

จะมีการตรวจสอบดูแลโพรงผุ ลำาต้น และ

ระบบราก หากพบโรคและแมลงเข้าทำาลาย

จะดำาเนินการฉีดพ่น กำาจัดโรคและแมลง 

กทม. ทั้งนี้ หากพบต้นไม้ที่มีความเสี่ยงใน

การโค่นล้ม หรือมีต้นไม้ โค่นล้ม สามารถแจ้ง

สำานักงานเขตพื้นที่เพื่อดำาเนินการแก้ไข หรือ

โทร.แจ้งได้ที่สายด่วน กทม. 1555 ตลอด 24 

ชั่วโมง

ดนตรีเปิดหมวก ‘ลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง’ ช่วยศิลปินกระทบโควิด 

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำานวยการสำานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

กทม.  เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครกำาหนดจัดเทศกาลลอยกระทงในวันที่ 19-21 พ.ย.นี้ 

ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. ณ ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง มีการเปิดพื้นที่การแสดง

ดนตรี “Street Music” กิจกรรมดนตรีเปิดหมวก เพื่อสนับสนุนศิลปินที่ได้รับผลกระทบ

จากโควิด เชิญชวนนักดนตรีมืออาชีพและสมัครเล่น ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม (ไม่เกิน 4 คน)  

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สมัครต้องนำาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่จำาเป็นมาเอง และได้รับ

วัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม รายได้มาจากการแสดงเปิดหมวก รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 พ.ย. 

ผ่านใบสมัครออนไลน์ โดยสแกน QR Code พร้อมแนบรูปถ่ายวงดนตรีหรือ link VDO 

การแสดงดนตรีผ่านทาง Google form : https://forms.gle/BrDnPZrzmWrGk8J97  

แจ้งผลการคัดเลือกทาง Email และหมายเลขโทรศัพท์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถติดตาม

กำาหนดการแสดง ตารางการแสดง จุดแสดง ได้ที่ Facebook Fan Page: กองการสังคีต 

สำานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว หรือสอบถามโทร . 09-6239-2559.

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. แนะนำ�ง�น “ฟื้นเมือง เชื่อมย่�น 

ส�นอน�คต” 

พัฒน� 5 ย�่นในพื้นที่เศรษฐกิจและเมืองเก่�นำ�ร่อง

ภ�พจำ�ลองก�รออกแบบพัฒน�ย่�นส�ทรพื้นที่เศรษฐกิจ

ดร.กชกร วรอ�คม ที่ปรึกษ�โครงก�รให้ข้อมูลก�ร

พัฒน� 5 ย�่น



0

6

3

9

14

17

1

7

12

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

9สิ่งแวดล้อม

4

นรอบ 1-2 เดือนมานี้ พบการลักลอบทิ้งกากของเสีย

อุตสาหกรรมกระจายในหลายพื้นที่ของไทย ทั้งการรั่วไหล

ของสารเคมีจากโรงงานลงแหล่งน้ำาธรรมชาติและไร่นา

พื้นที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ชาวบ้านกระทบหนัก หรือโรงงานที่

ปากช่อง จ.นครราชสีมา ฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบไม่ถูกต้องส่ง

กลิ่นเหม็นรบกวนชาวกลางดง อีกกรณีครึกโครมพบการปนเปื้อน

สารเคมีบริเวณอ่างเก็บน้ำาลุ่มน้ำาโจน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีหลักฐานผลกระทบ จากจำานวนสัตว์น้ำาลดลง

และชาวสวนเดือดร้อนเพราะน้ำาเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเข้า

มาดำาเนินคดีกับผู้กระทำาผิดและเร่งเยียวยาความเสียหายชาวบ้าน 

เหตุการณ์นี้สะท้อนสถานการณ์มลพิษอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นประจำา

และซุกซ่อนอยู่ตามพื้นที่เสี่ยงรอวันปะทุ หากขาดแนวทางจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

การเสวนาออนไลน์ “บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไร

ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 

เมื่อวันก่อน อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าว

ถึงสถานการณ์การจัดการกากอุตสาหกรรมว่า ข้อมูลปี 2563 

รายงานปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ 18.05 ล้าน

ตัน แบ่งเป็นกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย 16.77 ล้านตัน ซึ่ง

นำาไปใช้ประโยชน์ใหม่ในภาคอุตสาหกรรม 13.05 ล้านตัน เช่น 

การส่งน้ำามันเครื่อง น้ำามันหล่อลื่น หรือโรงงานผลิตสีทาบ้าน สี

น้ำามัน รวมถึงนำามาคัดแยกประเภทเพื่อขายต่อ ในจำานวนนี้เป็น

ขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า 3 ล้านตัน ส่วนกากอุตสาหกรรมอันตราย 

1.28 ล้านตัน ซึ่งจะถูกนำาไปฝังกลบอย่างปลอดภัยและเผาในเตา

เผา

ดูเหมือนว่าปริมาณกากอุตสาหกรรมจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี 

อธิบดี คพ.บอกว่า มีการผลิต นำาเข้า วัตถุดิบ และสารเคมีที่ใช้ใน

อุตสาหกรรมมากขึ้นทุกปี รวมถึงมีการย้ายฐานของโรงงานในกลุ่ม

เสี่ยงจากประเทศจีนมาตั้งในประเทศไทยจำานวนมาก การเพิ่มขึ้น

ของโรงงาน ประเภท 105 และ 106 ทำาให้ปริมาณกากของเสีย

เพิ่มขึ้น มีความเสี่ยงต่อการจัดการที่ไม่ถูกต้อง อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง

ของการลักลอบทิ้งในพื้นที่ต่างๆ

สถิติการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในรอบ 10 ปี รวม 

92 ครั้ง ที่ตรวจพบ และลักลอบทิ้งในพื้นที่เดิมซ้ำาๆ ส่วนของเสีย

อันตรายจากอุตสาหกรรมที่ลักลอบทิ้งบ่อย อันดับหนึ่ง กรดใช้แล้ว 

รองลงมา กากน้ำามันดำา กากน้ำามันตัวทำาลายอินทรีย์ น้ำาเสียจาก

การชุบโลหะ พบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม 31 ครั้ง มาก

ที่สุดเป็นกากของเสียรวมจากโรงงาน 20 ครั้ง น้ำามันหล่อลื่นใช้

แล้ว น้ำามันดำา 5 ครั้ง กากของเสียสารเคมี 4 ครั้ง และน้ำาเสียกาก

ตะกอน 2 ครั้ง

“แม้จะกำากับดูแล บังคับใช้กฎหมายเข้มงวดขึ้น แต่

เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นประจำา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่โรงงาน

อุตสาหกรรมตั้งอยู่มาก จังหวัดที่สถิติลักลอบทิ้งกากฯ สูงสุด อยู่

พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและภาคกลาง ในช่วง 3 ปีหลัง พบ

ลอบทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุไม่ใช้

แล้วที่นำาเข้าจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดการ

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ” นายอรรถพลกล่าว 

ถ้าดูเป็นรายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีการลักลอบทิ้งกาก

อุตสาหกรรมในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ส่วนใหญ่เป็นจังหวัด

แถบชายฝั่งทะเลตะวันออกและภาคกลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งนิคม

อุตสาหกรรม มีโรงงานที่เป็นแหล่งกำาเนิดจำานวนมาก ได้แก่ 

จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.เพชรบุรี จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา 

ตลอดจนกรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี จ.ราชบุรี จ.สระบุรี และ 

จ.กาฬสินธุ์ ส่วนพื้นที่เสี่ยงที่มีการลักลอบทิ้ง ได้แก่ บ่อดินเก่า 

เหมืองร้าง พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่เกษตร ข้างถนน แหล่งน้ำาที่

ลับตาคน บ่อขยะมูลฝอยที่ไม่มีคนดูแล การเทกองหรือฝังในพื้นที่

โรงงานอย่างไม่ถูกต้อง 

ผลกระทบจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ด้านสิ่ง

แวดล้อม ได้แก่ การปนเปื้อนมลพิษสารเคมีในดิน แหล่งน้ำา น้ำา

ใต้ดิน ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ราคาที่ดินลดลง ดิน

เสื่อมสภาพ และระบบนิเวศเสื่อมโทรม ผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชน มลพิษสารเคมีในดิน พืช ไม้ผล น้ำาใช้บริโภค และกลิ่น

สารเคมีรบกวน นำามาสู่ความเดือดร้อน และการร้องเรียนจากภาค

ประชาชนมากมาย เป็นภาระหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวน

หาผู้กระทำาผิดรวมทั้งการจัดการรวบรวมและขนย้ายกากของเสีย

ไปบำาบัดกำาจัดให้ถูกต้อง

“จากการบูรณาการทำางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังพบ

ผู้กระทำาผิดต่อเนื่อง ล่าสุดมีการลอบทิ้งของเสียอันตรายในพื้นที่

ต่อตัน ผู้ประกอบการรายเล็กจึงแอบทิ้ง อีกทั้งความไม่สะดวกใน

การจัดการของเสียอุตสาหกรรม ต้องอาศัยเทคโนโลยีและความ

รู้ด้านสารเคมี ผู้ขนส่งกากฯ ขาดจิตสำานึก รวมถึงศักยภาพของ 

จนท.ดูแลไม่ทั่วถึง และการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง ค่าปรับ 2 

แสนบาท ตั้งแต่ 20 ปีก่อน เป็นช่องโหว่ต้องปรับปรุง สิ่งที่น่าห่วง 

กม.โรงงานใหม่ เป็นภาระองค์กรปกครองท้องถิ่นควบคุมดูแลกากฯ 

จะมีศักยภาพบริหารจัดการเพียงพอหรือไม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต้องไปติดดาบให้ท้องถิ่นด้วย ส่วน อสม.ในพื้นที่ช่วยเฝ้าระวังการ

ลอบทิ้งกากฯ ในท้องถิ่น กฎหมายให้อำานาจหน้าที่ ศาลปกครองนั่ง

รอคดีอยู่

ด้าน เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำานวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ กล่าว

ว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิติดตามศึกษาพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ 

พบปัญหาหนักๆ จากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม และมลพิษ

จากโรงงานบำาบัดกากอุตสาหกรรม โรงงานคัดแยกและรีไซเคิล 

เจ้าหน้าที่ไปเก็บข้อมูลหรือตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำาไปสู่การ

แก้ปัญหาหรือช่วยชาวบ้านฟ้องคดี กรณีหนองชุมพล จ.เพชรบุรี 

พบลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมลงใต้ดิน เมื่อถูกน้ำาจะกลายเป็นแก๊ส

พิษอันตรายมาก บางพื้นที่อย่างเหมืองทองคำาเลย ถ้ายังไม่ฟื้นฟูจะ

ทำาป้ายเตือนปนเปื้อนสารเคมีและงดบริโภคอาหารจากพื้นที่ ล่าสุด 

มูลนิธิยื่นหนังสือคัดค้านต่อ คพ. ไม่ให้มีการนำาเข้าของเสียอันตราย

จากต่างประเทศอีกแล้ว

ผอ.มูลนิธิบูรณะนิเวศย้ำาว่า ปัญหามาจากการรวมศูนย์

อำานาจในการจัดการกากอุตสาหกรรม ทั้งที่ไม่เป็นอันตรายและ

อันตรายไว้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทำาให้เกิดความไม่สมดุล

ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กากฯ จำานวนมากเกิด

จากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นกากอุตสาหกรรม

อันตราย กรมโรงงานฯ อ้างไม่มีศักยภาพ เกิดคำาถามต้องปรับ

โครงสร้าง นอกจากนี้ ไม่มีการกระจายอำานาจให้สำานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดในการตรวจสอบและแก้ปัญหาผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและชุมชน เกี่ยงกัน การสืบสวนย้อนกลับการลักลอบ

ทิ้งใช้เวลานาน เกิดความล่าช้าในการแก้ปัญหา ไม่สามารถยับยั้ง

การแพร่กระจายของมลพิษทันท่วงที ทุกวันนี้ปัญหารุนแรงมากขึ้น 

ความซับซ้อนในการแก้ปัญหาก็เพิ่มขึ้น

“กรณีโรงงานที่กลางดง อ.ปากช่อง ได้รับเหรียญทองกำาจัด

กากของกรมโรงงานฯ และได้ออโตอีไลเซนส์ แต่กลับฝังกลบกาก

อุตสาหกรรมอย่างไม่ถูกต้องในพื้นที่ เกิดคำาถามใช้เกณฑ์ใดมา

พิจารณา ปัญหาใหญ่โรงงานรีไซเคิล หรือโรงงานลำาดับ 106 กรม

ผ่อนคลายการจัดการกากอุตสาหกรรม สามารถนำากากฯ อันตราย

มาเป็นวัตถุดิบรีไซเคิล ซึ่งมีช่องโหว่ทำาให้เกิดการปนเปื้อนหนักมาก 

แม้จะลดต้นทุนการผลิต แต่ต้องมาพร้อมมาตรการคุมมลพิษที่มี

มาตรฐาน อีกปัญหาใหญ่ที่ไม่มีใครพูดถึง การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

ที่ปนเปื้อนให้ปลอดภัยสำาหรับชุมชน จะจัดการกากฯ ได้ เสนอให้

ปฏิรูประบบโครงสร้างหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” เพ็ญโฉมเสนอ

จะแก้ต้องปฏิรูปให้สำาเร็จ

การใช้อำานาจทางกฎหมายเอาผิด ไม่ใช่ทางออกแก้ปัญหา

ในเรื่องนี้ ในมุมมอง ธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม

การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เห็นว่า วงการอุตสาหกรรมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ผู้ประกอบการ

ที่ไม่ดี ทำาให้อุตสาหกรรมถูกรังเกียจ สำาหรับทางออกการจัดการ

กากอุตสาหกรรม การออกกฎหมายเพิ่มไม่เกิดประโยชน์ อยากให้

เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลและพัฒนาบิ๊กดาต้าเพื่อให้ข้อมูลตรงกัน

และแก้ปัญหาในทิศทางเดียวกัน สิ่งที่ทำาได้เลยคือ ช่วยแก้ปัญหา

ลักลอบทิ้งกากฯ และสามารถควบคุมเส้นทางของเสียอุตสาหกรรม

สู่สถานที่กำาจัดถูกต้อง ได้แก่ การกำาหนดประเภทโรงงานปลายทาง

ที่ชัดเจน การนำาข้อมูลเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและส่ง

เสริมและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม มีข้อมูล Realtime 

นำาการใช้กล้องวงจรปิดบันทึกทะเบียนรถขนส่งทุกคันที่เข้าออกโรง

งานผู้ก่อกำาเนิดกากฯ มีการสร้างฐานข้อมูลและวิธีการจัดการกาก

อุตสาหกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ รัฐสนับสนุน

ให้เกิดศูนย์ขนถ่ายกากอุตสาหกรรมในภาคอีสานและภาคใต้ตอน

บน เพื่อลดต้นทุนขนส่งกากฯ ไปกำาจัด เห็นด้วยในการสร้างตรา

สัญลักษณ์มาตรการผู้บำาบัดกากอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้.

ใ

หน่วยงานไม่ตรงกัน เป็นอุปสรรคสำาคัญในการวางแผนจัดการ

กากอุตสาหกรรม ฝากถึงกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

ควรเคร่งครัดกับฐานข้อมูลกากอุตสาหกรรม รวมถึงสำานัก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดรวบรวมข้อมูลในท้อง

ถิ่น เพื่อนำามาสู่การวางแผนจัดการที่เหมาะสมและป้องกันทุจริต 

พบรายงานข้อมูลกากอุตสาหกรรมที่เป็นเท็จ เพราะการจัดการ 

กากฯ แต่ละตันเป็นเงินทั้งนั้น นำามาสู่ความไม่โปร่งใสและตั้งข้อ

สงสัยคุณธรรมจริยธรรม ตัวเลขกากฯ ต่างกันพันตัน หมื่นตัน ก็มี

ความหมาย

“จากรายงานทีดีอาร์ไอระบุปริมาณกากอุตสาหกรรม 

ปี 2559 จำานวน 2.8 ล้านตัน พบว่ามีผู้ขออนุญาตกำาจัดใน

สถานกำาจัดอย่างถูกต้องเพียง 1 ล้านตันเท่านั้น ที่เหลือ 1.6 

ล้านตัน หรือร้อยละ 60 เป็นของเสียอันตรายที่ไม่มีการขอ

อนุญาตนำาไปกำาจัด ฉะนั้น ประสิทธิภาพในการจัดการกาก

อุตสาหกรรมมีเพียง 50% ที่เหลือไปไหน กองในพื้นที่โรงงาน

หรือลักลอบขนส่งเอาออกไปทิ้ง ทั้งที่โรงงานทำาอีไอเอและอีเอช

ไอเอมาแล้ว ขณะที่โรงงานผู้รับรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม 105, 

106 โรงงานผู้รับกำาจัดกากอุตสาหกรรม 101 ซึ่งมีมากกว่า 4,000 

โรงที่กระจายทั่วไป รับกำาจัดกาก คัดแยกรีไซเคิล หากจัดการไม่ถูก

ต้อง ไม่มีศักยภาพ ก่อมลพิษกระทบชุมชน ต้องเอาจริงเอาจังตรวจ

สอบใกล้ชิด” ผศ.ดร.บุญส่งกล่าว

มูลเหตุจูงใจลักลอบทิ้งกากฯ ส.ว.ระบุว่า จากต้นทุนการจัด

การกากฯ ต่ำาสุด 4-5 พันบาทต่อตัน และแพงสุด 1.5 แสนบาท

พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ตรวจพบถังบรรจุของ

เสียอันตรายจากการประกอบกิจการโรงงาน 

เช่น ตัวทำาละลาย สี กาว ถังเหล็กขนาด 

200 ลิตร 360 ถัง และถังพลาสติกขนาด 

200 ลิตร อีก 40 ถัง รวมของเสียประมาณ 

8 หมื่นลิตร ซึ่งเป็นของเสียอันตราย สร้าง

ความเสียหายและกระทบสิ่งแวดล้อม

รุนแรง คพ.ยื่นหนังสือให้กรมสอบสวนคดี

พิเศษตรวจสอบกรณีนี้เป็นคดีพิเศษเพื่อ

ยับยั้งผลกระทบ” นายอรรถพลกล่าว

ปัญหาใหญ่ในการจัดการการลักลอบ

ทิ้งของเสียอุตสาหกรรม อรรคพลชี้ว่ากาก

อุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายจากโรงงานเข้า

สู่ระบบจัดการกากอุตสาหกรรมไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ ขณะที่สถานที่

บำาบัดหรือกำาจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย

มีไม่เพียงพอ กระจุกตัวอยู่เฉพาะภาคกลาง

และภาคตะวันออก ทำาให้รองรับกากฯ ไม่

ครอบคลุมทุกพื้นที่ เกิดปัญหาลอบทิ้งไม่ถูก

ต้อง การติดตาม กำากับดูแลโรงงานที่ก่อ

กำาเนิดกากฯ และโรงงานรับบำาบัดยังไม่ทั่ว

ถึง ตั้งแต่ระบบรวบรวม ขนส่ง และบำาบัด 

ส่งผลให้พบการลอบทิ้งตามพื้นที่ต่างๆ

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรับขนส่งและกำาจัดกากฯ ที่ไม่ได้

รับอนุญาตมักจะลักลอบนำามาทิ้งเพื่อลดค่าใช้จ่าย หรือโรงงานผู้

ผลิตแอบทิ้งในพื้นที่โรงงานและนอกโรงงาน ปัญหาถัดมาการขยาย

พื้นที่ลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมนอกเขตพื้นที่ เช่น กรณีลอบ

ขนย้ายขยะอุตสาหกรรมไปคัดแยกบริเวณป่าสงวนฯ จ.สระแก้ว 

นำามาสู่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชาวบ้านที่อาศัยอยู่

ใกล้เคียง

“ปัญหาสำาคัญกลุ่มโรงงานที่มีกากของเสียและอยู่ภายใต้การ

กำากับกรมโรงงานอุตสาหกรรม แต่จากการแก้กฎหมายโรงงาน ปี 

62 โรงงาน 5-6 หมื่นโรง ขนาดน้อยกว่า 50 แรงม้า จะไปอยู่ภาย

ใต้การดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเสียเหล่านี้จะไม่ถูกนำา

ไปบำาบัดสถานที่กำาจัดของเสียอันตรายโดยเฉพาะ แต่จะไปสู่โรง

บำาบัดของเสียชุมชนหรือลักลอบทิ้งตามที่ต่างๆ ซึ่งหน่วยงานรัฐที่

กำาหนดนโยบาย โรงงาน ผู้รับบำาบัด ผู้รีไซเคิลกากอุตสาหกรรม 

เครือข่ายภาคประชาชน บูรณาการหากลไกบริหารจัดการและสร้าง

เครือข่ายจัดการกากฯ ให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันสถานการณ์

ปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในแผนปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม” นายอรรถพลกล่าว

ผศ.ดร.บุญส่ง ไข่เกษ สมาชิกวุฒิสภา ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่ง

แวดล้อม กล่าวว่า การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมไม่ให้กระทบ

สิ่งแวดล้อมได้จะต้องมีการจัดทำาฐานข้อมูลกากอุตสาหกรรม ทั้ง

รายงานกากอุตสาหกรรม ชนิดกากอุตสาหกรรมและปริมาณ 

เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ ปัจจุบันมีปัญหาด้านข้อมูล

อย่างมาก ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนหรือไม่ ข้อมูลแต่ละ

วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและ

วิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

(สสธวท) พร้อมด้วยสมาคมสมาชิก สสธวท 22 จังหวัดทั่ว

ประเทศ ตระหนักถึงผลกระทบจากปริมาณขยะติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น 

พบหน้ากากอนามัย ถุงมือ ชุดตรวจ ATK ที่ใช้แล้ว ทิ้งปะปน

กับขยะทั่วไป กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้ริเริ่มโครงการ 

“ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย” เพื่อกระตุ้นเตือนอันตราย

จากการไม่คัดแยกขยะติดเชื้อให้ถูกวิธี โดยเชิญชวนคัดแยก

ขยะใส่ถุงผูกโบแดงเป็นสัญลักษณ์ พร้อมจัดทำาคู่มือเผยแพร่

ความรู้และอบรมสัมมนาวิธีการจัดการขยะให้องค์กรสมาชิกทั่ว

ประเทศนำาไปเป็นแนวทางจัดการขยะอย่างถูกต้อง

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธาน สสธวท 

กล่าวว่า การป้องกันตัวจากเชื้อโควิด ก่อให้เกิดขยะติดเชื้อ

ปริมาณสูงควบคู่ไปด้วย การจัดการปัญหาที่มากับขยะติดเชื้อเป็น

ความรับผิดชอบของทุกคนในสังคม ควรตระหนักถึงความสำาคัญ

และให้ความร่วมมือ โครงการนี้มุ่งสร้างประชาชนให้มีจิตสำานึก

ที่ดี ร่วมกันสร้างพฤติกรรมการกำาจัดขยะติดเชื้อให้ถูกวิธี อีก

ทั้งเพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่น สังคม มีสุขภาวะที่ดี โดยสนับสนุนให้

องค์กรสมาชิกของสหพันธ์ฯ โดยมี สธวท กรุงเทพ เป็นสมาคม 

นำาร่องต้นแบบในการดำาเนินโครงการเพื่อให้องค์กรสมาชิกนำา

ไปใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการภายในจังหวัดของตนเอง

และขยายผลเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนนำาไปดำาเนินการ

จัดการแยกขยะภายในหน่วยงานของตนเอง และขอเชิญชวนให้

ประชาชนร่วมกันรณรงค์ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจังให้เกิดเป็น

รูปธรรม และหลังจากการดำาเนินโครงการ 3 เดือน จะประเมินผล  

ทั้งนี้ โปรเจ็กต์ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย” ต่อ

เนื่องจากโครงการกำาจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (คืน

ขยะ...ให้คุ้มประโยชน์) หรือ “WEEE” (Waste of Electronic and 

Electrical Equipments) ที่ สสธวท ขับเคลื่อนก่อนหน้านี้ด้วยความ

ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนจากมลพิษขยะอิเล็กทรอนิกส์ ดำาเนิน

โครงการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความรู้เรื่องภัยของสารพิษและ

รณรงค์การคัดแยกขยะพิษที่มีอันตรายต่อสุขภาวะของมนุษย์และ

สิ่งมีชีวิตตั้งแต่ปี 2552 

ดร.ณฤดี เคียงศิริ นายก สธวท กรุงเทพ และประธาน 

(ร่วม) โครงการ กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่เชื้อไวรัสโควิด-19 

กำาลังแพร่ระบาดในกรุงเทพฯ เมืองใหญ่ สธวท กรุงเทพ เป็น

สมาคมนำาร่องต้นแบบของโครงการ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิด

ไม่กระจาย” ร่วมกับสมาชิกในจังหวัดต่างๆ เร่งรณรงค์ให้

ประชาชนร่วมกันทิ้งขยะให้ถูก โดยแยกทิ้งขยะติดเชื้อ จัดการ

ผูกโบแดงเป็นสัญลักษณ์ เพื่อสื่อสารให้ผู้จัดการเก็บและทำาลาย

ขยะได้รู้ ได้เข้าใจ เป็นขยะติดเชื้อสู่การกำาจัดขยะได้อย่างถูกวิธี

การรณรงค์ โครงการ “ทิ้งถูกผูก โบแดง โควิดไม่

กระจาย” จะเผยแพร่ในวงกว้างผ่านการจัดทำาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายจากการแพร่

กระจายของเชื้อไวรัสโควิดจากขยะติดเชื้อ รวมถึงจัดทำาสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรการอบรมการจัดการพื้นที่ส่วนกลาง

ในการกำาจัดขยะติดเชื้อสำาหรับผู้นำาชุมชน ประชาชน อาทิ 

โรงเรียน หมู่บ้าน อาคารชุด วัด บริษัท หน่วยงานต่างๆ เป็นต้น 

ทั้งนี้ หากช่วยกันจะหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิดที่อาจเกิด

จากขยะติดเชื้อ และรักษาชีวิตผู้มีหน้าที่กำาจัดขยะด้วย.

ด้

ลดขยะติดเชื้อ รณรงค์‘ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย’

กำ�จัด ‘ก�กพิษ’ อุตส�หกรรม ตัวเลขที่ ไม่ตรงปก
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10 บันเทิง

กือบทุกปีที่ผู้เขียนได้รับเชิญไปร่วม

งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

โตเกียว (Tokyo International  Film 

Festival) (TIFF) แต่เนื่องจากปีนี้เกิดโรค

ระบาดโควิด-19 จึงเปลี่ยนไปเป็นการเชิญ

ร่วมงานเทศกาลออนไลน์แทน มิฉะนั้น

หากไปถึงโตเกียวจะถูกกักตัว 14 วัน ปีนี้

นักข่าวและแขกไปร่วมงานเทศกาลและ

ตลาดซื้อขาย หนังจะเป็นชาวญี่ปุ่นเสีย

ส่วนใหญ่ การติดต่อ ทั้งรับฟัง ชมและ

สัมภาษณ์ศิลปิน ผู้กำากับ จะทำาด้วยวิธี

ออนไลน์ ผ่านซูม ยูทูบ อินเทอร์เน็ต หรือ

ช่องทีวีอินเทอร์เน็ตที่ทางเทศกาลสร้าง

ขึ้น เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียว

ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคมถึง 8 

พฤศจิกายน ที่โรงภาพยนตร์ในย่านกินซ่า 

ปีก่อนๆ จัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์ในแถบรอป

ปองจิ ซึ่งผู้เขียนคิดว่าเหมาะสุด ทั้งสะดวก 

ทั้งปลอดภัย ทุกอย่างพร้อม ปีนี้ยังมีหนัง

ฉายฟรีกลางแจ้งช่วงค่ำาท่ีฮิบิยาสเต็ปสแควร์                                 

ซึ่งเป็นหนังเชิงพาณิชย์จากฮอลลีวูด อย่าง

เช่น John Wick Chapter 2, Spider-

Man หนังที่คัดเลือกมาฉายในเทศกาล

ประมาณ 100 เรื่อง คัดเลือกโดยโปรแกรม                          

ไดเร็กเตอร์ อิชิยามา โชโซะ (Ichiyama 

Shozo) ผู้อำานวยการสร้าง มีทั้งหนังต่าง

ประเทศ หนังญี่ปุ่น และหนังจากประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมูลนิธิญี่ปุ่น หรือ The 

Japan Foundation มีส่วนสนับสนุนและ

ผลักดัน จากจำานวนหนังทั้งหมดมีอยู่ 15 

เรื่อง ที่อยู่ในประเภทหนังประกวด โดยมี

ประธานกรรมการตัดสินคือ อิสซาเบล อู

แปร์ (Isabelle Huppert) ดาราภาพยนตร์

เสียชีวิต ญาติเกี่ยวข้องต้องการรู้ความจริง 

หนังญี่ปุ่น Riverside Mukolita จากผู้กำากับ 

โอกิกาทิ นาโอโกะ เล่าถึงชายหนุ่มไร้บ้าน

คนหนึ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านครอบครัวสูง

เรื่องราวของตำารวจสืบสวนคดีด้านยาเสพ

ติด ดารานำาได้แก่ ดอนนี เยน 

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียว 

นอกจากฉายหนังอาร์ต หนังจากผู้สร้าง

หญิงชื่อดังชาวฝรั่งเศส กับทีมกรรมการ

ตัดสินซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น อย่างเช่น ผู้กำากับ

เอโอยามา ชินจิ (Aoyama Shinji), นักเขียน

ดนตรีประกอบภาพยนตร์ เซบุ โฮโรโกะ 

(Sebu Horoko) และนักวิจารณ์ คริส ฟูจิ

วารา (Chris Fujiwara)

ภาพยนตร์เปิด TIFF ครั้งที่ 34 ได้แก่

เรื่อง Cry Macho กำากับและแสดงโดย                                       

คลินต์ อีสต์วูด ส่วนภาพยนตร์ปิดเทศกาล

ได้แก่ภาพยนตร์เพลงเรื่อง Dear Evan 

Hansen นำาแสดงโดยเอมี อดัมส์ เทศกาล 

TIFF ปีนี้ หนังจากต่างประเทศ ประเภท 

World Focus หลายเรื่องอ่าน

เรื่องย่อแล้วน่าสนใจ อย่างเช่น 

Il Buco หนังอิตาเลียนเล่าถึง

เหตุการณ์ในช่วงทศวรรษ 1960s 

เมื่อทีมนักสำารวจกลุ่มหนึ่งเดิน

ทางไปสำารวจถ้ำาแห่งหนึ่งในเมือง

คาลาเบรีย, Veneciafrenia หนัง

จากสเปนพูดถึงความขัดแย้ง

ระหว่างนักท่องเที่ยวจากสเปนกับ

เจ้าถิ่นในเมืองเวนิส, Vengeance 

is mine, all others pay cash 

หนังแอกชันดรามาเถื่อนๆ จาก

อินโดนีเซีย เล่าถึงชายผู้หนึ่ง

ถูกกลั่นแกล้ง รังแก จนเขาเกิด

ฮึกเหิมขึ้นมาสู้, Swan Song หนัง

อเมริกันเล่าถึงช่างทำาผมชราผู้

หนึ่งใช้ชีวิตอยู่บ้านคนชรา จนวัน

หนึ่งตัดสินใจหนีออกมาดูชีวิตโลก

ภายนอก

สำาหรับหนังจากเอเชีย

และญี่ปุ่นปีนี้ อาจไม่โดดเด่นเท่า

ไหร่นัก แต่มีอยู่หลายเรื่องน่า

สนใจ อย่างเช่นหนังจีนเรื่อง The 

Coffin Painter เล่าถึงช่างทำาหีบศพ ลูกชาย

ถูกฆ่า เขารอแก้แค้นอยู่หลายปีจนคนที่ฆ่า

ลูกชายพ้นโทษออกจากคุก, Somebody’s 

Flowers หนังญี่ปุ่นเล่าถึงเหตุการณ์วันหนึ่ง

ที่อพาร์ตเมนต์เมื่อกระถางต้นไม้หล่นจากที่

สูงบนอพาร์ตเมนต์ลงมาข้างล่างถูกหัวคน

อายุ, The Unnamable Dance หนังญี่ปุ่น

เล่าถึงชายแก่ซึ่งใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมาย

ไปวันๆ แต่งเติมความสุขให้กับชีวิตโดยคิด

ท่าเต้นรำาท่าใหม่, Raging Fire หนังฮ่องกง

อิสระหลายเรื่องแล้ว ยังมีหนังเชิงพาณิชย์

ที่กำาลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ อย่าง

เช่น The French Dispatch of the liberty, 

Kamsas Evening Sun งานของผู้กำากับ

เวส แอนเดอร์สัน, The Hand of God งาน

ของผู้กำากับเปาโล โซเลนติโน, Last night 

in Soho จากผู้กำากับเอ็ดการ์ ไรต์ นอกจาก

นั้นยังมีหนังจากประเทศไทยถ่ายทำาที่

โคลอมเบียเรื่อง Memoria ฝีมือโดยผู้กำากับ

ไทย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

หนังคลาสสิกญี่ปุ่น TIFF เลือกมา

ให้ชม 4 เรื่อง มีทั้งหนังชีวิตดรามาอย่าง 

Forever a woman, The moon has risen 

และหนังพีเรียดอย่าง The Wandering 

Princess และ Love under the crucifix 

สำาหรับไฮไลต์ปีนี้อยู่ที่หนังแอนิเมชัน

หลายเรื่อง สัมมนามาสเตอร์คลาสวิวัฒนา 

การหนังแอนิเมชัน ปัจจุบันและอนาคต หนัง

สารคดี รำาลึกถึงชีวิตและผลงานของยาซู

โอะ ออตซูกะ (Yasuo Otsuka) ผู้กำากับหนัง

แอนิเมชันรุ่นบุกเบิกซึ่งเพิ่งเสียชีวิตเมื่อต้น

ปีนี้ แต่ที่สำาคัญปีนี้ครบ 50 ปีหนังซีรีส์ ไอ้

มดแดง (Kamen Rider) ซึ่งโด่งดังทั่วเอเชีย 

รวมทั้งบ้านเราในยุค 70s ทางเทศกาล TIFF 

จัดให้มีการเสวนากับผู้เกี่ยวข้อง เล่าเรื่องราว

จากประสบการณ์ รวมทั้งนักแสดงบางคนที่

ยังมีชีวิตอยู่ ทั้งตัวเอกอย่าง ฟูจิโอโกะ ฮิโรชิ 

ที่แสดงเป็นฮอนโก ทาเกชิ รวมทั้งเหล่าร้าย

องก์กรชอกเกอร์จะมาร่วมในเสวนาครั้งนี้ ซึ่ง

มีอยู่หลายช่วงด้วยกัน

สำาหรับหนังที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น 

ผู้เข้าร่วมเทศกาลแบบออนไลน์สามารถชม

ได้เพียงบางส่วนจากห้องสมุดของเทศกาล 

แต่เรื่องเสวนา สัมภาษณ์ สามารถเข้าถึง

หมด วันอังคารหน้ามีให้อ่านต่อครับ.

อกดาวน์ป่วนบนตึกเลขที่ 8 ชื่อ

ไทยจากชื่อฝรั่งเศส  8 Rue 

de l’Humanite ของ Stuck 

Together หนังตลกจากแดนน้ำาหอม ที่

ว่าด้วยเรื่องใกล้ตัวเรา ชีวิตในช่วงล็อก

ดาวน์กรุงปารีสอันเนื่องมาจากโควิด-

19  บอกเล่าผ่านผู้คนในห้องเช่า หรือ

เรียกให้มีระดับคือ อพาร์ตเมนต์ ณ ตึก

หมายเลข 8  

เปิดเรื่องด้วยภาพประทับใจ                                         

แคมเปญ #ClapForOurCarers               

ปรบมือขอบคุณ และให้กำาลังใจแพทย์ 

พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ หรือ

ที่บ้านเรายกย่องให้เป็นนักรบเสื้อกาวน์

ทำางานที่บ้าน การเรียนออนไลน์ของเด็กๆ 

และปัญหาการไลฟ์ของสามีภรรยาอินฟลู

เอนเซอร์ จากนั้นจึงเข้าสู่โหมดสานสัมพันธ์ 

ทำาความรู้จักกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราว และที่

เป็นตัวแปรคือ การติดโควิดของผู้ดูแลตึก 

พฤติกรรมตัวละคร ณ ตึกหมายเลข 

8 หยิบมาจากชีวิต

จริง ตัวละครมีไม่มาก 

แต่สะท้อนภาพรวม

ของสังคม กลัวจน

เพี้ยน ไม่ใส่ใจ การ

ปรับตัว ปัญหาที่เกิด

ขึ้นจากวิถีนิวนอร์

มอล เว้นระยะห่าง

ทางสังคม อาการไม่ไว้วางใจกันและกัน กลัว

จนหวาดระแวง 

นอกจากด้านลบ ด้านมืดของคนเรา 

อย่างความเห็นแก่ตัว จากเรื่องเล็กๆ การชิง

คิวตรวจโควิด ไปจนถึงความปรารถนาให้ผู้

ของคนฝรั่งเศส ร่วมปรบมือให้กำาลังใจด้วย

คือสมาชิก 7 ครอบครัวที่พำานักอาศัยในตึก

หมายเลข 8 การแนะนำาตัวละครด้วยข้อมูล

เบื้องต้นจากเสียงของเด็กชาย ลูกชายโทนี                                     

เจ้าของตึก บอกแนวหนังอย่างชัดเจนว่า 

เป็นตลกร้าย ที่เล่นกับพฤติกรรมผู้คนในยุค

โควิด-19 

การดำาเนินเรื่องมาแบบรวมเรื่อง

สั้น  วิถีชีวิตแบบนิวนอร์มอลที่เข้มข้นด้วยข้อ

จำากัดปิดเมือง ออกนอกเคหสถานต้องมีใบ

อนุญาต ช่วงต้นของเรื่องว่าด้วยพฤติกรรม

ของแต่ละครอบครัว คู่ต่างขั้ว เจ้าของตึก 

โทนี อยู่ในกลุ่มไม่เห็นว่าเป็นภัย แค่หวัด

กระจอก ตรงข้ามกับมาร์ติน นักเขียนภาพ

ประกอบนิตยสารวิทยาศาสตร์ กลัวโควิด

ขึ้นสมอง สร้างความปวดหัวให้กับภรรยา

ทนายความ และลูกสาว มีเรื่องรักใสๆ ของ

ลูกสองบ้านแทรกมาเป็นสีสัน เทรนเนอร์

ฟิตเนสและอดีตผู้เข้าประกวดเดอะวอยส์ 

สามีภรรยา อินฟลูเอนเซอร์ คนดูแลตึก 

หญิงสูงวัยเจ้าของร้านเหล้า นักวิทยาศาสตร์

ที่ศึกษาวิจัยยารักษาโควิด และสมาชิกใหม่ 

และที่หยิบมาเป็นมุก คือพฤติกรรม

กลัวจัดของมาร์ติน จัดหนักจัดเต็มกับ

พฤติกรรมกลัวจนเพี้ยน ใส่หน้ากากดำาน้ำาเมื่อ

ออกนอกตึก ซื้อของ พาน้องหมาเดินเล่น วัด

อุณหภูมิภรรยาก่อนมีเซ็กซ์ และให้ภรรยา

นอนหน้าบ้านเพราะนำาเชื้อจากลูกความที่อยู่

ในคุกมาติดตัวเองและลูก  ขณะเดียวกันก็ล้อ

เลียนพฤติกรรมคู่ต่างขั้ว โทนี ที่ไม่หวาดหวั่น 

หวาดกลัวเชื้อไวรัส ยังมีมุกที่ว่าด้วยการ

เช่าติดโควิดตาย จะ

ได้ห้องคืนของโทนี 

ยังมีด้านบวก เชิดชู

นักรบเสื้อกาวน์ ผู้

เช่าเก็บตัว...คุณหมอ

ผู้มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ลดความ

เสี่ยงต่อการนำาเชื้อ

มาสู่ผู้คนในตึก 

ตาม

สถานการณ์ ฉาก 

เสื้อผ้า หน้าผม ไม่

ใหญ่ แต่ได้มาตรฐาน

หนังอินดี้ 

จุดเด่นจุด

ดีของหนังอยู่ที่นัก

แสดง นอกจากกำากับ

และเขียนบทร่วมกับ

ภรรยาสาว ลอเรนซ์ 

อาร์เนดานี บูน ยัง

รับบทนำา เป็นมาร์

ติน ซึ่งคุณพี่เต็มที่กับ

บทพ่อบ้านผู้กลัวโค

วิดจนเพี้ยน และเข้าขา

กันได้อย่างลงตัวกับภรรยา 

ไม่ใช่อื่นไกล ภรรยาในชีวิต

จริง ลอเรนซ์ อาร์เน ฝ่าย

หญิงถ่ายทอดอาการอ่อน

อกอ่อนใจกับพฤติกรรมของ

สามีได้อย่างน่ารักน่าเอ็นดู  

น่าชังที่สุด เพราะ

ทัศนคติ วิธีคิด ความเห็นแก่ตัว คือ โทนี รับ

บทนี้ ได้อย่างสมจริงโดยฟรองซัวส์ ดาเมียนส์ 

นักแสดงที่เหลือรับผิดชอบบทของตัวเองได้

เป็นอย่างดี และรับ-ส่งกันได้อย่างลื่นไหล 

บทหนังมีรั่วอยู่บ้าง อย่างการเปลี่ยน

พฤติกรรมจากร้ายเป็นดีแบบง่ายๆ ของโทนี 

แต่มุกตลกก็กลบเกลื่อน ทำาให้ลืมไปได้ 

ภายใต้มุกตลกล้อเลียน เสียดสี มีมุมดี

ของโควิด ในฐานะบทพิสูจน์รัก พิสูจน์ความ

อดทนของคู่รัก ที่ต้องใช้ชีวิตด้วยกันยี่สิบสี่

ชั่วโมงต่อวัน มีมุมหม่นที่ทำาให้เราเห็นถึงภัย

โควิด ที่ตอกย้ำาสัจธรรมของชีวิตมีเกิดมี

ตาย 

ส่วนประเด็นหลักที่เป็นแก่นของ

เรื่อง บอกชัดในชื่อหนัง ชื่อภาษาฝรั่งเศส 

8 Rue de l’Humanite ทำาให้เราตระหนัก

ว่าความเอื้ออาทรต่อกันเป็นส่วนหนึ่งของ

ความเป็นมนุษย์

Stuck Together เป็นหนังที่เข้ากับ

โลกยุค...ยุคโควิดครองเมืองเป็นอย่างยิ่ง.   

จากจอ

รัชชพร เหล่าวานิช

เ

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

ล็

Stuck Together

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียวครั้งที่ 34 (1)

Isabelle Huppert

French Dispatch Kamen Rider

Hula dance Riverside Mukolita
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11ดวง/อาหาร

ริเวณแยกหมอมี ซึ่งเปน

จุดเช� อมบรรจบกันระหวาง

ถนนเจริญกรุงกับถนน

พระราม 4 ถือเปนอีกหนึ่งแหลงชุมนุม

ของอรอยที่มีใหเลือกกินมากมาย หลาย

รานมีอายุเกาแกเปนที่รูจักของบรรดา

นักชิมจํานวนมาก รานที่จะแนะนําใน

สัปดาหนี้คือ “รานหอมดีหมี่เกี๊ยว” เม� อ

กอนช� อ “หอมนูดเดิ้ล” ตั้งอยูริมถนน

มิตรพันธ บริเวณแยกหมอมี ใกลวง

เวียน 22 กรกฎา

บรรยากาศภายในรานเชิญชวน

ใหเขาไปนั่งกิน รูปแบบการตกแตงเรียบ

งาย มีเอกลักษณเฉพาะตัวคลายราน

บะหมี่ฮองกงตาม

9พ.ย.64-8เม.ย.65 ผลของพฤหัสบดีจร(5)เดินในราศีกุมภตอเมืองและคนทุกลัคนาราศี

ภาพจักราศีเมษ-มีน

พฤหัสบดีจร (5) ยายจากราศีมังกรเขาไปเดินในราศีกุมภเริ่ม 9 

พ.ย.64-8 เม.ย.65

พฤหัสบดี (๕) เปนหัวหนาดาวดี หรือศุภเคราะหที่จะบันดาล

โชคลาภ ความผาสุก หรือผูใหญหรือมิตรอุปถัมภใหคน อีกทั้งทาง

โหราศาสตรยกยองใหเปนดาวที่คอยบันดาลใหมนุษยมีแตความสุข

สถาพร ใหความเห็นใจและเขาใจซึ่งกันและกันในหมูมนุษยชาติ 

สําคัญคือ หากดาวอ� นทั้งหมดกําลังรุมใหเกณฑรายตอลัคนา 

พฤหัสบดีจรใหคุณตัวเดียวก็อาจรอดได

ในวาระพฤหัสบดีจร (5) จะยายจากราศีมังกรเขาไปเดินใน

ราศีกุมภเริ่ม 9 พ.ย.64-8 เม.ย.65 จึงขอทํานายกรอบกวางๆ ถึงผล

ของพฤหัสบดีจรตอเมืองและคนทุกลัคนาราศีดังนี้

1.เมืองรัตนโกสินทรและทานที่ลัคนาสถิตราศีเมษ ไมวา

ชีวิตจะพบเร� องดี-รายแคไหน วาระนี้มีแนวโนมวาพวก ทานสวน

ใหญจะรอด เพราะอํานาจพฤหัสบดีจรจะคุมภัยได (พฤหัสบดีจร

เดินอยูในภพที่สิบเอ็ดของดวงชะตา-สิงหเกณฑ) มีโชคทางสังคม 

เพ� อนฝูงมาหาใหความชวยเหลือ และมีความสุขทางใจ

 อีกทั้งตามโฉลกบอกเปนระยะที่จะ..ฟุงเฟอง คนลือเล� อง

ลาภเหลือหลาย.. ชนิดที่หากจะไดอีกครั้งตองสิบสองปขางหนา แต

ก็มียกเวนหากทานใดที่อยูในระยะพฤหัสบดีเปนกาลกิณีจร ระวัง

เดือดรอนเพราะความโลภ หรือจากเพ� อน

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

‘หอมดีหมี่เกี๊ยว’เสนสดทําเอง

รานอรอยวงเวียน 22

ศูนยการคา มีปายบอกราคาเมนูอาหาร

อยางละเอียดสวยงาม แมวาขนาดราน

จะเล็กไปนิด แตก็มีบริเวณชั้นสองให

ลูกคาขึ้นไปนั่งไดในชวงเที่ยงๆ ที่ลูกคา

แน�นขนัด จุดขายของรานนี้คือ เสนบะหมี่

ทําเองที่มีรสชาติอรอย เสนเหนียวนุมหอม 

แมกินเสนเปลาๆ โดยไมปรุงรสก็ยังอรอย

เมนูรานบะหมี่ที่นี่คอนขางไมเหมือนใครคือ มี

ใหเลือกใสสวนประกอบมากมายตั้งแตเกี๊ยวกุงสูตรแปง

บางกําลังดี เนื้อกุงตัวใหญเดงฉ่ําเต็มคํา หมูแดงหมัก

ขามวันแลวยางดวยเตาถานใหรสเขมขน หมูกรอบทอด

จนกรอบอรอยละมุนลิ้น และเนื้อปู ชามแรกที่ลองสั่ง

มาชิมคือ บะหมี่หมูกรอบ หมูกรอบรานนี้กรอบอรอย

ไมเหนียวหรือแข็งกระดาง ชามสองสั่งเกี๊ยวแหงใส

หมูแดงกับเนื้อปู ปดทายดวยขาวผัดกุนเชียง

พออิ่มไดที่ก็คุยกับเจาของรานวัยหนุมช� อ คุณ

สุเมธ ทวิวรดิลก เปนทั้งเจาของกิจการและเปนคน

ปรุงเองทั้งหมด คุณสุเมธบอกวา ครอบครัวมีกิจการ

ทําเสนบะหมี่ขายสงนานกวา 50 ป และเปดรานขาย

กวยเตี๋ยวมาได 15 ปแลว เพราะอยากมีรานเปน

ของตัวเอง สถานที่ทําเสนกับรานกวยเตี๋ยวอยูใกลๆ 

กัน ภายหลังเพิ่มเมนู มีขาวผัด ขาวหมูแดงและโกย

ซีหมี่เพ� อใหลูกคามีทางเลือกมากขึ้น โดยหนารานทํา

กวยเตี๋ยว หลังรานทําขาวผัดกับโกยซีหมี่

“สูตรทําเสนบะหมี่เปนของบรรพบุรุษคนจีน

กวางตุง ลักษณะเสนกลมเล็ก ซึ่งเนนใชไขจํานวน

มาก และผสมไขเปด ทําใหเสนหอมนุมเปนพิเศษ 

เวลาลวกเสนก็ลงในน้ําเดือดจัดๆ จุมน้ําเย็นแลว

แชน้ํารอนอีกนิด ก็จะไดเสนเหนียวนุมน�ากิน” 

คุณสุเมธกลาว

สําหรับราคา บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง 50 บาท 

บะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบ 60 บะหมี่เกี๊ยวปู 65 บะหมี่

เกี๊ยวปู-หมูแดง 70 บะหมี่เกี๊ยวรวมมิตร (ปู-หมูแดง-

หมูกรอบ) 85 หากยังไมอิ่ม รานนี้ยังมีเมนูเด็ดคือ 

ขาวผัด ขาวหมูแดง และโกยซีหมี่ ซึ่งเลือกใสหมูแดง 

หมูกรอบ กุนเชียง ปู กุง รวมมิตร รานเปดตั้งแต

เวลา 10.00-18.00 น. หยุดทุกวันพฤหัสบดี สอบถาม

เพิ่มเติมโทร.0-2623-0237, 08-6056-6924.
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2.ทานที่ลัคนาสถิตราศีพฤษภ ไมวาชีวิตจะพบเร� องดี-ราย

อะไรอยู วาระนี้มีแนวโนมวาพวกทานสวนใหญจะมีผลดี-ผลสําเร็จ

กาวหนาในการทํางานตามระดับวาสนา เชนไดงานหรือเล� อน

วิทยฐานะ ผูใหญเมตตา ไดรับการยอมรับ ช� อเสียงดี มีปญหาก็จะ

หายไปตามโฉลก…ไขหายเอง คนยําเกรงจะรุงเรือง

ยกเวนทานที่อยูในระยะพฤหัสบดีจรกําลังเปนกาลกิณี ระวัง

นายหาเร� อง ตกงาน เสียช� อเสียงเกียรติยศ

3.ทานที่ลัคนาสถิตราศีมถิุน ที่ผานมาพวกทานสวนใหญ

สะบักสะบอมแบบไมน�าเช� อ เพราะดาวใหญเขามุมอับ-รายพรอม

กัน ไมวาตองเผชิญกับอะไรอีกตอไป แตตอไปนี้ถือเปนระยะที่พวก 

ทานสวนใหญชะตาเริ่มฟน จิตใจลดความขุนของกังวลหมนหมอง 

มีโอกาสมีโชคดี ดวยเร� องในบาน การตางประเทศ การไดทุนหรือ

สนับสนุน ไดตําแหน�งที่ออกแนวใชพระคุณมากกวาพระเดช บาง

ทานไดแฟน หรือไดลูก ไดประกอบกิจทางศาสนา ตามโฉลก..

ไดฐานา ลุลาภาอยูนองเนือง..

ยกเวนทานใดที่พฤหัสบดีกําลังเปนกาลกิณีจรระวังเร� อง

กฎหมายหรือ เดินทางไกลมีปญหาหรือ ยุงยากเร� องในบาน หรือ

การศึกษาตอระดับสูง

4.ทานที่ลัคนาสถิตราศีกรกฎ เปนจังหวะที่ไมดีจากเกณฑนี้

คือพวกทานสวนใหญ อาจจะเจอกับเร� องเจ็บไขไดปวยของทานเอง 

หรือคนรอบขาง หรือจากเปนจากตาย หรือทําใหเสียเงินทองจาก

การรักษาพยาบาล หรือจากความประมาท หรือไมอาจจะไดความ

ผิดในสิ่งที่ไมไดกอตามโฉลก..ไดความผิด จนน้ําจิตชัยปรา..

ทางโหรถือวาเปนระยะที่หัวหนาเทวดาประจําตัวของพวก

ทานปวย คุมครองดวงชะตาไดนอย เปดโอกาสใหดาวรายเกณฑ

รายระรานดวงชะตาได ยกเวนทานที่พฤหัสบดีกําลังเปนศรีจรก็มี

แนวโนมไดมรดก-ของเกา ประกันภัย-ประกันชีวิตแบบไมคาดฝน

มากอน

5.ทานที่ลัคนาสถิตราศีสิงห ไมวาพวกทานกําลังเจอเร� องดี-

รายใดในชีวิต แตเปนระยะที่พวกทานสวนใหญจะไดผลดีจากการ

สมรส หรือผลดีจากคูครอง หรือบรรดาหุนสวนทั้งหลายของชีวิต 

หรือการรวมทุน เขาหุน หรือไดผลดีจากคดีความ จับตาไปถึงได

แฟนจากวงสังคมหรือการเดินทาง รวมทั้งเงินหรือรายไดพิเศษเปน

ไปตามโฉลก..ลาภโดยหมาย ไดงายดายดวยปญญา..

ยกเวนทานใดที่พฤหัสบดีกําลังเปนกาลกิณีจร ใหระวังการ

สมรสที่ราย-รวมทุนหรือเขาหุนเปนพิษ หรืออาจเกิดเร� องรายกับคน

เหลานี้ในชีวิตพวกทาน หรือไมทานก็อาจแพคดีความ

6.ทานที่ลัคนาสถิตราศีกันย ไมวาพวกทานกําลังเจอเร� องดี-

รายใดในชีวิต แตจากเกณฑนี้ พวกทานสวนใหญระวังถูกใสความ

ตามโฉลก..หญิงมารยา ใส โทษาใหวุนวาย.. รวมทั้งพวกทานหรือ

บริวาร หรือสัตวตัวเล็กที่เลี้ยงไวปวย หรือมีหนี้ ยกเวนหากเปน

ระยะที่พฤหัสบดีศรีจร มีแนวโนมไดบริวารที่ถูกใจ สุขภาพจะดีขึ้น 

แตหากพฤหัสบดีกําลังเปนกาลกิณีจรมีโอกาสไดลาภแตไมมาก

7.ทานที่ลัคนาสถิตราศตีุล ไมวาพวกทานจะกําลังพบกับ

เร� องดี-รายใดในชีวิต แตเกณฑนี้ถือวาลัคนาพวกทานสวนใหญ

ไดรับการคุมครองจากหัวหนาดาวดีเต็มที่ ผลคือจะประสบความ

สําเร็จเร� องลูก หรือแฟน หรือความรัก หรือการลงทุนแบบเสี่ยง 

หรือฉวยโอกาสทํากําไร หรือบันเทิง เปนไปตามโฉลก…เพราะ

ปรีชา ไดลาภาโดยสบาย..

ยกเวนทานที่พฤหัสบดีกําลังเปนกาลิกิณีจร ระวังผิดหวัง

เร� องแฟน หรือลูก หรือการเสี่ยงมากไปโดยไมมีเหตุผลรองรับจน

เสียหาย

8.ทานที่ลัคนาสถิตราศีพิจิก ไมวาพวกทานจะกําลังพบกับ

เร� องดี-รายใดในชีวิต แตเกณฑนี้มีแนวโนมวาพวกทานสวนใหญจะ

รมร� นในครัวเรือน หรือเกิดผลดีในการสรางเนื้อสรางตัวใหเปนปก

แผนแน�นหนา หรือศึกษาตอ หรือไดรับมรดก แตดานรายพอหรือ

แมของคูครองอาจปวย หรือจากไป หรือพวกทานเองมีเร� องเดือด

รอนเพราะพี่นองตามโฉลก..พี่ นองหยาม จะทําความดวยริษยา..

สวนทานใดที่อยูในระยะพฤหัสบดีกําลังเปนกาลกิณีจรโปรด

ระวังเร� องรายเกี่ยวกับบานหรือที่ดิน หรือรถเกง หรือมรดก หรือ

ของเกา หรือการเรียน หรือการเซ็นหนังสือสัญญาตางๆ

9.ทานที่ลัคนาสถิตราศีธนู ไมวาพวกทานจะกําลังพบกับ

เร� องดี-รายใดในชีวิต (โดยเฉพาะอยางยิ่งเร� องเงิน) แตเกณฑนี้มี

แนวโนมวาพวกทานสวนใหญ จะไดบุญเกามาตอบสนอง จากการ

เดินทางหรือเอกสาร หรือหนังสือ หรือญาติพี่นอง หรือการเปน

นายหนาติดตอส� อสารที่อาจได โครงการใหญๆ ทําใหเขมแข็งขึ้น 

เกณฑดีนี้ยังสาดผลดีไปถึงคูครอง หรือหุนสวนชีวิต และอาชีพหรือ

รายไดพิเศษ ตามโฉลก…ถึง บุญเพรงคนยําเกรงใหลาภา..

ยกเวนทานที่พฤหัสบดีจรกําลังเปนกาลกิณีระวังความ

ผันแปรเปนรายคือจากบุญเกา เปนรับกรรมเกาไป

10.ทานที่ลัคนาสถิตราศีมังกร ไมวาพวกทานจะกําลังพบ

กับเร� องดี-รายใดในชีวิต แตเกณฑนี้มีแนวโนมวาพวกทานสวน

ใหญจะไดผลดีเร� องเงิน สําคัญหรือหากพวกทานมีศัตรูก็มีแนวโนม

จะมาเจรจาขอยอมความหรือขอคืนดีตามโฉลก…ศัตรูมี มาคืนดี

โอนออนเอง..ดูตัวอยางไดที่พลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี ที่ผูเขียนหัวเราะกาก เพราะคนที่โพสตวาทานเปนสัตว

เลื้อยคลานมานั่งตอหนาตํารวจอัดคลิปขอโทษทาน บอกจะไมทํา

อีกแลว

ยกเวนทานใดที่พฤหัสบดีกําลังเปนกาลกิณีจรระวังการเงิน

เปนพิษ และศัตรูพลิกกลับเปนเลนงานเอาอีก

11.ทานที่ลัคนาสถิตราศกีุมภ ไมวาพวกทานจะกําลังพบกับ

เร� องดี-รายใดในชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่งที่ผานมาเขาขายอภิมหา

อึดอัด+ดวงแตก แตเกณฑนี้มีแนวโนมวา พวกทานสวนใหญชะตา

จะเริ่มฟน แมจะยังเหลืออึดอัด+ดวงแตก แตถือวาพวกทานรอด

แลว และสุขภาพกายและใจดีขึ้น คอยๆ ไดรับความสุขแบบนิ่มๆ 

คลายๆ ยืนอยูบนยอดหญา หรือไดทรัพยสิน มีความนึกคิดไปใน

ทางที่ดี สมองแจมใส อีกทั้งแมมีคนเลนงาน แตผูใหญกวาจะชวย

เหลือตามโฉลก..ผูมีศักดิ์จักบีฑา ภายหลังจึงราชา ใหลาภาคน

ยําเกรง..

ยกเวน ทานใดที่พฤหัสบดีกําลังเปนกาลกิณีจรคงดูไมจืด

เหมือนคนกําลังตองธรณีสาร หรือถูกคว่ําบาตรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ตองรอใหผานพนวันเกิดรอบนี้ ไปก็จะดีขึ้น

12.ทานที่ลัคนาสถิตราศีมีน ไมวาพวกทานจะกําลังพบกับ

เร� องดี-รายใดในชีวิต แตเกณฑนี้มีแนวโนมวาพวกทานสวนใหญจะ

อึดอัด ทั้งตัวทานเอง-งาน-ผูบังคับบัญชา บางคนอกหักรักคุด ผิด

หวัง ถูกยาย ถูกตั้งกรรมการสอบ ฯลฯ เปนไปตามโฉลก..ทรัพย

วิบัติ ขาคนพลัดกระจัดกระจาย…

วิธีการรับมือคือ โปรดเก็บเนื้อ เก็บตัว เก็บงานไมให โดด

เดนลอเปา คือทําอะไรแบบลึกลับอยาใหใครจับทางได เพราะถึง

อยางไรก็ มีโอกาสไดชัยชนะเหนือศัตรู

ทั้งนี้ ยกเวนที่ทานพฤหัสบดีกําลังเปนศรีจร เสียอะไรไปจะ

ไดกลับมา สวนทานที่พฤหัสบดีกําลังเปนกาลกิณีจรจะพลิกกลับเปน

ดี คืออยากไดอะไรก็จะไดตามโฉลก..ลาภเหมือนมาดที่หวังไว

สวนการจะดูวาพฤหัสบดีเปนศรีหรือกาลกิณีจรหรือไมนั้น 

ตองปรึกษาโหรประจําตัว.



นวันจันทร์ที่ 1 พ.ย.นี้ จะเป็นวันแรกที่รัฐบาลตัดสินใจเปิด

ประเทศให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยว โดยเปิด

นำาร่อง 17 จังหวัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมายืนได้อีก

ครั้ง ในขณะเดียวกันตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงนี้อยู่ใน

ระดับ 7-9 พันคน ลดลงจากที่เคยขึ้นสูงสุดแตะ 2 หมื่นคนต่อวัน 

รวมถึงจำานวนคนที่ได้ฉีดวัคซีนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทะลุเกินครึ่ง

ของจำานวนประชากรในประเทศ จึงเป็นนิมิตหมายอันดีที่รัฐบาลจะใช้

ช่วงเวลานี้เปิดประเทศ

เมื่อมีการเปิดประเทศแล้ว ก็ต้องมีการยกเลิกเคอร์ฟิวตามมา 

ทำาให้มีการรวมตัวกันทางสังคมมากขึ้น ซึ่งยังไม่รวมถึงชาวต่างชาติ 

นับเฉพาะคนไทยที่จะออกมารวมตัวพบปะกันมากขึ้น ซึ่งหลายฝ่าย

กังวลว่าอาจมีโอกาสพบการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 กระทั่งนำาไป

สู่การระบาดระลอกใหม่หรือไม่

 อย่างไรก็ตาม ทางการแพทย์ได้มีการประเมินแล้วกรณีเปิด

ประเทศ จะมีเคสไหนที่เกิดขึ้นได้บ้าง โดย นพ.เฉวตสรร  นามวาท ผู้

อำานวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุม

โรค ได้คาดการณ์สถานการณ์ไว้ว่า  เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจาก

เปิดประเทศเป็นไปได้ 3 ทาง คือ

 สีเขียว ถ้าติดเชื้อ 1 คน โอกาสแพร่เชื้อ 1 คน โอกาสแพร่

เชื้อต่อไปอีกคนจะลดลงได้ 25% หรือก่อนล็อกดาวน์ ถ้าทุกคนยังยึด

มั่นในมาตรการป้องกันส่วนบุคคล แนวโน้มผู้ติดเชื้อก็จะลดลงเรื่อยๆ 

จนถึง 5 พันคนต่อวัน

 สีส้ม ถ้าติดเชื้อ 1 คน โอกาสแพร่เชื้อต่อไปอีกคนจะลดลง

ได ้15% เทียบกับก่อนล็อกดาวน ์ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการปิดสถาน

ที่เสี่ยง ทำาให้ประสิทธิภาพการป้องกันการระบาดลดลงบ้าง 

สีเทา ถ้าทำาไม่สำาเร็จ อัตราการแพร่เชื้อสูงเหมือนก่อนล็อก

ดาวน์ รวมถึงการฉีดวัคซีนน้อยว่าเป้าหมายช่วงเดือน  ต.ค.-พ.ย. ก็มี

นิ้ว ประกอบเข้ากับปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. M16 ที่ชำารุดใช้การ

ไม่ได้ ให้สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง

นอกจากนั้น มีการซ่อมปรับปรุงยุทโธปกรณ์และชิ้นส่วนซ่อม

สำาคัญ เช่น โครงการซ่อมสร้างเครื่องยนต์รถถัง,  โครงการซ่อม

ปรับปรุงรถสายพานลำาเลียง M 113 เป็น M  113 A2I รวมถึงสิ่ง

อุปกรณ์สายพลาธิการ อาทิ จักรเย็บผ้า  อุปกรณ์เครื่องสนาม รถยก 

เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำากลับมาใช้งานได้ใหม่

ที่ผ่านมายังมีการพัฒนาขีดความสามารถของโรงงานซ่อมยาง 

กองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สาย

สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นการผลิตยางรถยนต์ทางทหาร

โดยใช้ยางพาราภายในประเทศ ที่ปกติต้องจัดหายางจากต่างประเทศ

ในราคาสูง จำานวน 17  ชนิด กว่า 16,600 เส้น/ปี 

โดยโรงงานซ่อมยางสามารถผลิตสนับสนุนยางรถยนต์ทางทหาร 

เพื่อใช้งานในกองทัพบกได้โดยเฉล่ียอยู่ท่ีจำานวน  10,000 เส้น/ปี ซ่ึง

สามารถช่วยประหยัดงบประมาณและระยะเวลาในการดำาเนินการจัดหา

แลกเปลี่ยนสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับที่พิจารณาแล้วว่าซ่อมไม่คุ้มค่า 

หรือหมดอายุการใช้งานให้เกิดประโยชน์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำาเนิน

การแลกเปลี่ยนยานพาหนะ สายขนส่ง ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 25 ปี

ขึ้นไป ที่มีสภาพชำารุดและพิจารณาแล้วว่าซ่อมไม่คุ้มค่า จำานวนทั้งสิ้น 

4,357 คัน คิดเป็นมูลค่าซากได้ 113,515,300 บาท

 และได้ดำาเนินกรรมวิธีตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อทางราชการ โดยสามารถแลกเปลี่ยนเป็นยานพาหนะสายขนส่ง

แบบต่างๆ คิดเป็นมูลค่ายานพาหนะใหม่ มูลค่ากว่า 154 ล้านบาท 

(154,878,300 บาท) ได้รถยนต์สายขนส่งใหม่รวม 445 คัน

ภายใต้สถานการณ์งบประมาณ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ

การจัดซื้ออาวุธจากต่างประเทศในวงเงินสูงไปอีกหลายปี  กองทัพ

อาจต้องเดินทางสายกลาง พึ่งพาตัวเองให้อยู่รอดไปก่อน 

แต่ระหว่างน้ีก็ต้องติดตามสถานการณ์ ศึกษาวิจัยให้เท่าทันกับ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอาวุธท่ีพัฒนาแบบก้าวกระโดดทุกปี!!

นพ.เฉวตสรร นามวาท
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12 ในประเทศ

ญหาระหว่างที่ดินของเจ้าของที่ดิน

ต่างแปลงกัน ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทาง

สาธารณะเพราะมีที่ดินแปลงอื่นปิดกั้น

อยู่ จะสามารถผ่านที่ดินของคนอื่นเพื่อสู่ทาง

สาธารณะได้หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาในหลัก

กฎหมายเรื่อง ทางภาระจำายอมกับทางจำาเป็น

ทางภาระจำายอม คือ การที่

อสังหาริมทรัพย์ใดอาจต้องตกอยู่ในภาระจำายอม

อันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบาง

อย่าง ซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้อง

งดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์

ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์

อื่น ซึ่งการได้มาของภาระจำายอมนั้นมีด้วยกัน 3 

ทาง ได้แก่ โดยนิติกรรมสัญญาระหว่างเจ้าของ

ที่ดินคู่กรณี โดยอายุความที่มีการใช้ทางโดยสงบ

เปิดเผยติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี หรือโดยผล

ของกฎหมาย

ตัวอย่างเช่น เจ้าของที่ดินแปลง ก. ตกลง

ยินยอมให้เจ้าของที่ดินแปลง ข. ใช้ทางเดินผ่าน

ที่ดินของตนออกไปสู่ทางสาธารณะได้ หรือที่ดิน

แปลง ข. ใช้ทางเดินผ่านที่ดินแปลง  ก. โดย

สงบเปิดเผยด้วยเจตนาใช้ทางภาระจำายอม โดย

เจ้าของที่ดินแปลง ก.มิได้ยินยอมก็ตามเป็นเวลา 

10 ปี ทั้งสองกรณีถือว่าที่ดินแปลง ก.ตกอยู่ใน

ภาระจำายอม เจ้าของที่ดินแปลง ก.จะไปสั่งห้าม

หรือปิดกั้นไม่ให้ใช้ทางเดินไม่ได้ เป็นต้น

ทางจำาเป็น คือ ท่ีดินแปลงใดมีท่ีดินแปลงอื่น

ล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ หรือมี

ทางออกสู่ทางสาธารณะได้แต่ไม่สะดวกเนื่องจาก

ต้องข้ามสระ บึง หรือทะเล หรือมีท่ีชันอันระดับ

ท่ีดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากันมาก กฎหมายให้

เจ้าของท่ีดินแปลงท่ีถูกล้อมมีสิทธิจะผ่านท่ีดินซ่ึง

ล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ แต่ต้องใช้ค่าทดแทน

แก่เจ้าของท่ีดินเป็นค่าใช้ทางด้วย

ตัวอย่างเช่น ที่ดินแปลง ข.ถูกที่ดินแปลง 

ก.ล้อมขวางกั้นไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ 

กรณีนี้เจ้าของที่ดินแปลง ข.มีสิทธิ์ร้องขอให้เปิด

ทางผ่านที่ดินแปลง ก.ไปสู่ทางสาธารณะได้ โดย

เจ้าของที่ดินแปลง ข.ต้องใช้ค่าทดแทนในการใช้

ทางนั้นแก่เจ้าของที่ดินแปลง ก.ด้วย เป็นต้น

ข้อแตกต่างระหว่างทางจำาเป็นกับทาง

ภาระจำายอม

1.ทางจำาเป็นเกิดขึ้นเนื่องจากที่ดินถูก    

ปิดล้อมด้วยที่ดินแปลงอื่น ไม่มีทางออกสู่ทาง

สาธารณะได้ แต่ทางภาระจำายอมไม่จำาเป็นต้อง

ถูกที่ดินแปลงอื่นปิดล้อมหรือมีที่ดินติดกัน แม้ไม่

อยู่ติดกันก็สามารถใช้ทางภาระจำายอมได้

2.ทางจำาเป็นผู้มีสิทธิจะผ่าน ต้องใช้ค่าทด

แทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ เพื่อความเสีย

หายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้น (ยกเว้น กรณี

ที่ดินแบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันเป็นเหตุให้แปลง

หนึ่งไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะ เจ้าของ

ที่ดินแปลงที่ถูกล้อมมีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดิน

ได้เฉพาะบนที่ดินแปลงที่ได้แบ่งแยกหรือแบ่ง

โอนกันและไม่ต้องเสียค่าทดแทน) แตกต่างจาก

ทางภาระจำายอม หากเป็นการได้มาโดยนิติกรรม

สัญญาก็เป็นเรื่องระหว่างคู่กรณี ว่ามีข้อตกลง

ใช้ค่าทดแทนหรือไม่ซึ่งอาจไม่มีค่าทดแทนก็ได้ 

ส่วนการได้ภาระจำายอมโดยอายุความไม่ต้องใช้

ค่าทดแทน 

3.ทางจำาเป็นจะต้องเป็นการขอผ่านไปสู่ 

ทางสาธารณะเท่านั้น จะขอผ่านไปสู่สถานที่หรือ

ทางอย่างอื่นนอกจากทางสาธารณะไม่ได้ แตก

ต่างจากทางภาระจำายอมซึ่งทางภาระจำายอม

อาจผ่านไปสู่ที่ใดก็ได้  

4.ทางจำาเป็นไม่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงาน                                                        

เจ้าหน้าที่เพราะเป็นการได้สิทธิตามกฎหมาย 

แตกต่างจากทางภาระจำายอมที่ได้มาโดยนิติ 

กรรมสัญญา ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้า

หน้าที่ มิฉะนั้นถือว่าไม่สมบูรณ์ หรือได้ภาระ

จำายอมมาโดยอายุความก็ยังต้องร้องขอต่อ

ศาล ให้เจ้าของภารยทรัพย์ไปจดทะเบียนภาระ

จำายอมจึงจะใช้ยันบุคคลภายนอกได้

ดังนั้น หากมีปัญหาเรื่องที่ดินปิดล้อม 

ทำาให้ที่ดินอีกแปลงไม่มีทางออก หรือต้องการ

ใช้ทางผ่านที่ดินแปลงอื่น ก็ต้องพิจารณาหลัก

กฎหมายดังกล่าวข้างต้นเพื่อบรรเทาความเดือด

ร้อนของทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นธรรมต่อไป.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘ปัญหาที่ดินถูกปิดล้อม’

เปิดประเทศจะ ‘รุ่ง’ หรือ ‘ร่วง’

จัดหาอาวุธแบบพึ่งพาตัวเอง

โอกาสที่จะพบการติดเชื้อวันละหมื่นรายขึ้นไป

อีกด้านหนึ่งแพทย์ยังกังวลว่า ด้วยการที่คนไทยฉีดวัคซีนได้มาก

ขึ้น มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น อาจเป็นจุดหละหลวมที่จะทำาให้คนไทยการ์ด

ตกหรือไม่ อธิบายแบบเรียบง่ายก็คือ ถึงแม้การฉีดวัคซีนเข็มแรกใกล้

แตะ 60% ของจำานวนประชากรไทย แต่อาจมีบางกลุ่มหลังจากที่รับ

วัคซีนแล้วมาตรการส่วนบุคคลของตัวเองก็ลดลงไปด้วย รวมถึงการ

เปิดประเทศ ยกเลิกเคอร์ฟิว เปิดสถานบันเทิง ก็มีสิทธิ์ที่ผู้ติดเชื้อที่ไม่

แสดงอาการจะแพร่สู่ผู้อื่น ซึ่งผู้ที่จะได้รับผลกระทบที่สุดคือผู้ที่ยังไม่

ได้รับวัคซีนเข็มแรกจำานวน 40% เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงป่วยรุนแรง 

รวมถึงเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วหลายเท่า

ที่ชัดเจนคือสหรัฐอเมริกา ที่แม้ความครอบคลุมในเข็มแรก

อยู่ที่ 68% แต่ผู้ติดเชื้อยังมีมากกว่า 7 หมื่นคนขึ้นไป และผู้เสียชีวิต

อยู่ที่ 1.7 พันรายขึ้นไปแทบทุกวัน อันเนื่องมาจากความหละหลวม

ของพลเมืองอเมริกัน ยิ่งงานที่มีผู้คนรวมตัวกันมากโดยเฉพาะกีฬา 

มาตรการส่วนบุคคลแทบจะหายไปหมดสิ้น ถอดหน้ากาก ไม่มีระยะ

ห่าง ตะโกนส่งเสียงดัง จึงไม่แปลกที่จะเห็นภาพคนติดเชื้อมาก

อีกภาพหนึ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้

คาดการณ์ว่าเมื่อเปิดประเทศแล้ว ไทยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาต่ำา

กว่า 1 ล้านคน เชื้อสายพันธุ์อื่นๆ มีสิทธิ์ที่จะเข้ามามากขึ้น 

ดังนั้น สิ่งสำาคัญที่สุดคือ พยายามให้วัคซีนคนไทยให้

ครอบคลุมมากที่สุด เพราะการเปิดประเทศ การกระตุ้นเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ต้องมาพร้อมกับการรักษาชีวิตของคนไทยด้วยเช่นกัน.

on Voyage บนเส้นทางข้าแผ่นดิน” หนังสือที่จัด

พิมพ์ โดยสำานักพิมพ์มติชนเมื่อปี ๒๕๕๘ บอกเล่า

เรื่องราววัยเยาว์อันแสนสุขของ ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ ที่มีพ่อเป็นต้นแบบ หล่อ

หลอมให้เด็กชายผู้หนึ่งเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีอุดมคติในการดำาเนิน

ชีวิต เป็นข้าราชการที่อุทิศตนเพื่อประชาชนและส่วนรวม บนความ

ซื่อสัตย์และเสียสละ 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำานวยการ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand  Institute of 

Justice-TIJ) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท 

ปตท.จำากัด (มหาชน) และอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นบุตรสุ

จินต์-เพ็ญศรี (นุตสติ) กิตยารักษ์ เกิด ๑๓ กันยายน ๒๕๐๑ มีพี่สาว

คนเดียวชื่อ รศ.ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ (หน่อย) นักวิทยาศาสตร์

ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เชี่ยวชาญด้านการวิจัยโรคเขต

ร้อน โดยเฉพาะยุงเป็นพาหะนำาโรค คู่สมรส ศริยา ไกรจิตติ ธิดา

ศาสตราจารย์สรรเสริญ-พัชรี (อิศรเสนาฯ) ไกรจิตติ มีบุตร-ธิดา ๓ 

คน กันต์รวี (แอ๊ม) กันต์นภัส (อ๊อม) และศรณ์กิติ์ (เอิ๊น)

 การศึกษาในวัยเริ่มต้น โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จบ

ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตร

บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนรัฐบาลไป

ศึกษาปริญญาโทด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศจากมหา

วิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.) และได้ทุนฟุลไบรต์ไป

ศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญา

เอกด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา 

ชีวิตราชการ เร่ิมต้นใช้ทุนท่ีกรมอัยการ หรือสำานักงานอัยการ

สูงสุดในปัจจุบัน ในปี ๒๕๒๖ จนเป็นผู้อำานวยการสถาบันกฎหมายอาญา

คนแรก ในปี ๒๕๔๓ โอนย้ายมาท่ีกระทรวงยุติธรรมเพื่อช่วยปฏิรูปโครง 

สร้างกระทรวงยุติธรรมใหม่ ต่อมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมต้ังแต่อายุ

ไม่ถึง ๕๐ ปี  ดำารงตำาแหน่งยาวนานถึง ๖ ปีช่วงระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๗  

และภายหลังขอย้ายไปเป็นท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำา 

ไม่ขอรับตำาแหน่งบริหารต่อ นอกจากน้ียังเป็นกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อน

พ่ึง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการดำาเนินงาน

โครงการกำาลังใจ ในพระดำาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ                                                                             

(พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) กรรมการเนติบัณฑิตย

สภา นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยคอร์แนล ผู้เช่ียวชาญสหประชาชาติด้าน

กระบวนการยุติธรรม  เป็นผู้บรรยายด้านกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาชีพท้ังในและต่างประเทศ ฯลฯ

“ในชีวิตผมไม่เคยมีความคิดที่จะทำางานอย่างอื่นเลยนอกจาก

รับราชการ คำาว่า ‘ข้าราชการ’ แปลว่า ‘ผู้ที่ทำากิจการของพระราชา’ 

ในที่นี้หมายถึงการเป็นผู้รับผิดชอบ  ‘งานของแผ่นดิน’ อันเป็นงาน

ของส่วนรวม เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทุกข์สุขของประชาชน และ

เกี่ยวข้องกับความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของบ้านเมืองโดยตรง การ

มีโอกาสเป็น ‘ข้าแผ่นดิน’ ทำางานของแผ่นดินเพื่อสนองคุณแผ่นดิน 

เป็นความใฝ่ฝันและความภาคภูมิใจที่สุดของชีวิตผม”

ตลอดเส้นทางของชีวิตนับแต่วัยเด็ก จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็น

ข้าราชการน้ำาดีที่ประสบความสำาเร็จในสายงานที่เกี่ยวข้อง นับได้ว่า

มีพ่อผู้เป็นข้าราชการฝ่ายปกครองที่เป็นทั้งต้นแบบและแรงบันดาล

ใจ เป็นผู้ที่คอยปลูกฝังและบ่มเพาะแนวทางดำาเนินชีวิตมาโดยตลอด 

“แม้พ่อจะไม่ได้พร่ำาสั่งสอนผมทุกวันให้ทำาตัวเป็นข้าราชการที่ดี แต่

ผมโชคดีที่ได้เห็นตัวอย่างจากการกระทำาและการดำาเนินชีวิตของพ่อ  

พ่อทำาให้ผมรักและภูมิใจในความเป็นข้าราชการ พ่อเป็นต้นแบบของ

ผม ผมภูมิใจที่ได้เดินตามรอยพ่อ” 

แม้ช่วงแรกในชีวิตการเรียนการทำางานได้ศึกษาด้านนิติศาสตร์

ที่ออกไปในแนวเชิงธุรกิจ คือศึกษามาทางด้านกฎหมายการค้า

และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แต่ภายหลังได้เบนเข็มมาเน้นด้าน

กระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และได้ทุ่มเทอุทิศให้กับการ

ทำางานการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามความชัดเจนในใจดังที่ได้

เล่าเอาไว้ว่า “ผมรู้ความต้องการของชีวิตแล้วว่า ผมต้องการมีส่วน

ช่วยให้การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมประสบความสำาเร็จ ผมอยาก

มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบงานยุติธรรม 

และช่วยผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ระบบ

การดำาเนินคดีของเราสามารถอำานวยความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง” 

“ในชีวิตของการเป็นนักปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ผมได้

เข้าไปมีส่วนร่วมในหลายๆ เรื่อง ตั้งแต่เรื่องการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาชีพ การศึกษาวิจัยและพัฒนากฎหมาย 

การร่างรัฐธรรมนูญส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม การปรับ

โครงสร้างระบบและหน่วยงาน การจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมใหม่ 

และการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารงานยุติธรรม การ

เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการยุติธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ผมยังมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง

กับการปฏิรูปประเทศในกรอบที่กว้างขึ้นในเวลาต่อมาด้วย” 

วัยเด็กที่เติบโตมาในท่ามกลางธรรมชาติอันแสนงามของ

บรรยากาศจวนที่พักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้

หล่อหลอมให้เด็กชายคนหนึ่งเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรชั้นนำา เป็น

ข้าราชการน้ำาดีที่เป็นแบบอย่างได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำาตอบ 

“ผมว่าไม่มีอะไรจะทำาให้ชีวิตของเด็กคนหนึ่งมีความสุขได้เท่ากับการ

ได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่  และไม่มีโรงเรียนใดในโลกจะสามารถอบรม

สั่งสอนให้เด็กเป็นคนได้สมบูรณ์เท่ากับการเรียนรู้ชีวิตผ่านโรงเรียน

แห่งความรักและความอบอุ่นของครอบครัว การได้ใช้ชีวิตกับพ่อแม่

ในวัยเด็กจึงนับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหน่งที่เกิดกับชีวิตผม” 

“การได้ใช้ชีวิตวัยเด็กริมแม่น้ำาบางปะกงที่สงบและงดงาม 

การได้มีโอกาสเป็นลูกหลวงพ่อโสธรอันศักดิ์สิทธิ์ การได้คบหากับ

เพื่อนวัยเด็กต่างฐานะที่รักกันไม่เสื่อมคลาย การได้สัมผัสบรรยากาศ

ในอดีตที่สวยงามและอัธยาศัยไมตรีของผู้คนชาวแปดริ้วนับเป็นโชค

วาสนาอันประเสริฐยิ่งของผม”... “ช่วงที่พ่อเป็นปลัดจังหวัดผมไม่รู้

เลยว่าตำาแหน่งของพ่อสำาคัญแค่ไหน พ่อไม่เคยเอาเรื่องงานมาคุย

ในบ้าน ผมรู้แต่ว่าพ่อต้องทำางานเยอะมาก และไม่ได้มีเวลาที่จะมา

เล่นกับเรามากนัก ที่น่าแปลกคือ แม้พ่อจะไม่ได้มีเวลามาเล่นกับ

ผมมากนัก แต่เวลาต่างๆ ที่ได้ทำากิจกรรมเล็กๆน้อยๆ ร่วมกันจะถูก

บันทึกเป็นข้อมูลของความสุขในสมองของผม เป็นภาพของความ

ทรงจำาที่ดีอย่างไม่รู้ลืม อย่างเช่นเรื่องที่พ่อเล่าบนโต๊ะอาหารจาก

หนังที่พ่อเคยดู หรือจากประสบการณ์การทำางานของพ่อ ภาพที่ได้

เล่นฟุตบอลด้วยกัน ภาพของการที่ได้มีโอกาสวิ่งพันแข้งพันขาพ่อใน

ช่วงเย็นตอนพ่อออกกำาลังกายอยู่บนลานบ้าน ช่างไม่น่าเชื่อว่าภาพ

ประทับใจเล็กๆน้อยๆ เหล่านี้จะยังตรึงตราอยู่ในสมองของผมเป็น

ฉากๆ  และทำาให้ผมมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึง

ประสบการณ์ในชีวิตวัยเดก็ของผมจึงอาจเปน็ข้อคิดให้เห็นถงึ

ความจำาเป็นที่ต้องให้เวลากับลูกในตอนวัยเด็กให้มากๆ แต่ในขณะ

เดียวกันก็มีแง่คิดเพิ่มเติมด้วยว่า จริงๆแล้วสิ่งที่มีความหมายสูงสุด

กับลูกอาจไม่ได้อยู่ที่ปริมาณเวลาที่อยู่ด้วยกันเท่ากับการทำาให้เวลาที่

ใช้ร่วมกันเป็น  Quality time” และสำาหรับความสามารถที่โดดเด่น

ในด้านภาษาก็ได้รับอิทธิพลที่ถูกปลูกฝังมาจากผู้เป็นพ่อเช่นกัน ดังที่

ท่านได้บอกเล่าเอาไว้ว่า “แม้พ่อจะไม่มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศ 

แต่พ่อเป็นผู้ที่สนใจในภาษาอังกฤษมากๆ และเป็นตัวอย่างของผู้ที่

มีความตั้งใจในการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอยู่ตลอดเวลา ผมจำา

ได้ว่าตอนเด็กๆ ก่อนนอนจะได้ยินพ่อฟังข่าว BBC และ VOA จาก

วิทยุคลื่นสั้นทุกคืนเป็นกิจวัตร จนเสียงวิทยุคลื่นสั้นจากห้องนอนพ่อ

ที่อยู่ข้างๆ ห้องนอนผมเป็นเสมือนสัญญาณกล่อมให้ผมนอนหลับ”

นอกจากนั้นพ่อยังอ่านหนังสือพิมพ์ ตำารา และเอกสารภาษา

อังกฤษมาตั้งแต่ผมจำาความได้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน 

หนังสือแมกกาซีนต่างๆ เช่น Time, Life และ  Reader’s Digest 

รวมตลอดถึง Encyclopedia ชุดใหญ่หลายชุด ตลอดจนตำารับตำารา

ในการเล่นกีฬาทุกชนิดที่พ่อสนใจ ความสนใจของพ่อเกี่ยวกับภาษา

คงมีส่วนทำาให้ผมและพี่หน่อยซึมซับเรื่องนี้ ไม่มากก็น้อย ผมจำาได้

ว่าตั้งแต่เด็กผมมักจะไปหยิบหนังสือและตำารับตำาราภาษาอังกฤษ

ของพ่อมาเปิดดูเล่น แม้อ่านไม่รู้เรื่องแค่ดูรูปก็เพลินดี เพราะรูป

ประกอบ การออกแบบหนังสือ และสีสันล้วนชวนให้ติดตาม” 

นอกจากความเป็นอยู่ในครอบครัวอบอุ่นแล้วยังเปี่ยมไปด้วย

บรรยากาศแบบครอบครัวใหญ่ที่มักมีพี่ป้าน้าอาแวะเวียนมาเยี่ยม

เยือนมิได้ขาด “ในสมัยที่ผมอยู่ที่บ้านพักปลัดจังหวัด ป้าใหญ่กับป้า

ฉลวยพ่ีสาวใจดีของพ่อจะแวะมาเย่ียมพ่อและพักค้างอยู่กับเราเสมอๆ 

เวลาป้าใหญ่หรือป้าฉลวยอยู่ด้วยการนั่งเล่นที่เฉลียงตรงนี้จะสนุก

เป็นพิเศษ เพราะป้าฉลวยกับป้าใหญ่จะมีเรื่องนิทานพื้นบ้านเกี่ยว

กับดวงจันทร์ ดวงดาวและเรื่องสนุกๆ มาเล่าให้ฟังเสมอ ด้วยเหตุ

ที่เฉลียงนี้ ได้วิวดวงจันทร์เต็มๆ อยู่ตรงหน้า การได้ฟังเรื่องกระต่าย

บนดวงจันทร์ที่เฉลียงนี้จึงได้บรรยากาศเป็นพิเศษ เพราะเห็นชัดเจน

จนแทบจะมองเห็นหูยาวๆ ของกระต่ายเลยทีเดียว”

 “ชีวิตการเป็นลูกข้าราชการกระทรวงมหาดไทยของผม เป็น

ความทรงจำาอันแสนสุขที่ผมรู้สึกขอบคุณพ่อทุกครั้งเมื่อหวนรำาลึก

ถึง นอกเหนือจากสถานที่ที่สุขสงบและน้ำาใจของผู้คนชาวแปดริ้วที่

งดงามแล้ว ความประทับใจไม่รู้ลืมของผมคือโอกาสของการได้ใช้

ชีวิตวัยเด็กที่สัมผัสกับความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ที่ครั้งหนึ่งเคยมี

อยู่อย่างสมดุลรอบๆ ตัวเรา”. 

‘Bon Voyage บนเส้นทางข้าแผ่นดิน’

ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เขียนด้วยปีติสุข

ปั

ปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชา 

การทหารบก เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองโรงงานช่างแสง 

ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ที่กำาลัง

ดำาเนินโครงการปรับปรุงและขยายขีดความสามารถการ

ผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ตามนโยบายการพึ่งพา

ตนเอง และพัฒนาศักยภาพของกำาลังพลและหน่วยงานสายการผลิต 

โดยโรงงานแห่งนี้ดำาเนินการผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด  5.56 

มิลลิเมตร ตั้งแต่การผลิตปลอกกระสุน การผลิตลูกกระสุน จนถึงการ

บรรจุหีบห่อ  

 จากข้อมูลที่ ทบ.พบว่า ตามเป้าหมายกองโรงงานช่างแสงมีขีด

ความสามารถในการผลิตกระสุนปืนประเภทนี้ ได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้าน

นัด/ปี และคาดว่าจะเริ่มเปิดสายการผลิตได้ภายใน พ.ค.65 นอกจาก

นี้ ทบ.ยังมีโครงการพัฒนาชุดแปลงปืนเล็กยาว M16 ที่มีอยู่เดิมให้

สามารถยิงกระสุนขนาด .22  นิ้วได้ สำาหรับใช้ในการฝึกของนักศึกษา

วิชาทหาร ชั้นปีที่ 1  และ 2 โดยร่วมพัฒนากับบริษัทเอกชนในการ

จัดทำาต้นแบบ ชุดดัดแปลง Conversion Kit (ชุดลูกเลื่อน) ขนาด .22 

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ 
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13กีฬา

ฉลามขาวนั่งซีอี โอลิฟกอลฟอินเวสตเมนต

เซ็น10ปกับ‘เอเชียนทัวร’200ลานเหรียญฯ
“จาวฉลามขาว” เกรก นอรแมน 

อดีตนักกอลฟหมายเลขหนึ่งของโลกและ

นักกอลฟที่ไดรับการบรรจุช� อเขาสูหอ

เกียรติยศกอลฟโลก ไดรับการประกาศ

แตงตั้งใหดํารงตําแหน�งประธานเจา

หนาที่บริหาร บริษัท ลิฟ กอลฟ อินเวสต

เมนต (LIV Golf Investments) ซึ่งจัดตั้ง

ขึ้นใหมเพ� อพัฒนาวงการกอลฟอาชีพใน

ระดับโลก

ภารกิจแรกของเกรก นอรแมน คือ 

การประกาศความรวมมือทางธุรกิจกับเอ

เชียน ทัวร ดวยรายการแขงขันประจําป 

จํานวน 10 รายการเปนเวลา 10 ป โดย

มีเงินรางวัลรวมและเงินสนับสนุนเพ� อ

สรางโอกาสในการเลนกอลฟกวา 200 

ลานเหรียญสหรัฐ การสนับสนุนดังกลาว

ถือเปนการลงทุนในวงการกอลฟครั้งเดียว

ที่ยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตรวงการ

กอลฟอาชีพ

สําหรับซีรีสการแขงขันนี้จะถูก

บรรจุในตารางการแขงขันของเอเชียน 

ทัวร ประจําฤดูกาล 2022 เปนตนไป ทั้ง

ในเอเชีย, ตะวันออกกลางและยุโรป ซึ่ง

จะสรางกระแสความต� นตัวในวงการ

กอลฟที่มากขึ้นทั้งในเร� องของแฟนกอลฟ 

โอกาสทางธุรกิจของผูสนับสนุน และยังชวย

สรางความมั่นคงยั่งยืนใหแกวงการกอลฟ

อาชีพ หลังจากที่ผานความยากลําบากและ

ความไมแน�นอนในชวงที่ผานมา

เกรก นอรแมน เผยวา “นี่เปนเพียง

จุดเริ่มตนเทานั้น บริษัท ลิฟ กอลฟ อินเวสต

เมนต มีเงินทุนและมุงมั่นที่จะใชเงินทุนนี้

เพ� อสรางโอกาสใหมๆ ใหกับวงการกอลฟ

อาชีพทั่วโลก เราจะชวยเหลือและใหการ

สนับสนุนในทุกระดับ และความรวมมือกับ

เอเชียน ทัวร ในครั้งนี้ถือเปนตัวอยางแรก

ของเรา”

“ผมเปนผูสนับสนุน และมีความเช� อ

มั่นที่จะใหการสนับสนุนและพัฒนาวงการ

กอลฟในเอเชียมากวา 4 ทศวรรษ เอเชียน           

ทัวร เปรียบเสมือนเสือหลับ และเรามีความ

คิดรวมกันที่จะพัฒนาการแขงขัน และ

ปลดล็อกความคิดของพวกเราที่ตองการดึง

ศักยภาพของเอเชียน ทัวร ใหปรากฏ เรา

มองวาความรวมมือในการโปรโมตรายการ

แขงขันใหมนี้ ถือเปนกาวแรกที่สําคัญยิ่งที่จะ

เขาสูตลาดที่กําลังขยายตัว และยังเปนการ

สรางเวทีการแขงขันใหมๆ ซึ่งให โอกาสนัก

กอลฟฝมือดีของโลกไดมีโอกาสเดินทางใน

สายอาชีพที่ดีขึ้น”

ลิฟ กอลฟ อินเวสตเมนต กอตั้ง

โดยความรวมมือของบริษัทในประเทศ

สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ และในเอเชีย ไดมี

การแตงตั้งผูบริหารระดับสูงหลายตําแหน�ง 

และจะทยอยประกาศออกมาเร� อยๆ ในลําดับ

ตอไป นอกจากนี้ยังมี กองทุน PIF ซึ่งเปน

ที่รูจักทั่วโลก และมีการลงทุนในบริษัททั่ว

โลก ไดเปนผูถือหุนหลักในการกอตั้งบริษัท 

ลิฟ กอลฟ อินเวสตเมนต แผนงานตางๆ 

เริ่มลงตัวและจะเริ่มประกาศพันธมิตรผูรวม

ลงทุนรายอ� นๆ ที่มีแรงผลักดันและความเช� อ

มั่นวาจะสามารถสรางโอกาสใหมๆ ใหเกิด

ประโยชนแกวงการกอลฟอาชีพอยางกวาง

ขวาง

โช มิน ตัน กรรมาธิการและประธาน

ฝายบริหารของเอเชียน ทัวร กลาวเสริมวา 

“โครงการนี้ถือเปนการพัฒนาที่ยิ่งใหญใน

ประวัติศาสตรของเอเชียน ทัวร และเปนกาว

ยางที่สําคัญของวงการกอลฟอาชีพ ความ

รวมมือทางธุรกิจนี้ถือเปนการยืนยันความ

มั่นคงใหกับนักกอลฟอาชีพในเร� องรายการ

แขงขัน การปูทางเขาสูเสนทางอาชีพของ

นักกอลฟหนาใหม และชวยสรางโอกาสทาง

ธุรกิจกับกีฬาตางๆ และสังคมในวงกวาง”

“เรามีความต� นเตนกับการประกาศ

ความรวมมือพันธมิตรธุรกิจในครั้งนี้ ที่จะ

ชวยสรางแรงบันดาลใจใหนักกอลฟสมัคร

เลนไดมีแนวทางเขาสูเสนทางอาชีพ และได

เขารวมการแขงขันกับนักกอลฟแถวหนาของ

ภูมิภาคเอเชีย” โชกลาว

สําหรับรายการแขงขันใหมจะถูกบรรจุ

เขาไปในตารางการแขงขันของเอเชียน ทัวร 

รวมเปน 25 รายการตลอดฤดูกาล และคาด

หวังวาจะเปนรายการแขงขันที่มีเงินรางวัล

รวมสูงสุดในป 2565 ทั้งนี้การแขงขันใหม

ทั้ง 10 รายการจะมีการถายทอดสดไปทั่วโลก 

ดวยวัตถุประสงคที่ตองการเขาถึงและกระตุน

กลุมนักกอลฟที่มีความสามารถทั่วโลกใหเขา

แขงขัน และยังเปนการสรางฐานผูชมที่เพิ่ม

มากขึ้นทั่วโลก

การประกาศความรวมมือในวันนี้

ถือเปนการเริ่มตนแผนงานยาวนาน 10 ป 

ระหวางเอเชียน ทัวร และกอลฟ ซาอุดิ ซึ่ง

เปนผูจัดการแขงขันรายการซาอุดิ อินเตอรเน

ชันแนล พรีเซนเต็ดบาย ซอฟตแบงก อิน

เวสตเมนต แอดไวเซอร ซึ่งถือเปนรายการ

มองโกเลีย • ทีมชาติไทย U23 ลงฝกซอม

ครั้งสุดทายกอนพบกับทีมชาติมาเลเซีย   

โคชโยงใหสัมภาษณขอควาสามแตมเพ� อเขา

รอบสุดทาย

เม� อวันเสารท่ี 30 ตุลาคม 2564 ท่ี

สนามเอ็มเอฟเอฟ ฟุตบอล เซ็นเตอร ประเทศ

มองโกเลีย “โคชโยง” วรวุธ ศรีมะฆะ หัวหนา

ผูฝกสอนทีมชาติไทยรุนอายุไมเกิน 23 ป นํา

ทัพชางศึกลงฝกซอมตามโปรแกรม เพ� อเตรียม

ทีมลงเลนในศึกฟุตบอลชิงแชมปเอเชีย U23 

รอบคัดเลือก กลุมเจ นัดท่ีสาม พบกับทีมชาติ

มาเลเซีย ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2564

ทัพชางศึก U23 เพิ่งเก็บชัยชนะนัด

แรกของทัวรนาเมนตดวยการเอาชนะทีมชาติ 

สปป.ลาว 3-0 ในเกมนัดที่สอง เม� อวันที่ 28 

ต.ค.ที่ผานมา ทําใหมีเพิ่มเปน 4 คะแนน รั้ง

อันดับสองของกลุมเจ

การฝกซอม ทีมงานสตาฟฟโคชไดเนน

ไปที่การลงแท็กติก และการเลนลูกตั้งเตะ 

ทามกลางอุณหภูมิ -1 องศาเซลเซียส ใช

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีจึงแลวเสร็จ

โดยกอนการฝกซอม โคชโยง วรวุธ ศรี

มะฆะ หัวหนาผูฝกสอนฟุตบอลชายทีมชาติ

ไทยรุนอายุไมเกิน 23 ป กลาววา “ตอนน้ีนัก

เตะทุกคนสมบูรณ สวนคนท่ีบาดเจ็บก็ตองเช็ก 

อีกที ท่ีแน�นอนคือเราจะไมมีอันโธนิโอ แสนใจ

รักษ สวนคนอ� นตองเช็กนิดหน�อย”

“เร� องเกมรับกังวลเล็กนอย เพราะมัน

เพราะฉะนั้นเราตองเก็บสามแตมใหได ผมไม

อยากใหทุกคนกดดัน เราอยากชนะ แตเรา

ไมไดกําหนดวาเราตองยิงตอนไหน เราตอง

เก็บสามคะแนนใหได ไมวาจะยิงตอนไหนก็

แลวแต ถายิงไดผมวิ่ง 20 รอบแน�นอน”

“ผมคิดวาเกมนี้จะมีคนดูเยอะมาก 

เพราะเปนวันอาทิตยดวย ขอฝากแฟนบอล

เปนกําลังใจใหนักเตะ ทุกคนรูหนาที่ตัวเองดี 

และจะทําใหดีที่สุดในเกมนัดนี้”

แขงขันนํารองของเอเชียน ทัวร โดยมีเงิน

รางวัลรวมที่เพิ่มมากถึง 5 ลานเหรียญสหรัฐ 

การแขงขันรายการนี้จะไมใชเพียงรายการ

เดียวที่อยูในตารางการแขงขันใหม แตยังมี

รายการใหมๆ ในซีรีสนี้ที่มีขอยกเวนใหมๆ 

สําหรับนักกอลฟที่จะเขารวมการแขงขันที่

เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีโครงการเพิ่มความ

ยั่งยืนใหแกเอเชียน ทัวร หลังจากที่การ

แขงขันในฤดูกาล 2020/2021 ตองหยุดไป

เน� องจากสถานการณการแพรระบาดของโค

วิด-19 ที่ผานมา ดวยรายการแขงขันที่จะ

กลับมาเริ่มตนอีกครั้งกับ 2 รายการใหญ

ที่จังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มจากรายการบลู

แคนยอน ภูเก็ต แชมเปยนชิพ ในเดือน

พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ และรายการลากู

น�า ภูเก็ต แชมเปยนชิพ ในเดือนธันวาคม 

รวมถึงอีก 2 รายการที่จะจัดขึ้นที่ประเทศ

สิงคโปรในเดือนมกราคมปหนา

ทั้งนี้ รายการแขงขันใหมทั้ง 10 

รายการจะจัดขึ้นตลอดป 2565 และมี

การจัดอันดับเงินรางวัลสะสม ซึ่งรายการ

แขงขันใหมตางๆ จะทยอยประกาศใหได

รับทราบในลําดับตอไป.

ปทุมธานี • สดมภ แกวกาญจนา    

โปรหนุมจากนราธิวาส แซงนําเดี่ยวที่

สกอรรวม 18 อันเดอรพาร 195 หลัง

เก็บเพิ่มอีก 7 อันเดอรพาร 64 มีลุน

หยิบถวยพระราชทาน ร.9 ศึกกอลฟ 

ไทยแลนด โอเพน ครั้งที่ 49 ณ สนาม 

ริเวอรเดล กอลฟ คลับ จ.ปทุมธานี 

ระยะ 6,988 หลา พาร 71 เม� อวัน

ที่ 30 ต.ค.2564 โดยมี พรหม มีสวัสดิ์ 

จากหัวหินตามหลัง 2 สโตรกที่สกอร

รวม 16 อันเดอรพาร 197

สมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศ

ไทยฯ หรือ สกท. จับมือกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา, กองทุนพัฒนาการ

กีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย, 

สิงห คอรเปอเรชั่น, สนามริเวอรเดล, 

แพลนบี จัดการแขงขันกอลฟอาชีพ

สะสมคะแนนอันดับโลก ออลไทยแลนด

กอลฟทัวร 2021 รายการไทยแลนด 

โอเพน ครั้งที่ 49 ชิงถวยพระราชทาน 

ร.9 พรอมชิงเงินรางวัลรวม 10 ลาน

บาท เปนแมตชกอลฟอาชีพระดับ

โลคอลทัวรที่มีเงินรางวัลมากที่สุด 

ระหวางวันที่ 28-31 ต.ค.2564 ที่สนาม

ริเวอรเดล กอลฟ คลับ จ.ปทุมธานี ผู

ชนะจะควาเงินรางวัลไปครอง 1.5 ลาน

บาท และอันดับโลก 5 คะแนน

ทั้งน้ี เม� อวันที่ 30 ต.ค.2564                                               

ในการแขงขันรอบที่สาม นายโชติ 

ตราชู ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬา เดินทางมาชมการแขงขัน พรอม

ใหกําลังใจนักกีฬา โดยมี นายรังสฤษดิ์ 

ลักษิตานนท นายกสมาคมกีฬากอลฟ

แหงประเทศไทยฯ ใหขอมูลเกี่ยวกับการ

จัดการแขงขัน โดยท่ีนายโชติไดกลาวถึง                                       

ความต้ังใจของภาครัฐ ท่ีตองการเห็น

อุตสาหกรรมทอง

เท่ียวและกีฬา

นําพา

เศรษฐ 

กิจของ

ชาติภาย

หลังการเปด

ประเทศซึ่ง

จะเริ่มในวันที่ 1 

พ.ย.นี้ และมองวากีฬา

กอลฟเปนหนึ่งในกีฬาทีจ่ะ

ดึงดูดความเช� อม่ันของนักทอง

เท่ียวท้ังในและตางประเทศให

เดินทางมายังประเทศไทย 

เพ� อเปนการกระตุน

เศรษฐกิจในทุกภาคสวน

โดยกอนเริ่มแขงขัน

รอบที่ 3 ยังมีนักกอลฟที่

แขงไมจบในรอบสอง

ตองมาตีใหจบ และ

เปน พรหม มี

สวัสดิ์ จากหัวหิน 

ที่เก็บเพิ่มอีก 

3 เบอรดี้

สุดทาย 

จบ

รอบ

สอง

 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘สดมภ’นําสองสโตรก

สวิงไทยแลนด โอเพน

ทางดาน  “มาดามแปง” นวลพรรณ 

ล่ําซํา ผูจัดการทีมชาติไทยชุดใหญ และรุน

อายุไมเกิน 23 ป เผยวาไทยเสียเปรียบคูแขง

และเปนงานยากที่สุด

มาดามแปงกลาวหลังชมการฝกซอม

วา “เปนเกมที่ยากและกดดันที่สุด เราทราบ

ดีวาเสียเปรียบ เพราะมาเลเซียชุดนี้อยูกันมา

ตั้งแตอายุ 19 ป และยังไดเก็บตัวนาน ตาง

จากเราที่เพิ่งมารวมตัวกัน จุดหมายเดียวของ

เราคือตอง 3 แตมเทานั้น บทเรียนนี้ทําให

เราทราบวาเวลาการเตรียมทีมสําคัญมาก”

“สิ่งที่ไดเห็นจากนองทุกคนคือความ

มุงมั่นตั้งใจ ความสามัคคี ทั้งจากนักเตะ

ที่มาจากตางประเทศและจากประเทศไทย 

ทุกคนมีใจเดียวกัน สิ่งที่กําชับเปนพิเศษคือ 

มารยาทในสนาม ตองควบคุมอารมณใน

สนามใหไดเพราะมีผลตอเกม”

“ฝากคนไทยเปนกําลังใจใหกับทีมชาติ

ไทย U23 เพ� อใหเขาเปนแชมปกลุมใหได สวน

ตัวแปงเองขออัดฉีดนองๆ ในนัดสุดทายน้ีอีก 

2 ลานบาท เงินก็สําคัญ แตศรัทธาของแฟน

ฟุตบอลสําคัญกวา เปนกําลังใจใหพวกเราดวย”

สําหรับการแขงขันนัดสุดทาย ทีม

ชาติไทย พบ ทีมชาติมาเลเซีย ในวันอาทิตย

ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.ตาม

เวลาประเทศไทย ณ สนามเอ็มเอฟเอฟ           

สเตเดียม มองโกเลีย ถายทอดสด ชองวัน 

31 และเอไอเอส เพลย.

‘โคชโยง’ขอควาสามแตม

พาชางศึกเขารอบสุดทาย

เปนเกมสุดทายแลว เราแกไขขอผิดพลาด

ในเกมกับลาวและมองโกเลีย และเด็กน�าจะ

มั่นใจมากขึ้น”

“จังหวะสุดทายของเขาถือวามีความ

เฉียบคม ศักยภาพของเราน�าจะดูดีกวา เขามี

นักเตะที่ยิงสองเกมติด แตเราก็มีนักเตะที่ยิง

สองเกมติดไดเชนกัน อาจจะเปนสามเกมติด

ดวยซ้ําในเกมนี้”

“เปาหมายในเกมนี้เราตองการเขารอบ 

วรวุธ ศรีมะฆะ

ดวยสกอร 9 อันเดอรพาร 62 ทําสกอร

รวม 14 อันเดอรพาร 128 โดยมี สดมภ 

แกวกาญจนา นักกอลฟจากนราธิวาส ที่

เก็บเพิ่มอีก 5 อันเดอรพาร 66 ขยับตามที่ 

11 อันเดอรพาร 133 กอนจะมีการตัดตัว

ที่สกอรรวมอีเวนพาร 142 มีนักกอลฟเขา

รอบทั้งสิ้น 69 ราย

จบการแขงขันรอบที่ 3 (30 ต.ค.

2564) “โปรเพชร” สดมภ แกวกาญจนา 

วัย 23 ปที่เพิ่งจะควารองแชมปจากการ

แขงขันสิงห พัทยา โอเพน เม� อสัปดาหที่

แลว ฮึดทํา 4 เบอรดี้ติดตั้งแตตน กอน

ปดฉากวันนี้ที่ 7 อันเดอรพาร 64 ดวยการ

เพิ่มอีก 3 เบอรดี้แบบไมเสียโบกี้ ทําสกอร

รวม 18 อันเดอรพาร 195 ขึ้นนําเดี่ยว 

โดยที่มีพรหมรอบนี้ขยับเพิ่มเขามาอีก 2 

อันเดอรพาร 69 จากผลงาน 3 เบอรดี้ 1 

โบกี้ ทําสกอรรวม 16 อันเดอรพาร 197 

ตามหลังอยู 2 สโตรก

สดมภ ท่ีความา 2 แชมปในชวง 

“แซนดบ็อกซสวิง” ท่ี จ.ภูเก็ต เม� อชวงปลาย

เดือน ก.ย.-ตนเดือน ต.ค. เผยวา “สตารทได

ดี 4 หลุมแรกทําเบอรด้ีไดหมดเลย เพราะตี

เขาไปใกล เลยทําใหมีความม่ันใจเลนไดไหล

ล� นตามจังหวะของตัวเอง ดีใจท่ีไดออกรวม

กับพ่ีพรหม (มีสวัสด์ิ) ไดอะไรจากพ่ีหลาย

อยาง รอบสุดทายก็จะพยายามตีอันเดอร

สนามใหได และสนุกกับการเลนใหมากท่ีสุด”

อันดับ 3 “โปรอารท” สุรดิษ ยงค

เจริญชัย เก็บเพ่ิมอีก 6 อันเดอรพาร 65 ทํา

สกอรรวม 3 วัน ท่ี 13 อันเดอรพาร 200 

โดยมี พชร คงวัดใหม และภูมิ ศักด์ิแสน

ศิลป ท่ีเก็บเพ่ิมเขามาอีกคนละ 3 อันเดอร

พาร 68 ทําสกอรรวมท่ี 11 อันเดอรพาร 

202 อยูอันดับ 4 รวม ดานอันดับ 6 รวมอยู

ท่ีสกอรรวม 10 อันเดอรพาร 203 ประกอบ

ไปดวย ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล, วิชญภัทร 

สินสราง และชัพชัย นิราช

แฟนกอลฟสามารถติดตามผลการ

แขงขันไดทาง www.allthailangolftour.com 

รวมถึงการถายทอดสดในสองวันสุดทาย 

ตั้งแตเวลา 11.00 น.เปนตนไปจนจบการ

แขงขัน ที่เว็บไซต, เฟซบุกและยูทูบของ 

ออลไทยแลนดกอลฟทัวร และทาง

ชองทรูสปอรต เอชดี 3

สรุปผลการแขงขันไทยแลนด 

โอเพน รอบสาม (สนามพาร 71)

195 สดมภ แกวกาญจนา 

65-66-64

197 พรหม มีสวัสดิ์ 66-

62-69

200 สุรดิษ ยงคเจริญชัย 

66-69-65

202 พชร คงวัดใหม 

66-68-68, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป 

66-68-68

203 ชนะโชค เดชภิรัตน

มงคล 70-69-64, วิชญภัทร สิน

สราง 69-67-67, ชัพชัย นิราช 

69-64-70

204 ธนภัทร พิชัยกุล 

73-67-64, วิชยานนท โชติหิรัญ

รุงเรือง 69-70-65, ภูริณัฐ ทรง

ไพบูลย 65-69-70.



วันแรกท่ีเดินทางถึงไทย และตรวจคร้ังท่ี 

2 ในวันท่ี 6 หรือ 7 ซ่ึงเมื่อครบกำาหนด 7 

วันแล้ว จึงจะสามารถเดินทางไปพ้ืนท่ี/จัง

หวัดอื่นๆ ได้ ในส่วนคนท่ีไม่ได้ฉีดวัคซีน

หรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดส ยังคงต้องกักตัว 

10 วัน แต่หากเดินทางเข้าประเทศทางบก 

ต้องกักตัว 14 วัน ในสถานท่ีท่ีได้กำาหนดไว้ 

ท้ังน้ี จะมีการยกเลิกระบบการลงทะเบียน

เพ่ือขอหนังสือรับรอง COE ต้ังแต่วันท่ี 

1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยจะใช้ระบบ

ใหม่คือ Thailand Pass ซ่ึงจะสะดวกและ

รวดเร็วกว่าเดิม

น.ส.รัชดาเปิดเผยว่า พล.อ.ประ 

ยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม อนุมัติให้หน่วยงานสามารถ

จัดงานประเพณีลอยกระทง พ.ศ.2564 

เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณี

ลอยกระทงท่ีทรงคุณค่า โดยอาศัย

หลักมาตรการปลอดภัยสำาหรับองค์กร 

(COVID-Free Setting) และการป้องกัน

การติดเช้ือแบบครอบจักรวาล (Universal 

Prevention) โดยมีแนวทางและมาตรการ

รณรงค์ในการจัดงานประเพณีลอยกระ 

ทง ดังน้ี 

1.ขอความร่วมมือหน่วยงานท่ี 

เก่ียวข้องร่วมกำาหนดมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เช่น 

ห้ามปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้ไฟ พลุ 

ประทัด รณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า 

เป็นต้น 

2.ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวกับการจราจร 

ท้ังทางบกและทางน้ำา ตรวจสอบความ

เรียบร้อยของยานพาหนะท่ีจะใช้รับ-ส่ง

ประชาชนในช่วงประเพณีลอยกระทง 

และ 3.ขอความร่วมมือผู้จัดงาน 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมมาตรการ

ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข

และกระทรวงวัฒนธรรม โดยการควบคุม

ผู้ร่วมงานไม่ให้แออัด สวมหน้ากาก

อนามัยตลอดเวลา กำาหนดให้เว้นระยะ

ห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม

รองโฆษกฯ กล่าวว่า ในด้านการ 

เตรียมความพร้อมสถานท่ี ให้ทุกสถานท่ี

ท่ีจัดงานประเพณีลอยกระทงจะต้องมีจุด

คัดกรองอุณหภูมิ จัดให้มีจุดลงทะเบียน

ไทยชนะก่อนเข้าและออก จุดบริการเจล

แอลกอฮอล์ จัดจุดท้ิงขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด 

ทำาความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสท้ังก่อนและ

หลังการจัดงาน และทำาความสะอาดห้อง

สุขาทุก 1-2 ช่ัวโมง หากภายในงานมีการ

แสดงให้ทำาความสะอาดก่อนและหลังการ

แสดงทุกรอบ

“ในส่วนการจัดงานลอยกระทง 

นายกรัฐมนตรีได้กำาชับให้ผู้จัดงานและ

หน่วยงานต้องดำาเนินการตามมาตรการ

กำากับดูแลความปลอดภัย และมาตรการ

ทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดย

ต้องตรวจความพร้อมก่อนถึงวันงาน 1 

สัปดาห์ หากพบว่าไม่มีความพร้อมจะ

ระงับไม่ให้จัดงาน” น.ส.รัชดากล่าว

กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัย

กรุงเทพ สำารวจความคิดเห็นประชาชน

เรื่อง “ความหวังคนไทยกับการเปิดประเทศ 

หลังสถานการณ์ โควิด-19” โดยเก็บ

ข้อมูลจากประชาชนท่ัวประเทศ จำานวน 

1,173 คน พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ร้อย

ละ 51.1 หวังว่าการเปิดประเทศในวันท่ี 1 

พฤศจิกายน ท่ีจะถึงน้ี ภาพรวมเศรษฐกิจ

ของประเทศดีข้ึน รองลงมาร้อยละ 43.4 

หวังว่าจะเกิดผลดีกับธุรกิจร้านค้า ร้าน

อาหารต่างๆ และร้อยละ 42.7 หวังว่าจะ

สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน

เม่ือถามว่า “การเปิดประเทศวัน

ท่ี 1 พฤศจิกายนท่ีจะถึงน้ี กังวลกับเรื่อง

ดังต่อไปน้ีหรือไม่ ว่าจะทำาให้เกิดการ

แพร่ระบาดของโควิด-19” พบว่า เรื่อง

ท่ีกังวลมากท่ีสุดคือ อนุญาตให้เปิดผับ 

บาร์ คาราโอเกะ ภายในวันท่ี 1 ธันวาคม 

คิดเป็นร้อยละ 72.0 รองลงมาคือ นัก

ท่องเท่ียวต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว มาจาก

ประเทศท่ีความเส่ียงต่ำา ไม่ต้องกักตัว 

คิดเป็นร้อยละ 66.5 และร้อยละ 62.4 

ให้ 4 จังหวัดนำาร่องท่องเท่ียวขายเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ (กทม.-

กระบ่ี-พังงา-ภูเก็ต)

เมื่อถามว่า การเปิดประเทศวันท่ี 

1 พฤศจิกายนท่ีจะถึงน้ี กังวลต่อการแพร่

ระบาดของโควิด-19 มากน้อยเพียงใด 

พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.0 กังวลค่อน

ข้างมากถึงมากท่ีสุด ขณะท่ีร้อยละ 28.0 

กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสุด

สุดท้ายเม่ือถามความคิดเห็นว่า 

“ในภาพรวมคิดว่าการเปิดประเทศวันท่ี 

1 พฤศจิกายน ท่ีจะถึงน้ี ประเทศจะเป็น

อย่างไร” พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.3 

คิดว่าจะดีข้ึนเรื่อยๆ ขณะท่ีร้อยละ 27.5 

คิดว่าจะทำาให้แย่ลง ส่วนร้อยละ 26.2 คิด

ว่าไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง.

แปลงต่างๆ ควรนำาวัฒนธรรมและประ                                                        

เพณีไทย ผสมผสานและเข้ากับการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขสู่ความสงบสุข

เรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชน

ผอ.ซูเปอร์ โพลกล่าวว่า จากผล

สำารวจช้ีให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่

เห็นว่า ขบวนการเคล่ือนไหวต่างๆ ท่ีจะ

ทำาให้คนจะเท่ากัน ต้องเร่ิมจากการเคารพ

และยอมรับความเห็นท่ีแตกต่างของกัน

และกัน ถ้าจริงใจต้องทำาส่ิงท่ีทำาให้เกิดการ

ชวนกันทำาสร้างสรรค์ ไม่ใช่ชวนทะเลาะ

และนำาไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย 

เพราะความหมายหรือส่ิงท่ีนึกถึงคำาว่า 

“คนเท่ากัน” ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

และไม่จำาเป็นต้องเหมือนกันท้ังหมด การ

เคลื่อนไหวของขบวนการเปล่ียนแปลงต้อง

ไม่นำาไปสู่ความแตกแยกของคนในชาติ 

เป็นขบวนการทำาลายศรัทธาผู้อื่น.

โวยขุด

เ ก่ียวกับเร่ืองการศึกษาว่า เป็นสิทธิ

เสรีภาพในการออกมาแสดงความคิดเห็น 

แต่ก็ต้องคำานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน

ด้วย จริงอยู่ท่ีผู้เข้ามาอยู่ในการเมืองเป็น

บุคคลสาธารณะท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

แต่ต้องเป็นข้อเท็จจริง ไม่ใช่การใส่ร้าย 

กล่าวหากันลอยๆ เพราะถ้าเป็นการใส่

ร้ายกันจะถือเป็นการทำาลายกันทางการ

เมือง ปิดก้ันโอกาสคนรุ่นใหม่ท่ีเข้ามา

ทำางานรับใช้ประชาชน

ด้านนายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทาง

การเมืองพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์ถึง

เร่ืองดังกล่าวว่า วันน้ีประชาชนเปิดรับ

และยินดีท่ีมีบุคคลแสดงตัวเข้ามาทำางาน

การเมืองท่ีจะเป็นทางเลือกให้กับประเทศ

ชาติและประชาชนในอนาคต การออก

มาใช้เรื่องเก่าเกือบ 20 ปีท่ีจบไปแล้วมา

โจมตี สังคมดูออกว่าเป็นการกระทำาเพื่อ

หวังผลอย่างไร 

เขาบอกว่า วันน้ี น.ส.แพทองธาร

ยังไม่ใช่แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อ

ไทย เพียงแต่เข้ามาเป็นท่ีปรึกษาด้าน

การมีส่วนร่วมและนวัตกรรม สังคม

การเมืองควรยินดีท่ีจะมีการเปิดพ้ืนท่ีให้

คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม มากกว่า

การรับน้องด้วยการโจมตี ทุกฝ่ายควร

ก้าวข้ามการเมืองแบบเก่าท่ีมุ่งโจมตีตัว

บุคคลท่ีประชาชนและประเทศชาติไม่ได้

ประโยชน์อะไร แต่ควรจับตาเน้ือหาในส่ิง

ท่ีจะนำาเสนอเพื่อแสดงหาทางออกให้กับ

ประเทศชาติดีกว่า

ขณะท่ี น.ส.แพทองธารโพสต์ใน 

ไอจีสตอรีตอบคำาถามชาวเน็ต “คุณอ๊ิงเส้น

เข้าจุฬาฯ จริงเหรอคะ” โดยเธอตอบว่า 

จุฬาฯ เส้นเข้าได้ด้วยเหรอคะ??? คำาถาม

บางทีต้องใช้วิจารณญาณด้วย สอบเข้าไป

เอง  อ่านหนังสือ เรียนพิเศษเป็นบ้าเป็น

หลังเหมือนเด็กท่ีเตรียมเอ็นในสมัยน้ันทุก

คนครับ ขอบคุณทุกคนครับ ขอบคุณทุก

กำาลังใจด้วยนะ สบายมาก เรื่องน้ีเก่าไป

มาก เค้าสอบสวนกันจบเรียบร้อยต้ังแต่

ก่อนเข้าเรียนแล้ว จะ 20 ปียังนะ ยังต้อง

ขุดแหละ เด๋ียวไม่มีสีสัน ไปทำาอาหารให้

ลูกดีกว่า วันเสาร์แล้ว

ด้านนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวถึง 

นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนาย

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์

ข้อความตอบโต้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าอุ๊งอ๊ิงคือหลาน 

นายกฯ ปูคนท่ีลุงตู่มาเกาะโต๊ะของบซ้ือ

อาวุธไง และยังพูดถึง พล.อ.ประยุทธ์

จะไม่ทำารัฐประหาร โดยนายเสกสกล

ระบุว่า การท่ี พล.อ.ประยุทธ์ต้องทำาการ

รัฐประหารน้ัน ก็เพราะว่าผู้นำาประเทศใน

ขณะน้ันก็คือนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 

บริหารประเทศล้มเหลว มีการทุจริต เห็น

แต่ผลประโยชน์ของตนเองและครอบครัว

เป็นหลัก จนประชาชนนับแสน นับล้าน

ออกมาขับไล่ ซ่ึงเรื่องน้ีนายพานทองแท้ก็

น่าจะรู้อยู่แก่ใจดีว่าคนในครอบครัวของ

ตนเองน้ันมีพฤติกรรมเป็นเช่นไร

“ผมอยากบอกถึงพานทองแท้ว่า 

คนไทยส่วนใหญ่คงไม่มีใครข้ีลืม ทุกคน

คงจำาได้ว่า น้องอุ๊งอ๊ิงเป็นหลานสาวอา

ปู อดีตนายกฯ ท่ีหนีคดี ทุจริตโกงข้าว

ชาวนา โดยเฉพาะครอบครัวชาวนาท่ีถูก

โกงเงินค่าข้าวจนส้ินเน้ือส้ินตัว บางราย

ต้องผูกคอตาย ก็คงไม่มีวันลืมอาปูช่ัวชีวิต

แน่นอน และย่ิงจะจดจำาแม่นว่าอาปูของ

หลานอุ๊งอ๊ิงเคยทำาชีวิตชาวนาได้รับความ

เจ็บปวดแสนสาหัสไว้อย่างไร”

นายเทพไท เสนพงศ์ อ ดีต 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 

ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัว ข้อความว่า 

กรณี น.ส.แพทองธารถือว่าเป็นการเปิด

ตัวลงสนามการเมืองอย่างชัดเจน ภายใต้

การสนับสนุนของคุณทักษิณ ชินวัตร ผู้

เป็นพ่อ เป็นการเปิดหน้าชก และเป็น

ไพ่ใบสุดท้ายของคุณทักษิณ ท่ีจะต่อสู้

ทางการเมือง โดยมีเดิมพันการกลับมา

ประเทศไทยให้ได้อีกคร้ังหน่ึง

การผลักดันให้คุณอุ๊งอ๊ิงเข้ารับ

ตำาแหน่งประธานคณะท่ีปรึกษาด้านการ

มีส่วนร่วมและนวัตกรรม ของพรรคเพื่อ

ไทยในคร้ังน้ี น่าจะมาจากเหตุผล คือ 

1.ต้องการให้คนในครอบครัวเข้า

มาควบคุม และนำาพรรคเพื่อไทย ท่ีเป็น

เหมือนมรดกของตระกูลชินวัตรทางการ

เมืองต่อไป

2.การให้คุณอุ๊งอ๊ิง ซ่ึงเป็นลูกสาว

คนสุดท้อง ท่ีมีความเหมือนคุณทักษิณ

มากท่ีสุด มาเป็นตัวแทนทางการเมือง 

เพราะเชื่อม่ันว่าสามารถทำางานในฐานะ

นอมินีหรือตัวแทนคุณทักษิณ ได้มากกว่า

บุคคลภายนอก เพราะเลือดย่อมข้นกว่า

น้ำาอย่างแน่นอน

3.การท่ีคุณอุ๊งอ๊ิงเข้ามาเป็นผู้นำา 

ทางการเมืองในพรรคเพ่ือไทย เป็นการ

ปรับภาพลักษณ์และหวังดึงคะแนนเสียง

จากคนรุ่นใหม่ให้กับพรรคเพื่อไทย จาก

ฐานเสียงของพรรคก้าวไกลได้ส่วนหน่ึง

4.เมื่อคุณอุ๊งอ๊ิงเข้ามามีบทบาทใน

พรรคเพื่อไทย เป็นการเรียกขวัญกำาลังใจ 

ของสมาชิกพรรค และส่งสัญญาณให้กับ 

ส.ส.ท่ีกำาลังคิดจะย้ายพรรค ได้รับรู้ว่างาน

น้ีนายใหญ่สู้จริง ถึงข้ันใช้ชีวิตของลูกสาว

มาเป็นเดิมพัน

5.จะส่งคุณอุ๊งอ๊ิงเป็นแคนดิเดต 

นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย เพราะ

การสนับสนุนให้คนในตระกูลชินวัตรเป็น

นายกรัฐมนตรี สามารถสร้างความม่ันใจ 

และไว้วางใจได้มากกว่าบุคคลภายนอก 

ท่ีคุณทักษิณเคยได้รับบทเรียน จากกรณี

ของนายสมัคร สุนทรเวช ท่ีเคยเป็นนายก

รัฐมนตรีมาแล้ว 

การเปิดเกมการเมืองของคุณทักษิณ

คร้ังน้ี น่าจะเป็นสงครามคร้ังสุดท้าย ท่ี

เอาชีวิตลูกสาวสุดท่ีรักมาเป็นเดิมพันทาง

การเมือง ท่ีต้องเส่ียงกับชะตากรรมของ

ชีวิต เหมือนกับคนในตระกูลชินวัตรได้

เผชิญมาแล้ว ถึงข้ันท่ีคุณอุ๊งอ๊ิงได้ประกาศ

บนเวทีพรรคเพ่ือไทย ว่าพ่อต้องการ

กลับมากราบแผ่นดินไทย และกราบผู้มี

พระคุณให้ได้อีกคร้ังหน่ึง.

‘ลอยกระทง’

จากเรือนจำาและท่ีต้องขัง 126 ราย และ

เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 7 ราย  

ทำาให้มียอดผู้ติดเช้ือสะสมต้ังแต่

ปี 63 จำานวน 1,903,165 ราย ผู้รักษา

หายป่วยเพ่ิม 8,305 ราย ยอดรวมหาย

ป่วยสะสมต้ังแต่ปี 63 จำานวน 1,783,875 

ราย อยู่ระหว่างการรักษา 100,132 ราย 

อาการหนัก 2,217 ราย ใส่เคร่ืองช่วย

หายใจ 496 ราย เสียชีวิตเพ่ิม 88 ราย 

เป็นชาย 38 ราย หญิง 50 ราย เป็นผู้ท่ี

มีอายุ 60 ปีข้ึนไป 61 ราย มีโรคเร้ือรัง 

20 ราย มากท่ีสุดกทม. 13 ราย ทำาให้มี

ยอดผู้เสียชีวิตสะสมต้ังแต่ปี 63 จำานวน 

19,158 ราย 

ขณะท่ีการฉีดวัคซีนวันท่ี 29 ต.ค. 

1,002,392 โดส ฉีดสะสมต้ังแต่วันท่ี 28 

ก.พ. 74,694,431 โดส ส่วนสถานการณ์

โลกมีผู้ติดเช้ือสะสม 246,743,439 ราย 

เสียชีวิต 5,004,370 ราย

สำาหรับจังหวัดผู้ติดเช้ือมากท่ีสุด 

10 จังหวัด ได้แก่ กทม. 758 ราย, ปัตตานี 

666 ราย, นครศรีธรรมราช 554 ราย,  

สงขลา 548 ราย, ยะลา 425 ราย,  

เชียงใหม่ 414 ราย, ชลบุรี 340 ราย,  

นราธิวาส 290 ราย, ตาก 281 ราย,  

ประจวบคีรีขันธ์ 281 ราย

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี

คนไทยท่ีต้องการเดินทางกลับประเทศ

โดยไม่ต้องกักตัว หากฉีดวัคซีนครบโดส                                                       

ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันแล้ว 

สามารถเดินทางเข้าไทยได้ทางอากาศโดย

ไม่ต้องกักตัว เช่นเดียวกับการเปิดรับนัก

ท่องเท่ียวจากประเทศท่ีมีความเส่ียงต่ำา 

45 ประเทศและฮ่องกง บนเงื่อนไข ดังน้ี 

1.พำานักอยู่ในพ้ืนท่ีประเทศท่ีได้ 

รับอนุญาตติดต่อกันไม่น้อยกว่า 21 วัน 

(ยกเว้นกรณีผู้ท่ีพำานักอยู่ในไทยท่ีเดินทาง

จากไทยเข้าพ้ืนท่ี 45 ประเทศ และฮ่องกง 

สามารถใช้สิทธ์ิไม่กักตัวได้ แม้จะอยู่ใน

ประเทศเหล่าน้ีไม่ถึง 21 วัน โดยต้องไม่

แวะหรือไปพำานักท่ีประเทศอื่นนอกเหนือ

จาก 45 ประเทศและฮ่องกงก่อนเดินทาง

กลับไทย) 

2.จองและจ่ายค่าห้องพักท่ีโรงแรม                                        

SHA+ หรือ Alternative Quarantine (AQ) 

1 คืน เพื่อตรวจโควิด-19 ในวันแรกท่ีเดิน

ทางถึงไทย และต้องรอท่ีโรงแรมจนกว่า

จะได้รับแจ้งผลตรวจเป็นลบ หากได้รับ

ผลตรวจเป็นลบสามารถเดินทางไปพ้ืนท่ี/

จังหวัดอื่นได้ 

3.ต้องใช้ผลตรวจโควิดแบบ RT-

PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนข้ึนเครื่อง 

4.คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ 

(แต่ต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพวงเงิน

ไม่ต่ำากว่า 50,000 USD)

รองโฆษกฯ กล่าวว่า สำาหรับคน

ไทยท่ีไม่ได้เดินทางมาจาก 45 ประเทศ

และฮ่องกง หรือผู้ท่ีไม่ได้อยู่อย่างต่อเนื่อง

กันอย่างน้อย 21 วัน แต่ฉีดวัคซีนครบ

โดสแล้ว สามารถเดินทางเข้าไทยทาง

อากาศได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องอยู่ภาย

ใต้เง่ือนไขโครงการ Sandbox โดยต้อง

จองและจ่ายค่าห้องพักท่ีโรงแรม SHA+ 7 

วัน ในพ้ืนท่ี Sandbox ซ่ึงจะขยายรวมถึง

กรุงเทพฯ ต้ังแต่ 1 พ.ย. 2564 เพ่ิมเติมจาก

ภูเก็ตและสมุย และต้องตรวจโควิด-19 ใน
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ผลโพลชำ�แหละ!

ของผู้อ่ืน เช่น ความรักศรัทธา 

เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และ

กรณีขบวนอัญเชิญพระเก้ียวของ

จุฬาลงกรณ์ เป็นต้น ในขณะท่ี

ร้อยละ 97.8 ระบุขบวนการท่ี

ต้องการเปล่ียนแปลงแบบทำาลาย

ความรักความศรัทธาและคุกคาม

ข่มขืนจิตใจผู้อื่น เป็นขบวนการมุ่ง

ทำาลายมากกว่าสร้างสรรค์ความ                                                               

สงบสุขเรียบร้อยในสังคม และ

ร้อยละ 95.1 ระบุขบวนการ

เคล่ือนไหวให้คนเท่ากัน แต่ทำา 

ลายประเพณี ทำาลายคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ เป็นแค่การหลอก

ลวงเพ่ือทำาให้ตนเองและพรรค

พวกข้ึนมีอำานาจอยู่เหนือผู้อื่นเสีย

เอง

ท่ีน่าพิจารณาคือ ส่วน

ใหญ่หรือร้อยละ 95.9 เห็นด้วย

ว่าคนเราจะเท่ากัน ต้องเคารพ

ในความเห็นท่ีต่างกัน ไม่เป็นเหตุ 

เปล่ียนแปลงไปสู่ความแตกแยก 

ขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ใน

ขณะท่ีเพียงร้อยละ 4.1 เห็นด้วย

น้อยถึงไม่เห็นด้วยเลย นอกจาก

น้ี ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.3 

เ ห็น ด้วย ว่า คุณค่าความเ ป็น

ไทย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

ประเพณี เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ารักษา

ให้อยู่ร่วมสมัยได้ในทุกยุค เป็น

คุณค่าทางจิตใจและเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วม หนุนใจ หนุนพลัง

ต่อกันของคนในสังคม ในขณะท่ี

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 เห็น

ด้วยว่าขบวนการเคลื่อนไหวเปล่ียน                                                             

ปัตต�นี • วันที่ 30 ต.ค.2564 เวลา 

12.30 น. พ.ต.อ.มุสตอพา มะนิ ผกก.

สภ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ได้รับแจ้งเกิดเหตุ

ระเบิดขึ้นบนถนนหลักสาย 42 ปัตตานี-

นราธิวาส ม.1 บ.โต๊ะตีเต ต.ตันหยง 

อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จึงนำากำาลังทั้งเจ้า

หน้าที่ ทหาร ตำารวจและฝ่ายปกครอง 

พร้อมประสานเจ้าหน้าท่ีเก็บกู้วัตถุระเบิด 

ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ บนถนนพบหลุม                                                  

ระเบิดขนาดใหญ่กว้างประมาณ 2 เมตร 

ลึก 1 เมตร และพบสะเก็ดระเบิดตก 

กระจัดกระจายเป็นจำานวนมาก โชคดี

เหตุการณ์ครั้งนี้ ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสีย

ชีวิตแต่อย่างใด

ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำารวจได้ทำาการ

ปิดถนน 1 เลน พร้อมทั้งสั่งห้ามไม่ให้

ผู้ที่ ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุ ด้าน

เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดได้เก็บชิ้นส่วน

ของระเบิดเพื่อนำาไปตรวจสอบว่าเป็น

ระเบิดชนิดใด เบื้องต้นเป็นระเบิดบรรจุ

ถังแก๊สน้ำาหนักประมาณ 50 กก. โดย

คนร้ายได้ขุดหลุมใต้ท้องถนนและวางไว้ 

และระเบิดดังสนั่นหวั่นไหว แต่ โชคดี

เป็นช่วงที่ไม่มีรถผ่านทำาให้ไม่มีใครได้รับ

บาดเจ็บ ซึ่ง จนท.ได้หาหลักฐานในที่เกิด

เหตุเพื่อไปขยายผลหาผู้ก่อเหตุมาดำาเนิน

ทางกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะ

มัญ ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดปัตตานี 

พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุล รอง

ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดปัตตานี ได้

เดินทางลงพ้ืนท่ีร่วมตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ

คนร้ายลอบวางระเบิดคร้ังน้ี.

ระเบิดถนนปัตต�นีโชคดีไม่มีเจ็บ-ต�ย

ดีเอสไอ • เมื่อวันที่ 30 ต.ค.64 กรม

สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)  ออกเอกสาร

ข่าวหลังได้รับการประสานงานข้อมูล

จากเจ้าหน้าที่ประจำาสถานกงสุลใหญ่ 

ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์ ว่ามีหญิงไทยถูกหลอกลวงไป

บังคับค้าประเวณี ณ ประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ มีการหน่วงเหนี่ยว 

กักขัง ยึดหนังสือเดินทาง และบังคับ

ให้ค้าประเวณี จึงทำาให้ผู้ เสียหายไม่

สามารถหลบหนีออกจากร้านได้ กระทั่ง

มีเจ้าหน้าท่ีกรมตำารวจนครดูไบเข้าตรวจ

ค้นจับกุม ผู้เสียหายจึงเข้าแสดงตนเพื่อ                                                            

ขอความช่วยเหลือให้ ได้เดินทางกลับ

ประเทศไทย จึงส่งเรื่องให้ดีเอสไอดำาเนิน

การตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้อธิบดีกรม

ดีเอสไอจึงได้สั่งการให้กองคดีการค้า

มนุษย์ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนในคดี

พิเศษ ที่ 8/2564  

โดยคณะพนักงานสอบสวนคดี

พิเศษได้ดำาเนินการรวบรวมพยานหลัก

ฐานจนนำาไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหา

ที่เกี่ยวข้อง ล่าสุด เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ต.ค.                                                              

2564  เจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอย                                                         

และการข่าว ดีเอสไอ ได้จับกุมตัวผู้ต้อง                                                         

หาหญิงชาวไทยจำานวน 1 ราย ตาม

หมายจับของศาลอาญาได้ในพ้ืนท่ีจังหวัด

สมุทรสาคร ตามความผิดฐานสมคบ

โดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระ                                                              

ทำาความผิดฐานค้ามนุษย์ และได้ลงมือ                                                              

กระทำาความผิดตามที่ ได้สมคบกัน โดย

ร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปแสวงหาประ 

โยชน์ โดยมิชอบ จากการค้าประเวณี 

โดยเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำาหน่าย พา

มาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว

กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคล

ใดโดยข่มขู่ ใช้กำาลังบังคับ ลักพาตัว 

ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำานาจโดยมิชอบ 

ฯลฯ  

สำาหรับพฤติการณ์ของผู้ต้องหา

รายน้ี คือการเป็นผู้ชักชวนผู้เสียหายให้

เดินทางไปทำางานนวดท่ีนครดูไบ ประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ท่ีมีรายได้ดี เมื่อ

ผู้เสียหายหลงเช่ือได้เดินทางไปยังนคร

ดูไบ แต่เมื่อเดินทางไปถึงแล้วกลับตกอยู่

ในสภาพถูกบังคับให้ทำางานค้าประเวณี

และถูกเจ้าของร้านยึดหนังสือเดินทาง 

อีกท้ังยังต้องตกอยู่ในสภาพหน้ีสินท่ี

แอบแฝงมาในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงก่อนท่ีจะ

เดินทางผู้เสียหายไม่เคยทราบข้อเท็จจริง

ดังกล่าวมาก่อน หากผู้เสียหายไม่ยอม

ทำางานค้าประเวณีก็จะไม่มีเงินดำารงชีพ 

และไม่สามารถหลบหนีได้เน่ืองจากถูก

ยึดหนังสือเดินทาง ท้ังน้ี คณะพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษจะดำาเนินการขยายผล

ถึงขบวนการซ่ึงเป็นบุคคลชาวต่างชาติ 

และดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ดีเอสไอมีความมุ่งมั่นในการ

สืบสวน สอบสวน ป้องกันและปราบ

ปรามคดีด้านการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง 

จึงขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ

บุคคลซ่ึงเป็นนายหน้าอ้างว่ามีงานนวด

ในต่างประเทศมีรายได้ดี อยู่กินสุขสบาย 

ไม่มีการบังคับขายบริการทางเพศ อาทิ 

สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศมาเลเซีย 

หรือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ราช

อาณาจักรบาห์เรน เป็นต้น ทั้งนี้ หาก

ประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับ

การค้ามนุษย์ สามารถแจ้งมายังดีเอส

ไอเลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง 

สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือทาง

สายด่วน 1202. 

สุพรรณบุรี • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ 

จ.สุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา 

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 

ล้อม เปิดเผยว่า มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส

ศิลปอาชา โดยคุณหญิงแจ่มใส ศิลป

อาชา ผู้ก่อตั้ง น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา 

ประธานมูลนิธิ และตนเอง ในฐานะ

รองประธานมูลนิธิ ได้ส่งมอบสุขาลอย

น้ำาจำานวน 10 หลัง และเรือขนาด

เล็ก 4 ที่นั่ง จำานวน 30 ลำา ให้กับ

พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ในพื้นที่

ประสบอุทกภัยที่กำาลังขาดแคลน เดือด

ร้อนจากการสัญจรไปมาและการใช้

ห้องน้ำา ซึ่งขณะนี้มีปัญหามากจากน้ำา

ท่วม ซึ่งห้องสุขาเหล่านี้เม่ือได้มอบให้

กับแต่ละชุมชนไปแล้ว เมื่อน้ำาลดลงจะ

ได้ดัดแปลงห้องน้ำาเหล่านี้ โดยได้พูดคุย

กับผู้นำาชุมชนว่าจะมอบให้กับครอบครัว

ที่ต้องการใช้ห้องน้ำาบ้านนั้นๆ ไปเลย แต่

เบื้องต้นมอบห้องน้ำาเหล่านี้ให้กับชุมชน

เพื่อใช้เป็นส่วนรวมก่อน

นายวราวุธกล่าวว่า ขณะนี้จาก

การที่ ไม่มีฝนมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

ทำาให้ระดับน้ำาในหลายพื้นที่ที่ท่วมใน

จังหวัดสุพรรณบุรีลดลง เช่น บริเวณ

หน้าตลาดในเขตอำาเภอเมืองฯ ลดลง

ไป 30-40 เซนติเมตร แต่ยังมีมวลน้ำา

ขังตัวอยู่ในบริเวณตอนล่างของจังหวัด 

DSIจับผู้ต้องหาค้ามนุษย์หลอกขายตัวUAE 

สงขล�โควิดพุ่งฉุดไม่อยู่เพิ่ม 548 คน 

สงขล� • กลุ่มงานภารกิจสื่อสารความเส่ียง สำานักงานสาธารณ 

สุข (สสจ.) จ.สงขลา เปิดเผยผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันที่ 30 

ต.ค. เพิ่ม 548 คน ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 รวม 

47,786 คน มีผู้เสียชีวิต 1 คน เสียชีวิตสะสม 181 คน ขณะ

ที่รักษาหายกลับบ้านแล้วกว่า 41,650 คน เหลือที่นอนรักษา

ตัวในโรงพยาบาลกว่า 5,500 คน สรุปว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่มาก

ในกลุ่มสีเขียว 

ผู้ติดเช้ือท่ียังพบมากจากการตรวจคัดกรองในกลุ่มสัมผัส

ผู้ป่วยยืนยันในพ้ืนที่เกือบ 85% รองลงมาคือกลุ่มตรวจคัด

กรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน กลุ่มสัมผัสผู้ติดเชื้อ

เสี่ยงสูงในโรงงาน ร้านค้า บริษัท สำานักงาน ตลาดและชุมชน 

กลุ่มที่น่าจับตามากในเดือน พ.ย.คือในกลุ่มติดเชื้อในกิจกรรม

รวมกลุ่มทางสังคม เช่น ดื่มเหล้า เสพยาเสพติด กลุ่มดื่มน้ำา

กระท่อม และกลุ่มปฏิบัติศาสนกิจ 

นร�ธิว�สไม่ยอมฉีดเข็ม 2 ต�มนัด

นร�ธิว�ส • จังหวัดนราธิวาสยังเดินหน้าฉีดวัคซีนเชิงรุกตาม

ยุทธศาสตร์ NARA VUCA-T Vaccination เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมาย เด็กและประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ 60 ปี

ขึ้นไป กลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง คือผู้ป่วยโรคปอดและโรคทาง

เดินหายใจเรื้อรัง ผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยโรค

ไตเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรค

เบาหวาน โรคอ้วน และหญิงต้ังครรภ์อายุครรภ์มากกว่า 12 

สัปดาห์ เพื่อลดอัตราการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโควิด-19 

โดยใช้วัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนหลักสำาหรับให้บริการฉีดเข็ม

แรก และเป็นเข็ม 3 บูสเตอร์สำาหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค หรือ

ซิโนฟาร์มมาแล้ว 2 เข็ม 

สำาหรับความครอบคลุมการฉีดวัคซีนจังหวัดนราธิวาส 

ล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เข็ม 1 ฉีดสะสม

จำานวน 366,903 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.39 และอีกร้อยละ 

44.61 ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เข็ม 1 ส่วนเข็ม 2 ฉีดสะสม 

จำานวน 219,746 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.32 และยังไม่ได้การ

ฉีดเข็ม 2 คิดเป็นร้อยละ 76.68 

ทั้งนี้ จากการฉีดวัคซีนทั้ง 13 อำาเภอ พบปัญหาเดียวกัน

คือ ประชาชนไม่มาฉีดวัคซีนเข็ม 2 ตามนัด รวมทั้งสิ้น 55,539 

ราย 

โควิดสมุทรส�คร ‘ติดเชื้อใหม่ 69 ร�ย’

สมุทรส�คร • สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดเผย

ตัวเลขล่าสุดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 (29 ต.ค.2564) มีผู้ติดเชื้อ

รายใหม่ 69 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 69 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตอยู่

ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 643 ราย รักษาหาย 40 

ราย และอยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 385 ราย

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ฉีดได้ 11,658 โดส เป็นเข็มท่ี 1 

จำานวน 3,582 โดส, เข็มท่ี 2 จำานวน 6,895 โดส, เข็มท่ี 3 จำานวน 

1,181 โดส ยอดสะสมรวมได้ท้ังส้ินจำานวน 1,341,445 โดส

หวั่นคลัสเตอร์ รร. 6 แห่งชัยน�ทเลื่อนเปิด

ชัยน�ท • นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดชัยนาท  รายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 วันที่ 29 

ต.ค.64 พบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จากคลัสเตอร์ชุมชน

สุขใจ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท เพิ่มอีก 11 ราย รวมสะสม

เป็น 51 ราย ส่วนคลัสเตอร์วงไฮโล ต.ชัยนาท ที่ตำารวจเข้า

จับกุมเมื่อวันที่ 21 ต.ค.64 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย รวมสะสม

เป็น 11 ราย โดยได้นำาผู้ติดเชื้อเข้ารักษาในโรงพยาบาลสนาม 

อบจ.ชัยนาท   

และจากการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์ชุมชนสุขใจ ทำา 

ให้ โรงเรียน 6 แห่งในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ได้แก่ โรงเรียน

อนุบาลชัยนาท, โรงเรียนวัดศรีวิชัย,  โรงเรียนเทศบาล

บ้านกล้วย, โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ, โรงเรียนวัฒนา

ชัยนาท และโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประกาศเลื่อนเปิด

เรียนในโรงเรียน หรือ On-Site จากวันที่ 1 พ.ย. ออกไปเป็น

วันที่ 15 พ.ย. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเพื่อ

ความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรการ

ศึกษา แต่ในระหว่างวันที่ 1-14 พ.ย.64 ยังคงเปิดเรียนรูป

แบบออนไลน์ ออนแฮนด์ และรูปแบบอื่นๆ โดยให้นักเรียน

อยู่ท่ีบ้านพักอาศัย จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในเขต

เทศบาลเมืองชัยนาทจะคลี่คลาย 

เฮ! อำ�น�จเจริญป่วยโควิด 0 คน

อำ�น�จเจริญ • สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ 

รายงานไม่มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม

ระลอก 3 จำานวน 3,013 ราย แยกเป็นติดเชื้อภายนอกจังหวัด

อำานาจเจริญ  สะสม จำานวน 2,744 ราย, ติดเชื้อภายใน

จังหวัดอำานาจเจริญ สะสมจำานวน 269 ราย, กำาลังรักษา

จำานวน 62 ราย ที่โรงพยาบาลทั้ง 62 ราย โรงพยาบาลสนาม 

จำานวน 0 ราย, Home Isolation จำานวน 0 ราย, Community 

Isolation จำานวน 0 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสมจำานวน 25 ราย คือ

ที่ อ.เสนางคนิคม จำานวน 3 ราย, อ.เมืองอำานาจเจริญ จำานวน 

6 ราย, อ.พนา จำานวน 5 ราย, อ.ชานุมาน จำานวน 4 ราย, 

อ.หัวตะพาน จำานวน 3 ราย, อ.ลืออำานาจ จำานวน 1 ราย และ 

อ.ปทุมราชวงศา จำานวน 3 ราย.

‘บรรห�ร-แจ่มใส’มอบส้วมลอยน้ำ�-เรือเล็กช่วยคนสุพรรณ

โดยเฉพาะอำาเภอสองพี่น้อง อำาเภอ

บางปลาม้า ซึ่งเป็นทุ่งรับน้ำาตามปกติ 

ยังมีปริมาณน้ำาที่สูง 2-3 เมตร ถึงแม้ว่า

ระดับน้ำาไม่ได้เพิ่มขึ้น ยังทรงตัว ก็ได้

เร่งประสานงานกับกรมชลประทานให้

ระบายน้ำาลงสู่แม่น้ำาเจ้าพระยา คลอง

พระยาบันลือ ให้ลงสู่แม่น้ำาท่าจีนโดยเร็ว 

และในบางจุด ในทิศตะวันตกของทุ่งเจ้า

เจ็ด น้ำาเริ่มลดระดับลงแล้ว แต่ส่วนทิศ

ตะวันออกของทุ่งนั้นระดับน้ำายังทรงอยู่ 

และคาดว่าจะค่อยๆ ลดระดับลงไป

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง                                     

แวดล้อมกล่าวว่า ทุกปีพี่น้องชาวจัง 

หวัดสุพรรณบุรีได้ทำาคุณประโยชน์ ใน

การเสียสละตนเองเป็นพื้นที่รับน้ำาแทน 

กทม.อย่างมหาศาล และในปีนี้เป็นปีที่

มีผลกระทบมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

แม้แต่ปี 54 สถานการณ์ยังไม่หนักมาก

เท่านี้ ตนและ ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา

ในพื้นที่เป็นกำาลังใจและสนับสนุนในทุก

มิติ ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรี  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมได้ระดมสรรพกำาลังทุกหน่วย

งานมาช่วยทางซีกตะวันตกของลุ่มน้ำา

เจ้าพระยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ของพี่น้องประชาชน.
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พรรคจะมีการทยอยเปดตัวผูมารวมงานทางการเมือง

กับพรรคหลังจากนี้..โดยจะมีเร� องใหต� นเตนอยูเร� อยๆ 

ซึ่งคนที่พรรคจะเปดตัวขอเก็บไวเปนเซอรไพรส แตยืนยันวา

มีแน�นอน เพ� อยืนยันวาเราของจริง....

กวาผม คนที่เกงกวาสี่คนแรกที่เปดตัวมาวันเปดตัวพรรค เรา

ยินดีรับหมด 

เราจะเติบโตไดมากขึ้นเร� อยๆ การเดินทางของเราเปนการ

เดินทางระยะยาว ดังนั้นพรรคจะมีคนเกงเขามามากขึ้นเร� อยๆ 

ซึ่งความเปนจริงตอนนี้ก็มีอยูแลวในระดับหนึ่ง แตเราไมอยาก

เปดทีเดียวหมด เราอยากจะคอยๆ โชวใหประชาชนเห็น วาเรา

มีคนจากหลากหลายกลุมทยอยกันเขามาที่พรรครวมไทยยูไนเต็ด 

จากการเปดตัวของกลุมเราที่อยากจะทําพรรคการเมืองที่จะ

เปลี่ยนแปลงประเทศไดอยางแทจริง   

“ยืนยันวาพรรคเราไมใชพรรคเฉพาะกิจแน�นอน  เพราะ

เราทําโครงสรางที่จะทําสถาบันการเมืองที่จะเปนพรรคใหญ 

เพราะฉะนั้นโครงสรางที่เราลงแรงมา ถาเราทําพรรคการเมือง

เฉพาะกิจ เราไมมานั่งเสียเวลาทําใหเหน� อย” วินทระบุ 

 เม� อถามย้ําวา ทําไมถึงดูมั่นใจวาจะเปนพรรคการเมือง

ขนาดใหญได วินท ตอบวา ก็หลังจากเปดตัวมาในการเริ่มตน

ตั้งพรรคการเมืองเสียงตอบรับดีมาก เปนการยืนยันความคิดที่

เราคิดไวตลอดแตยังไมไดเห็นผลลัพธ แตวันนี้เราไดเห็นผลลัพธ

แลว เพราะมีหลายกลุมที่เห็นตรงกับพวกเรา คืออยากเห็นการ

ทําการเมืองที่ปลอดภัย ไมรุนแรง ที่ไมสูรบกันจนแบบแตกหัก 

เราตองการมีเวทีตรงนี้ เปนพื้นที่ซึ่งคนทุกกลุมไมวาจะเปนเด็ก 

กลุมผูสูงอายุ สตรีมีครรภ กลุมผูพิการเขามารวมไดหมด ทุก

คนเขามาแลวสามารถแชรไอเดีย สามารถรวมแสดงความคิด

เห็นไดอยางปลอดภัย จนตอนนี้ก็มีคนเขามาเสริมทัพเรามากขึ้น 

เพราะกรอบความคิดของเรามันพิสูจนแลววา คนสวนใหญอยาก

เห็นเร� องพวกนี้จริงๆ พอมีกลุมที่มารวมเสริมกับพวกเรามากขึ้น

เร� อยๆ มันก็ทําใหพวกเรามีความมั่นใจมากขึ้นวาแนวทางนี้เปน

แนวทางที่ถูกตองได 

 -การตั้งพรรคการเมืองตองใชทุนไมใชนอย พรรคนําทุน

มาจากไหน?

 คนที่สนใจจะเขามาในพรรคเรา สวนใหญเปนคนที่ประสบ

ความสําเร็จในดานของเขาแลวในระดับหนึ่ง หลายคนที่เขามา

รวมกับเราเรียกไดวา แตละคนก็มีทุนของเขาอยูแลว  แตละ

คนที่เขามาเขาไมไดเดือดรอนเร� องผลประโยชน หากเราเจอคน

ที่จะเขามาเพ� อจะมาหาผลประโยน เราก็ไมเอาเหมือนกัน เรา

ไมอยากไดคนที่จะเขามาเพ� อหาผลประโยชน แตอยากไดคน

ที่พรอมและเขาพออยูแลว แตอยากเสริมเร� องการชวยเหลือ

ประชาชนและสังคม จึงเรียกไดวาแตละคนที่เขามาในพรรคเรา 

ตางคนตางเขามาดวยความพรอมที่จะชวยเหลือประชาชน 

-ดูเหมือนกับวาตองการทําใหเปนพรรคแนวทางสายกลางๆ 

ไมไปอยูกับข้ัวใดข้ัวหน่ึงทางการเมือง?

 ผมไมเช� อในเร� องขั้ว ผมคิดวาคนที่พยายามสรางขั้วก็คือ  

พอคาอาวุธ หรือคนที่อยากเห็นการแตกหัก อยากเห็นการตอสู

ระหวางคนสองกลุม เม� อกอนก็มีคนพยายามบอกวามีกลุมซาย-

กลุมขวาใหทะเลาะกัน ตอนนี้ก็มีคนพยายามบอกวา มีรุนเกา

กับรุนใหม ซึ่งผมก็ไมอยากเรียกวารุนเกา แตขอเรียกรุนเกา คน

บางกลุมก็จะบอกวาคนรุนเกากับรุนใหมตองทะเลาะกัน ผมไม

เช� อ อยางผมเองก็เปนวัยกลางคน ในการทํางานของผมไดสัมผัส

กับคนหลายชวงอายุ มีถึงอายุ 80 ป  จนถึงรุนที่อายุนอยกวาผม

หลายป ผมสัมผัสคนทุกรุนทุกวัย และผมไมเห็น conflict ในชีวิต

ผม 

 คนรุนใหมเขามีพลัง มีเทคโนโลยี มีความรูจากการ

ศึกษาที่ทันสมัยมากขึ้น ก็เปนจุดแข็งของเขา คนรุนเกาเขามี

ประสบการณ มีเครือขายเพ� อนฝูง มีคอนเนกชัน มีความรูที่

สั่งสมมา มีความนิ่ง เรียกวาโดนทํารายจนทนได มีความอดทน

อดกลั้น ซึ่งผมมองวาหากเรานําจุดแข็งของแตละสวนมารวม

กัน มันคือ put the right man on the right job ที่เอาจุดแข็งมา

เสริมกัน จน 1+1 เปนมากกวา 2 ซึ่งผมเช� อในเร� องนี้  ผมไมเช� อ

เร� องความขัดแยง เม� อกอนก็บอกวาขัดแยงเร� องซาย-ขวา ตอมา

ขัดแยงเร� องสี ตอนนี้ก็บอกวาขัดแยงเร� องชวงวัย แตผมไมเช� อ 

ผมคิดวาคนที่พยายามผลักดันเร� องความขัดแยงพวกนี้ก็คือพอคา

อาวุธ ที่ไดผลประโยชนหรือไมก็ไมรูจากความขัดแยงที่เกิดขึ้น 

 สวนการเปดรับคนที่จะมารวมงานกับพรรค ถาคิดเห็น

เหมือนกับเรา คือการพยายามทําใหชีวิตความเปนอยูของคนไทย

ดีขึ้น และประชาธิปไตยตองมาจากเสียงประชาชนอยางแทจริง 

หากรับสองขอนี้ ไดเรายินดีรับหมด ไมวาคุณจะเปนนักการเมือง

เกาหรือนักการเมืองใหม หรือแมไมเคยอยูในการเมืองมากอน 

เราเปดรับหมด แตสําหรับคนที่เปน ส.ส.สวนใหญในปจจุบัน ผม

คิดวาเขาคงจะไมออกมาจนกวาจะมีการยุบสภา มีการเลือกตั้ง 

ซึ่งผมเช� อวาไมมีใครรูวาใครจะไปอยูที่ไหนจนกวาจะมีการยุบ

สภา ตอนนี้เรามีหนาที่ทําใหบานแข็งแกรงและอบอุน ใครอยาก

จะมาเราก็เปดรับหมด แตถามวาเราไปดึงตัวใครมาหรือไม ก็

ตอบไดวาเราไมดึง 

วินท-รวมไทยยูไนเต็ด กลาวถึงแนวนโยบายของ

พรรคที่จะขับเคล� อนเสนอตอประชาชน นโยบายหลัก

ของพรรคมีทั้งหมด 4 สวน คือ 1.เศรษฐกิจ 2.การศึกษา 

3.สิทธิมนุษยชน 4. สิ่งแวดลอม 

...โดยที่พรรคจะเนนเศรษฐกิจปากทองเปนเร� องแรก 

เร� องสําคัญที่สุด เพราะเราเช� อวาความเปนอยูของคนไทย

ตองเริ่มจากเศรษฐกิจปากทองกอน ซึ่งพรรคมีแนวทางการ

แกปญหาเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะสั้นก็มี

เชน การปรับโครงสรางการชําระหนี้ เพ� ออัดเครดิตเขาไปใน

ระบบ จะไดมาทดแทนตัวเงินสดที่มันหายไป สวนระยะกลาง

และระยะยาว มีเร� องของการพัฒนาจีดีพีดวยการทํากลยุทธ

แนวดิ่ง โดยเลือกอุตสาหกรรมที่เรามั่นใจวามีความแข็งแกรง 

แลวก็สนับสนุนตั้งแตตนน้ํา-กลางน้ํา-ปลายน้ํา โดยเรามอง

วาการเพิ่มผลผลิตดังกลาวจะทําใหประเทศไทยกาวไปสูการ

เปนประเทศที่พัฒนาแลวได 

นอกจากนี้สําหรับคนที่อยากผลักดันจีดีพี อยากไป

แขงในเวทีโลก ก็จะเปนสวนหนึ่ง แตสําหรับคนที่อยากจะใช

ชีวิต เราก็มีสิ่งที่ไดมีการศึกษากันที่เรียกวา เศรษฐกิจความ

สุข ซึ่ง ดร.ณัฐวุฒิ เผาทวี ที่เปน expert ดานนี้ ที่ปจจุบัน

เปนศาสตราจารยอยูที่ประเทศอังกฤษ โดยปจจุบันอังกฤษให

ความสําคัญกับเร� องนี้มาก มีการใชวิทยาศาสตรมาผลักดัน

เร� องเศรษฐกิจความสุข เพ� อทําอยางไรใหคนมีความสุขมากขึ้น 

เพราะหลังจากมีการทําวิจัยมา สิ่งที่นักวิทยาศาสตรคนพบก็คือ 

หากคนตองการทํางาน แตเขาไมไดทํางาน จะใหเขามีความสุข

เทียบเทากับคนอยากทํางานแลวไดทํางาน ตองใชเงินถึงเกือบ

หนึ่งลานปอนด หรือหาสิบลานบาทไทย แตหากเราเอางานใหคน

กลุมดังกลาวทํา ประสิทธิภาพประสิทธิผลงานที่ออกมาจะดีกวา

กันมาก และทําใหคนมีความสุขมากกวาเยอะ สิ่งนี้เราจะนํามา

ใชกับสังคมไทยหลังประสบความสําเร็จมาแลวที่ประเทศอังกฤษ 

โดยคนที่อยากใชชีวิตกับครอบครัวอยางมีความสุข เราก็มีนโย

บายเศรษฐกิจความสุขในสวนนี้รองรับ 

...สําหรับนโยบายเร� องสิทธิมนุษยชน เพราะเราเช� อใน

เศรษฐกิจความสุข 

พิมพเขียวนโยบาย-รวมไทยยูไนเต็ด

เปลี่ยนแปลงประเทศไดเอง

-ระบบเลือกตั้งบัตรสองใบเปนระบบที่ไมเอื้อกับพรรค

ขนาดเล็กและพรรคตั้งใหมเทาใดนัก จะลงแขงอยางไร?

 ในมุมมองผมยอมรับวา บัตรเลือกตั้งสองใบจะเอื้อกับ

พรรคการเมืองขนาดใหญมากกวา ซึ่งเปาหมายของเราในระยะ

ยาว เราเปนพรรคใหญอยูแลว ดังนั้นกติกานี้เราก็มองวาเราก็

พรอมที่จะเลน เพราะเราจะเปนพรรคใหญอยูแลว แตในสวนวิธี

การเดินที่จะไปสูเปาหมายการเปนพรรคการเมืองขนาดใหญ ถา

กติกาเปนระบบบัตรสองใบ เรายินดีรับทุกกลุม ที่ตอนแรกเขา

อาจจะอยากเดินคนเดียว แตเขาเดินคนเดียวตอไปไมไหวแลว 

เราเปดรับหมดที่จะเขามาอยูในพรรคนี้ดวยกัน 

การทํางานการเมืองของเราเปนการทํางานการเมืองระยะ

ยาว เราตองการสรางทีมที่แข็งแกรงมากขึ้นเร� อยๆ ทีมของเรา

จะฟอรมดีมากขึ้น ผมเช� อวาถาประชาชนเห็นฟอรมไมดี ไม

แข็งแกรง ไปเตะบอลแลวฟลุกยิงเขา ผมเช� อวาแฟนคลับไมได

ดีใจ แตหากทีมลงแขงแลวฟอรมการเลนดี มีลุนยิงประตูเขา

หลายครั้ง แตอาจดวยดวงไมดี ทําใหยิงไมเขา จนพลาด แต

ประชาชนจะใหการสนับสนุนมากขึ้นเร� อยๆ อาจจะไมใชรอบนี้ก็

เปนรอบถัดไป ไมใชรอบถัดไปก็เปนรอบถัดๆ ไป

 เราจึงเช� อวาหากเราทําทีมที่ฟอรมการเลนดี แฟนคลับ

ของเราจะขยายมากขึ้น จากรอบที่ 1 ไปรอบที่ 2 รอบที่ 3  แลว

ถึงวันหนึ่งเราก็มั่นใจวา พรรคจะสามารถนําประเทศไทยไปสูการ

เปลี่ยนแปลงได 

-ตอนนี้พรรคการเมืองขนาดเล็กก็เริ่มทยอยเลิกและยุบไป

รวมกับพรรคใหญ

ผมคิดวาบางพรรคที่เขาอาจจะไมมั่นใจในเร� องระบบบัตร

เลือกตั้งสองใบ เพราะอาจคิดวาเลือกตั้งแลวจะตองไดกี่ที่นั่ง  

แตเราไมไดคิดแบบนั้น เราคิดวารวมไทยยูไนเต็ดจะเปนพรรค

ระยะยาว พรรคการเมืองที่เปนสถาบัน ที่เปนพรรคของมวลชน 

ของประชาชนอยางแทจริง เม� อเรามีเปาหมายระยะยาว เราจึง

ไมจําเปนตองสําเร็จในวันนี้หรือพรุงนี้ เราอาจจะเดินไปอีกหา

ปสิบปขางหนาก็ได เราไมกลัว ดังนั้นไมวาจะเปนระบบบัตรใบ

เดียวหรือบัตรสองใบ ถึงวันหนึ่งขางหนาเราก็จะไปอยูในจุดที่

เปนพรรคใหญได

 เราจึงไมไดกลัววา วันนี้หรือพรุงนี้เราจะไมไดแตม ก็

เหมือนกับทีมฟุตบอล หากฟอรมไมดี โดนอีกฝายครองลูกตลอด

เวลา แตเกิดฟลุกยิงชนะ ก็ไมไดทําใหแฟนคลับประทับใจ แต

หากทีมเราแข็งแกรงมากขึ้นเร� อยๆ ฟอรมดีขึ้น ตอใหยิงประตูคู

แขงไมได แตแฟนคลับก็จะเชียรเราอยู แลวถึงจุดหนึ่งเม� อแฟน

คลับมากขึ้น เราเช� อวาถึงวันหนึ่งเราก็จะชนะ

-กรอบความคิดทางการเมืองขางตนที่บอกไว หาก

อยูพรรคกาวไกลตอไปทําไมไดหรือ ถึงตองออกมาตั้ง

พรรคการเมืองใหม?

 ผมเช� อในแนวทางผมมากที่สุด ผมเองก็ไมไดมีปญหากับ

คนในพรรคกาวไกล เราก็จากกันดวยดี เพราะฉะนั้นเราก็ไมได

รูสึกวาเขาทําผิด เพราะเขาก็ประสบความสําเร็จมากในมุมของ

เขา แตเราเช� อในแนวทางเราวาการทําการเมืองระยะยาวของ

เรา สามารถที่จะสําเร็จไปถึงเปาหมายไดอยางยั่งยืน 

 โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

ความหลากหลาย อยางคุณซารีน�า-ณิชนัจทน สุดลาภา 

จาก Trans for Career ก็คือการที่พวกเขามารวมกันแลว

บอกวา ความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจของกลุม trans-

gender มันไมเทากับคนทั่วไป ยกตัวอยางเชนเรามักคิด

วาคนที่เปน LGBT จะตองอยูแตในวงการบันเทิง โดยไม

ไดคิดวาคนในกลุม LGBT เขาอาจถนัด เกงเร� องวิศวะก็ได 

แตสังคมตอนนี้คิดไปวา LGBT ตองไปวงการบันเทิงเทานั้น 

อยางคนในกลุม จาก Trans for Career ก็มีคนที่เกงมากใน

วงการดานการเงิน เรียกไดวาหากคนที่ไมไดอยูในวงการ

จะตกใจมากวาในกลุม LGBT มีคนที่เกงกาจดานการเงิน

ดวยหรือ โดยหากเรากลับมานั่งคิดกันดีๆ คนใน LGBT ก็

คือคนคนหนึ่ง เหมือนผูชาย-ผูหญิงทั่วไป ผูชายบางคนก็

เกงดานวิศวะ บางคนก็เกงเร� องบันเทิงเชนเดียวกับผูหญิง 

ซึ่ง LGBT ก็เปนคนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเร� องของการ

ทํางานและเศรษฐกิจ เรามองวามันตองเทาเทียมกันในทุก

กลุม.

 -คิดวาพรรคจะได ส.ส.หลังเลือกตั้งหรือไม ตั้งเปาไวแค

ไหน?

 เราคิดวาการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นรอบหนา พรรครวมไทย

ยูไนเต็ดจะมี ส.ส.ในสภาแน�นอน โดยเฉพาะ ส.ส.เขต เพราะ

เรามีคนที่มีศักยภาพ อยากใหรอดูวาเราไมใชของเก และเรา

มาจริง และในอนาคตไมชาก็เร็ว คือเร็วก็ดี แตชาก็ไมเปนไร  

เราจะเปนพรรคใหญแน�นอน แตการทํางานในสวนนี้ก็เหมือน

การวิ่งมาราธอน เราจะคอยๆ เดิน เราไมสนใจวาเลือกตั้งรอบ

แรกพรรคจะไดเทาไหร หรือพรรคเราจะไดเปนรัฐบาลเลยหรือ

ไม แตเราสนใจวาเรามีหลักการของเราและเราจะโตมากขึ้น

เร� อยๆ และถึงวันหนึ่งที่ประชาชนสนับสนุนเพียงพอ เราก็จะ
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บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

วินท สุธีรชัย-รวมไทยยูไนเต็ด 

เราจะเติบโตเปนพรรคใหญ

วมไทยยูไนเต็ด พรรคการเมืองตั้งใหมที่เปดตัวไปแลว

เม� อ 7 ต.ค.ที่ผานมา โดยมีแกนนําการตั้งพรรคคือ วินท 

สุธีรชัย อดีต ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล-อนาคต

ใหม ที่ลาออกจาก ส.ส.มาตั้งพรรครวมไทยยูไนเต็ด ที่ขณะนี้

อยูระหวางการฟอรมทีมงานดานตางๆ เพ� อเตรียมพรอมเขาสู

สนามการเลือกตั้ง บนคํายืนยันระหวางการใหสัมภาษณของ                 

วินท สุธีรชัย วา พรรครวมไทยยูไนเต็ดจะมีเซอรไพรสการเมือง

หลังจากนี้ออกมาอีกหลายครั้ง พรอมทั้งย้ําหนักแน�นวา การรวม

กอตั้งพรรคครั้งนี้เดินหนาเอาจริง ไมไดทําเลนๆ ไมไดคิดจะทํา

พรรคการเมืองแบบเฉพาะกิจแน�นอน เพราะเปาหมายคือจะ

ทําพรรครวมไทยยูไนเต็ดแบบระยะยาว โดยเช� อวาพรรคจะ

เติบโตเปนพรรคการเมืองขนาดใหญไดในอนาคต 

 สําหรับ วินท กอนหนาที่จะเดินเขาสูถนนการเมือง 

แวดวงธุรกิจ-อุตสาหกรรม รูจักช� อของเขาในฐานะ

นักธุรกิจ-นักบริหารในบริษัทอุตสาหกรรมขนาด

ใหญหลายแหง เชน อดีตประธานเจาหนาที่

บริหาร บริษัท ไพรม สตีล มิลล จํากัด ที่

ทําธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กราย

ใหญ-ประธานเจาหนาที่บริหารของ บริษัท 

In-Tech Steel Co., Ltd. ที่ทําโรงงานผลิต

ทอเหล็ก-เหล็กแผนคุณภาพสูง รวมถึงยัง

เคยเปนอดีตผูบริหารระดับสูงอีกหลาย

บริษัท และกับประสบการณการเมือง

ในการเปน ส.ส.อนาคตใหม-กาว

ไกล 2 ปกวา เม� อออกมาตั้ง

พรรคการเมืองเอง แลวพรรค

รวมไทยยูไนเต็ดจะขับเคล� อน

ตอไปอยางไร เร� องนี้มีคํา

ตอบ 

 วินท-รวมไทย

ยูไนเต็ด กลาวถึงความ

คืบหนาการตั้งพรรค

หลังเปดตัวไปเม� อตน

เดือน ต.ค.ที่ผานมาวา 

ขณะนี้อยูในขั้นตอนการ

จัดตั้งพรรค ซึ่งคณะผูรวม

กอตั้งพรรคมั่นใจวาจะ

สามารถจัดประชุมใหญ

พรรคไดภายในไมเกินสิ้นปนี้ 

และพรรคจะมีการทยอยเปด

ตัวผูมารวมงานทางการเมือง

กับพรรคหลังจากนี้ในหลายชวง

เวลา เพ� อใหประชาชนเห็นความเคล� อนไหว

ของพรรคตลอดเวลา โดยจะมีเร� องใหต� นเตนอยูเร� อยๆ ซึ่งคนที่

พรรคจะเปดตัวขอเก็บไวเปนเซอรไพรส ซึ่งมีแน�นอน เพ� อยืนยัน

วาเราของจริง ตั้งใจทําจริง เรามีคนสนับสนุนและมีกลุมคนใน

พรรคที่มีศักยภาพจริง 

 ...วิธีการของพรรครวมไทยยูไนเต็ดใชวิธีการเชิญชวน

บุคคล-ประชาชนหลายภาคสวนใหเขามารวมเปนสมาชิกพรรค 

เพราะเราไมตองการใหพรรคมีเจาของแคคนกลุมเดียวหรือคน

ไมกี่กลุม เราตองการเปดรับคนหลายกลุม หลายความคิด-หลาก

หลายอายุ เขามารวมกันเพ� อพัฒนาและสรางฉันทามติที่แท

จริง อยางคุณซารีน�า-ณิชนัจทน สุดลาภา จากกลุม Trans for 

Career ก็ไมไดมาคนเดียว เพราะเขาก็มีเครือขายที่สรางไวใน

การทําให LGBT มีความเทาเทียมเหมือนกับคนทั่วไป เวลาเรา

สรางเครือขาย เราสามารถหาหุนสวนที่เขามาแลวสามารถพา

เพ� อนฝูง-เครือขาย-สมาชิกกลุมของเขาเขามารวมกับพรรครวม

ไทยยูไนเต็ด

ทําไมตองช� อ ‘รวมไทยยูไนเต็ด’?

 สําหรับช� อพรรครวมไทยยูไนเต็ด ที่หลายคนสะดุดกับช� อ

ดังกลาวไมใชนอย เพราะยังไมเคยมีพรรคการเมืองใดตั้งพรรค

แลวใชช� อเหมือนกับทีมฟุตบอล วินท-ผูรวมกอตั้งพรรครวมไทย

ยูไนเต็ด เลาถึงความหมายของช� อพรรคใหฟงวา คําวารวมไทย 

มาจากการสรางฉันทามติ เพราะหากเราไมสามารถสรางฉันทา

มติไดเกิน 80 เปอรเซ็นตขึ้นไป เราจะผลักดันเร� องใหญๆ ไม

ได สมมุติเราเกณฑคนมาได 51 เปอรเซ็นต แตอีกฝงไดมา 49 

เปอรเซ็นต ซึ่ง 51 เปอรเซ็นตเหมือนจะเปนเสียงขางมาก แต 

49 ก็ไมใชจํานวนที่นอย พอมันเกิดการปะทะแบบนี้ ฝาย 51 

เปอรเซ็นตก็ไมสามารถผลักดันเร� องใหญๆ ใหสําเร็จได 

พรรคเราอยากสรางฉันทามติในสังคม ในคน 80 

เปอรเซ็นตขึ้นไป โดยเฉพาะถาเปน 80 เปอรเซ็นตขึ้นไปที่เห็น

ตรงกัน ยกตัวอยางเชน คน 80 เปอรเซ็นตขึ้นไปอยากเห็นคน

ไทยมีความเปนอยูที่ดีขึ้น อยากเห็นประชาธิปไตยที่แทจริง ที่ทุก

คนลงคะแนน 1 เสียงที่มาจากการเลือกตั้งอยางแทจริง เราเช� อ

วาคนไทยสวนใหญคิดอยางนั้น หรืออยางเร� องวัคซีน คนไทย

สวนใหญ 80 เปอรเซ็นตขึ้นไปอยากเห็นการฉีดวัคซีนที่ทั่วถึง 

เราคิดวาเร� องพวกนี้ ถาคนไทยสวนใหญเกิน 80 เปอรเซ็นตขึ้น

ไปคิดเหมือนกัน มันก็จะผลักดันไดสําเร็จ 

...เราจึงใชคําวา รวม คือรวมคนไทยเขาดวยกัน สวน

ยูไนเต็ด คือการที่เราคิดวาเราอยากบริหารพรรคแบบหนึ่ง ก็คือ

คลายๆ กับทีมฟุตบอล เราจะไมมีซูเปอรแมน แบตแมน สไปเดอร                                                                          

แมน ที่เปนพระเอกอยูคนเดียว แตเราตองการทีมที่เปนทีม

เวิรก ที่มีกองหนา กองกลาง กองหลัง มีตัวสํารอง เพราะหาก

ตัวหลักเกิดถูกเขาสกัดจนบาดเจ็บขาหัก ก็จะมีตัวสํารอง

เขามาเลนแทนที่ได เราจะมีโคชที่เปนรุนเกาที่มี

ประสบการณ มีความรูความสามารถ ที่สามารถจะ

เทรนนักเตะที่มีพลังเยอะได โดยมีแฟนคลับคอย

สนับสนุนพวกเรา ซึ่งหากแฟนคลับใหญขึ้นพวก

เราก็เติบโตตามไปดวย ทั้งหมดมันรวมอยูในคํา

วายูไนเต็ดอยูแลว เราจึงเช� อวา คําวารวมไทย

ยูไนเต็ดที่สามารถส� อสารความหมายไดมหาศาล 

 สวนที่มาของช� อพรรค พวกเราที่รวมกอ

ตั้งพรรคก็คิดกันอยูสักพัก มีการระดม

ความคิดเห็นและเสนอกันมาหลายช� อ โดยช� อรวมไทยยูไนเต็ด

เปนช� อที่คนชอบมากที่สุด โดยใชวิธีซาวเสียงลงคะแนนกัน 

สําหรับขั้นตอนการจดแจงใชช� อพรรค เราจะตองมีการประชุม

ใหญพรรคกอน จากนั้นถึงจะย� นขอใชช� อพรรคตอนายทะเบียน

พรรคการเมืองตอไป 

 -การลาออกจาก ส.ส.มาตั้งพรรคการเมืองใหม คิดเร� องนี้

นานหรือไม?

 จุดยืนทางการเมืองของผมไมเคยเปลี่ยนแปลง ตั้งแตวัน

ที่เขาสูการเมืองครั้งแรกกับพรรคอนาคตใหม ซึ่งหากไป search 

พรรคอนาคตใหม ก็จะเห็นวิสัยทัศนพรรค 3 ขอ คือการทําการ

เมืองแบบสรางสรรค ไมมีคนไหนเปนศัตรู-การทําพรรคการเมือง

ที่ไมมีเจาของโดยคนกลุมใดกลุมหนึ่ง ทุกคนเปนเจาของพรรค

รวมกันได และการทําการเมืองระยะยาว 

3 ขอดังกลาว ถึงปจจุบันผมก็ยังมีจุดยืนแบบเดิมไมได

เปลี่ยนไป ดังนั้นถาถามวา ที่ผมทําการเมืองแบบทุกวันนี้ ผมเริ่ม

คิดตั้งแตเม� อไหร ก็คือกอนเขามาสูการเมืองเต็มตัวเม� อป 2561 

กอนการเลือกตั้งป 2562 ดวยซ้ํา ผมก็เดินการเมืองแนวนี้มา

ตลอด โดยแนวทาง ณ วันนั้นกับแนวทางการเมืองวันนี้ 2564 

ยังแนวทางเดิม จุดยืนเหมือนเดิม โดยระหวางเปน ส.ส.ในชวง

ที่ผานมา ก็ไดมีโอกาสพบปะกับคนที่คิดเหมือนกันกับเรามากขึ้น

เร� อยๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจนมาถึงจุดนี้ 

 -วาง position ทางการเมืองของรวมไทยยูไนเต็ดไว

อยางไร ตองการเนนกลุมฐานเสียงกลุมใดเปนพิเศษ?

 เราอยากเห็นประเทศไทยอยางที่บอก เหมือนทีมฟุตบอล 

ไมมีวันแมนโชว เราไมไดบอกวากลุมใด

กลุมหนึ่งที่เดนเปนที่สุด 

แตเรามองวาการที่ผูใหญในบานเมือง ผูหลักผูใหญคนรุนเกา ซึ่ง

มีประสบการณมีคอนเนกชัน มีเครือขายสามารถแนะนํารุนใหม

ได

 สวนรุนใหมที่มีพลัง มีเทคโนโลยีเขามาเสริม ถาไดคํา

แนะนําจากคนรุนเกามา พอรวมกันแลว 1+1 มันจะมากกวา 2 

จะกลายเปนทีมที่แข็งแกรงมากขึ้น ไมใชคนรุนใหมมารวมกัน 

แตขาดประสบการณ ขาดคนรุนเกา ขาดการแนะนํา หรือคนรุน

เกามารวมกัน มีความรู-ประสบการณมากมาย แตยังขาดคนที่มี

พละกําลังที่จะพาลุยไปขางหนา 

เรามองวาการมารวมกันจะทําให 1+1 จะมากกวา 2 

ทําใหเกิดความแข็งแกรงมากขึ้น ทําใหประเทศไทยสามารถตอสู

ในเวทีโลกได สามารถพัฒนาประเทศไปสูการเปนประเทศที่

พัฒนาแลวไดอยางยั่งยืน 

 พรรครวมไทยยูไนเต็ดอยากไดการสนับสนุนจากคนทุก

กลุมที่มองวาสามารถผลักดันการเมืองไดอยางปลอดภัย ไม

ตองการความรุนแรง อยากเห็นความเปนอยูของคนไทยที่ดีขึ้น 

ซึ่งผมเช� อวาคนไทยเกิน 80 เปอรเซ็นตตองการเห็นสิ่งเหลานี้

เหมือนกับพวกเรา ผมจึงมองวากรอบความคิดของเรามันจึง

สําคัญมาก กรอบความคิดเราตองรับคนจํานวน 80 เปอรเซ็นต

ของประเทศไทยใหไดกอน เพราะหากเราไปตั้งตนที่วาตองการ

จับกลุมฐานเสียงคนบางกลุม พอรวมกันแลว กรอบความคิดเรา

อาจรับไดแคคนไมกี่กลุม คนไมกี่เปอรเซ็นต ผมคิดวาเราจะผลัก

ดันเร� องใหญๆ ในประเทศไมได 

-จุดขายหรือความแตกตางที่จะทําใหคนสนใจหรืออยากลง

คะแนนใหพรรค หากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น คืออะไร ถาคนเลือก

พรรคนี้ เขาจะไดอะไร?

 ก็สิ่งที่พรรคเสนอ เพราะกรอบความคิดของพรรครองรับ

คนไดเกิน 80 เปอรเซ็นตขึ้นไปของประเทศไทย เราเช� อวาคน

ไทยสวนใหญอยากเห็นความเปนอยูของคนไทยที่ดีขึ้น แน�นอน

อาจจะมีอยู 10-20 เปอรเซ็นตที่เราเรียกกันวา พอคาอาวุธ ที่

เขาไมอยากเห็นคนไทยมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ซึ่งเราก็ไมไดสนใจ

เขา แตเราเช� อวา 80 เปอรเซ็นตขึ้นไป อยากเห็นความเปนอยู

ที่ดีขึ้นของคนไทย อยากเห็นการมีอํานาจของประชาชนอยาง

แทจริงกับการไดมาซึ่งรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยอยางแทจริง 

โดยหากเรามีกรอบความคิดในการใหคนเขามารวมไดในทุกกลุม 

ทุกวัย เราก็จะเปดเปนพื้นที่ซึ่งปลอดภัย พื้นที่ซึ่งไมยอมรับการใช

ความรุนแรง ไมยอมรับการบูลลี เราก็จะคอยๆ รวมคนเขามาได

มากขึ้นเร� อยๆ

 “การเดินทางของเราเปนการเดินทางระยะยาว เราทําให

ฟอรมการเลนของทีมเราแข็งแกรงขึ้นเร� อยๆ และประชาชนจะ

เปนผูตัดสินใจเองวาฟอรมของทีมเราดี หรือฟอรมไมดี อยาก

จะสนับสนุนเรามากขึ้นหรือไม พรรคเราจะเติบโตขึ้นหรือไมก็

อยูที่ประชาชนจะตัดสินใจ”

ไมใชพรรคเฉพาะกิจ

ทํางานการเมืองระยะยาว

 วินท กลาวตอไปวา พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เราจะเปนพรรคใหญ เพราะวากรอบความ

คิดเรารับคนสวนมากได จึงทําให

พรรคเติบโตได โดย

วิธีการบริหารที่

พรรคเราจะ

ทําก็คือ  จะ

บริหารแบบ professional บริหารแบบมืออาชีพ 

...อยางตัวผมเอง เคยทํางานอยูกับบริษัทที่อยูในตลาด

หลักทรัพยฯ มาไมต่ํากวาสามบริษัท เราจะนําโมเดลการบริหาร

บริษัทแบบมหาชนมาใชกับพรรคการเมือง ที่เราตองการทําให

เปนพรรคการเมืองของมหาชน ดวยการใชระบบ  internal 

control ในรูปแบบของ ก.ล.ต. (สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) นํามาวางกับพรรครวมไทย

ยูไนเต็ด มีระบบ Internal audit ที่จะมาตรวจสอบพรรค เพ� อให

ประชาชนที่จะเขามาหาเราไดเห็นวาพรรคมีความโปรงใส และ

พรรคสามารถเปดรับคนกลุมใหมๆ ไมวาจะรุนใหม รุนเกา กลุม

ซาย กลุมขวา เราเปดรับหมด ถาเห็นตรงกับเรา และเน� องจาก

รวมไทยยูไนเต็ดเปนพรรคที่ไมมีเจาของ  คนที่เกงกวาผม เจง

ยืนยันวาพรรครวมไทยยูไนเต็ด ไมใชพรรคเฉพาะกิจแน�นอน เพราะเราทํา

โครงสรางที่จะทําสถาบันการเมืองที่จะเปนพรรคใหญ เพราะฉะนั้นโครงสราง

ที่เราลงแรงทํามา ถาเราทําพรรคการเมืองเฉพาะกิจ เราไมมานั่งเสียเวลา

ทําใหเหน� อย

ร
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